
ผวา!สายพันธุXE-XJ

บิ๊กตูมั่นใจสูศึกซักฟอก

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมดวยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข รับมอบวัคซีนไฟเซอร ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 3,268,620 โดส จากนายตีแยรี มาตู เอกอัคร 

ราชทูตสาธารณรัฐฝร่ังเศสประจําประเทศไทย ผูแทนรัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีหองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล วันท่ี 4 เม.ย.
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ตั้งฝายปฏิบัติ ‘บิ๊กปอม’ ขึ้นหนาฉาก
สงสัญญาณ ‘พปชร.’ ยังสูเลือกตั้ง
ตั้งฝายปฏิบัติ ‘บิ๊กปอม’ ขึ้นหนาฉาก
สงสัญญาณ ‘พปชร.’ ยังสูเลือกตั้ง

             
|

สมัครผูวาฯกทม.ทะลุ31คน

ทําเนียบรัฐบาล • ผวาอีก! สธ.พบโควิด-19 

โอมิครอนสายพันธุยอย XE ในไทย 1 ราย 

ใกลเคียงสายพันธุผสม XJ  อีก 1 ราย โผล

ในหนุมขับรถสงของออนไลน แพทยชี้เหตุ

อาชีพพบคนหลากหลาย ติดเช้ือแลวเกิดการ 

กลายพันธุไฮบริดเช้ือผสมพันธุในตัวเอง ขณะ

ที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตรฯ ระบุนองใหม XE 

องคการอนามัยโลกจับตา แพรเร็ว รุนแรง 

หลบภูมิหรือไม ดาน “อนุทิน” ยอมรับ

สงกรานต โควิดไฟลามทุง ขณะที่เชียงใหม

คุมไมอยูติดเชื้อพุงดับเพิ่มตอเน� อง

เม� อวันจันทร ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณโควิด-19                                                        

ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 24,892 

ราย ติดเชื้อในประเทศ 24,826 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 24,638 

ราย มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 188 

ราย มาจากเรือนจํา 20  ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 46 ราย

โดยหายปวยเพิ่มขึ้น 27,254 ราย อยู

ระหวางรักษา 256,667 ราย อาการหนัก 

1,858 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 769 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 97 ราย เปนชาย 53  ราย 

หญิง 44 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 72 ราย มี

โรคเรื้อรัง 22 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 3 

ราย 

ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน 3,736,487 ราย 

กรุงเทพฯ • “แรมโบ-จุรีพร” บุกโรงพัก

แจงความเอาผิดคลิปเสียงยืมเงิน 15 ลาน 

ยันแคแซวกันเลน ชี้เปนเกมการเมืองดิส

เครดิต ถามกลับยอมเสี่ยงเปนเสี่ยงตายจะ                                                         

ถูกลอบสังหารวันไหนไมรูมีใครกลาบาง ถา                                                          

ตายไปใครรับผิดชอบ  ขณะที่ “บิ๊กตู” เผย

เรียก “เสกสกล” เคลียรแลว พรอมใหโอกาส

พิสูจน ลั่นถาผิดจริงไมเอาไว ย้ํางานใหญ

ตองเดินหนาได ไมหวั่นถูกนําไปซักฟอก

เม� อวันที่ 4 เมษายน ที่ สน.ดุสิต นาย

เสกสกล อัตถาวงศ หรือแรมโบอีสาน ผู                                                           

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ประธาน

คณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบผูคาสลาก

กินแบงรัฐบาลเสนอขายหรือขายสลากกิน

แบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่กําหนด 

กรุงเทพฯ • ทุบสถิติ สมัครผูวาฯ กทม. 31 

คน และ ส.ก.  382 คน “อัศวิน” ไมกังวล

ผลโพลธรรมศาสตร มั่นใจ! ลงพื้นที่ครบ 

7 วันเสียงตอบรับดีเกินคาด “ดร.เอ” ลั่น

หากไดเปนผูวาฯ กทม.ขอสูกับโควิดสุดชีวิต 

แยมเปดโฉมปายหาเสียงไซสใหม “จิ๊บ-ศศิ

กานต” แถลงเปดตัวชูนโยบายกรุงเทพฯ 

ปลอดภัยรวมงานไดทุกกลุม “วินท” รวม

หนุน ปดสงมาตัดคะแนนกาวไกล 

ที่หองบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต

ดินแดง วันที่ 4 เมษายน นายขจิต ชัช

วานิชย ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู                                                    

อํานวยการการเลือกต้ังประจําทองถ่ินกรุงเทพ 

มหานคร พรอมดวยนายสมชัย สุรกาญจน

กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํา

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) 

รวมแถลงผลการรับสมัครเลือกต้ังผูวาฯ กทม. 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) วา 

ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม - 4  เมษายน 2565 

มีผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ กทม.จํานวนทั้ง

สิ้น 31 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง 6 คน 

อายุสูงสุด  72 ป และอายุนอยสุด 43 ป

สวนการรับสมัครผูลงสมัครรับเลือก

ตั้ง ส.ก. 50 เขต  มีผูสมัครรวมทั้งสิ้น จํานวน 

382 คน โดยเขตที่มีผูสมัครมากสุด จํานวน 

10 คน มี 2 เขต ไดแก ดุสิตกับสวนหลวง  

และเขตที่มีผูสมัครนอยสุด จํานวน 6 คน 

รวม 8 เขต  ไดแก สัมพันธวงศ, ตลิ่งชัน, 

ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางพลัด, ดินแดง, 

บางซ� อ และคันนายาว โดยในการเลือกตั้ง

ครั้งนี้มีผูสมัครมากที่สุด โดยผูวาฯ กทม.ที่

เคยมีผูสมัครมากสุด 25 คน ครั้งนี้มี 31 คน 

และผูสมัคร ส.ก.เคยมีผูสมัครมากสุดกวา 

200 คน ครั้งนี้มี 382 คน 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” มั่นใจพรอมรับ

ศึกอภิปรายไมไววางใจ “เสี่ยหนู” ลั่นไม

แปลกนายกฯ ลงพื้นที่บอย เพราะประกาศ

แลวสนใจการเมือง “ชัยวุฒิ” แจงเปา 150 

เกาอ้ีพรรควางมานานแลว เพราะหากอยาก

เปนแกนนําตองได รองโฆษกเพ� อไทยอาง

ทั่วโลกก็มีทายาทและตระกูลการเมือง อยา

ขาสั่นกลัว  “แพทองธาร” เด็กไทยภักดีสวน

ไมมีใครขวาง แตภาพปศาจโกงแลวหนีมัน

หลอน

เม� อวันจันทรที่ 4 เมษายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

ถึงความมั่นใจในการอภิปรายไมไววางใจวา 

“ชี้แจงทุกเร� องดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ แม

บางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ต้องลงไปรับผิดชอบ 

เพราะมีขั้นตอนการดําเนินการตอเน� องมา

จากระดับนโยบาย ใหรูวานายกฯ อยูระดับ

ไหนก็แลวกัน ถานายกฯ ตองลงไปถึงระดับ

ลางเลยมันถูกตองไหมละ และวันนี้รับผิด

ชอบมากมายแคไหน มากกวาเดิมตั้งเยอะ

แยะ อยาใหมันพันกันไปมาเลย โอเค ไมงั้น

ประเทศมันเดินไมไดนะจะ”

เม� อถามวา วันนี้จะมีลงพื้นที่พบประ 

ชาชนจุดไหนหรือไม พล.อ.ประยุทธตอบส้ันๆ 

วาไมบอก 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค                                                                

ภูมิใจไทย (ภท.) กลาวถึงกรณี  พล.อ.ประ 

ยุทธลงพื้นที่ตอเน� องจนถูกมองเปนการหา

คะแนนนิยมวา เวลาทานไมลงก็วา แต

เวลาทานลงจะไปวาทานทําไม  อีกท้ังนายกฯ 

พูดชัดเจนวาสนใจทําการเมืองตอไป และ

ใหสัมภาษณวาหากไมไหวก็เลิก ฉะนั้นไม

แปลกอะไร ตนเองก็ลงพื้นที่ 

ชาวบานสุดทน

รองผูวาฯ ปลด ผญบ.

‘บิ๊กตู’ สั่งเขม

คลัง-คปภ.

‘สังหารหมู’ 

ที่ Bucha ในยูเครน

ไทยโพสต • “อดีตผูวาฯ แบงกชาติ” สับ

รัฐอัดนโยบายประชานิยม ใชจายหนักมือ 

ทํางบประมาณแบบขาดดุลยาวนาน หนี้

สาธารณะพุงขึ้นเร� อยๆ กระทบฐานะการ

คลังระยะยาว บีบเศรษฐกิจตกเหว ยํ้า ธปท.

ตองทํานโยบายการเงินแบบเขมงวด ใจแข็ง 

เปนดานสุดทายปองเศรษฐกิจ

เม� อวันที่ 4 เมษายน นายชัยวัฒน 

วิบูลยสวัสด์ิ อดีตผูวาการธนาคารแหงประ                                                            

เทศไทย (ธปท.) กลาวในงานสัมมนา “เหลียว

หลัง แลหนา กับผูวาการ ธปท.” ในโอกาส

ครบรอบ 80 ป ธปท.วา ขณะนี้มีความ

เป็นห่วงอย่างมากในเรื่องการทํานโยบาย

การคลังของประเทศ หากมองอยางเปน 

กลางภาครัฐตอนนี้อยูในฐานะที่น�าเปนหวง 

เพราะมีการทํางบประมาณแบบขาดดุลติด 

ตอกันมานานเหลือเกิน ขณะเดียวกันหนี้

สาธารณะของประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

สมัยกอนพูดไดวาการคลังยั่งยืน ถาถึงจุด

หนึ่งตองรีบแกไข

นายชัยวัฒนกลาววา ขณะเดียวกัน

รัฐบาลก็ทํานโยบายตางๆ ตอเน� องมา จน

ทําใหประชาชนรูสึกวานโยบายประชานิยม

เปนเร� องธรรมดา มีอะไรก็ใชจายไป สงผล                      

ใหฐานะการคลังซอนส่ิงท่ีเปนปญหาในระยะ

ยาวไวเยอะมาก และหากเม� อไหรนโยบาย

การคลังไมสามารถดูแลตัวเองใหดีกวานี้ 

ภาระในการดูแลเศรษฐกิจก็จะตกมาอยูที่

การทํานโยบายการเงิน จึงเห็นวาถาเม� อใด 

ธปท.จําเปนตองทํานโยบายเขมงวดที่คนอ� น

ไมชอบ ก็ตองใจแข็งที่จะทํา เพราะถาไมมี

เราเปนดานสุดทาย เศรษฐกิจก็ไมรูจะตก

เหวไปอยูที่ไหน

“ผูวาฯ ธปท.คนปจจุบันบอกผมหลาย

เร� อง วาปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ไทยโพสต • “ส.ว.สมชาย” ยันเดินหนา

สางคดี “แตงโม” ตอ  แมแมขอถอนเร� อง

ออกจากชั้น กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ เหตุเปน

คดีสาธารณะ ขอเปนดับเบิลเช็กใหสังคม 

“ทนายนกเขา” ใหปากคํา “ดีเอสไอ” ยัง

หวังรับเปนคดีพิเศษ เตือน “ตํารวจ” หาก

สงสํานวนใหอัยการแลวคดีไมจบตองรับผิด

ชอบเจอ 157 “จอบ” เขารับทราบขอกลาว

หาทําลายหลักฐาน ตร.เผย “กระติก” รับ

สารภาพใหการเท็จ ขอหมายจับ “กุนซือคดี

แตงโม” ชวยเหลือยุยงใหกระทําผิด คาดปด

คดี 24 เม.ย.
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บิ๊กตู่มั่นใจ

ช่วงนี้เสาร์-อาทิตย์ต้องลงพื้นที่ให้ว่าที่ผู้สมัคร

ของพรรคทั่วประเทศ มองว่าเป็นเรื่องปกติ 

และดีด้วยที่ลงพื้นที่ ไปสร้างความคุ้นเคยหา

เสียงหาคะแนนอะไรก็แล้วแต่ มันก็เป็นอย่าง

นั้น มีใครไม่ลงพื้นที่บ้าง 

ถามว่า ช่วงปลายรัฐบาลจะลงพื้นที่ถี่                                                             

ขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าใช่ แต่พอดีตน 

เองลงพื้นที่ตลอดไม่ว่าต้นหรือปลาย เพราะ

ในบริบท ภท.เราคิดเสมอว่าการเลือกตั้งเกิด

ขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่เคยห่างพื้นที่ 

เมื่อถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ปรับคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ 

และประกาศจะกวาด ส.ส. 150 ที่นั่งหลังการ

เลือกตั้ง นายอนุทินกล่าวว่า “ขอแสดงความ

ยินดีล่วงหน้า” 

ถามต่อว่า อนาคตจะยังร่วมงานกับ 

พปชร.ได้เหมือนเดิมใช่หรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า ทุกวันนี้ก็ร่วมมืออยู่แล้ว ไม่ได้ขัด

แย้งอะไร เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อบ้าน

เมืองทุกพรรคให้ความร่วมมือหมด วันนี้ต้อง

มั่นใจว่านักการเมืองทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายค้าน

หรือฝ่ายรัฐบาลมีเป้าหมายเดียวกันหมด คือ

ประโยชน์ของบ้านเมือง ยึดแบบนี้ทำางานง่าย 

อยู่ตรงไหนก็ได้  

ถามอีกว่า จะประกาศจับมือเป็นพรรค

ร่วมก่อนเลือกตั้งหรือไม่ นายอนุทินกล่าว

ว่า ภท.เป็นพรรคที่ไม่เชื่อเรื่องการจับมือก่อน

เพราะเคยได้บทเรียนมาแล้ว ฉะนั้นต้องอยู่

บนความเป็นจริง จะคิดจะอ่านอะไรก็เมื่อผล

คะแนนอย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบเลือก

ตั้งออกมาแล้ว 

ขณะที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงการประชุม

ใหญ่ที่มีการปรับ กก.บห.ว่า ไม่ได้ปรับเปลี่ยน

อะไรมาก เพราะหัวหน้าพรรคก็ยังคงเป็น 

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ                                                              

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง เป็น

เลขาธิการพรรค ซึ่งมีนักการเมืองที่มีประสบ 

การณ์ ที่จะมาช่วยทำาให้พรรคทำางานได้ดีขึ้น

เมื่อถามว่า นายสันติประกาศว่าจะ

ได้ 150 เสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายชัย

วุฒิกล่าวว่า เราประกาศตัวเลขนี้มานานแล้ว 

เป็นเป้าหมายของพรรค ซึ่ง พล.อ.ประวิตร

พูดมาก่อนแล้วว่า หากจะประสบความสำาเร็จ

ในการเลือกตั้งต้องได้ 150 เสียง เพื่อผลักดัน

นโยบายของพรรคต่อไปหลังการเลือกตั้ง ซึ่ง

ความมั่นใจของพรรคก็มาจากการประเมิน

พื้นที่ และ ส.ส.เขตที่มีอยู่เดิม รวมถึงผู้สมัคร 

ส.ส.ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในพรรค

ถามถึงกรณีที่มี 2 อดีตนายทหารคน

สนิท พล.อ.ประวิตรเข้ามาร่วมเป็น กก.บห.

พรรค จะเข้ามาช่วยทำางานเสริมด้านใดบ้าง 

นายชัยวุฒิกล่าวว่า ทหารทั้งสองคนเป็นทีม

งานที่ช่วยงาน พล.อ.ประวิตรอยู่แล้ว จึงมี

ความคุ้นเคยกันดี  ซึ่งเมื่อเข้ามาทำางานใน

พรรคกจ็ะชว่ยประสานงานเรื่องตา่งๆ  ใหร้าบ

รื่นขึ้น ให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกันและมีความ

ชัดเจน มากขึ้น โดย พล.อ.ประวิตรจะทำางาน

เต็มที่มากขึ้นด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

ถามว่า จะทำาให้ พปชร.ถูกมองว่า

เป็นพรรคทหารหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า 

พรรคการเมืองทุกพรรคมีแนวทางของตัว

เอง ไม่ใช่ว่าเป็นพรรคทหารหรือพรรคของ

ใคร เป็นพรรคของประชาชน ซึ่งใน พปชร.ก็

มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ ทั้งนักการเมือง 

นักธุรกิจ และประชาชนในต่างจังหวัด  ซึ่ง

หลายคนเป็นเกษตรกร ถึงไม่อยากให้มองว่า

เป็นพรรคทหาร

ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกฯ อดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค  

พปชร.ยืนยันว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ของตนเองได้

ไปยื่นใบลาออกกับสำานักงานคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ (กกต.) และยื่นใบลาออกทีท่ำาการ

พรรค พปชร.แล้ว ส่วนเรื่องทางการเมืองของ

ตนเองนั้นถึงเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง

ด้าน น.ส.ชญาภา สินธุไพร รอง

โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี

หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์

วิจารณ์การเข้ามาทำางานทางการเมืองของ 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม  และ

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่า หลักการโดย

ทั่วไปนั้นการเมืองไม่ได้จำากัดหรือผูกขาดไว้

เพียงตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ขณะเดียวกันไม่มี

ข้อจำากัดใดตามรัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้ตระกูล

ใดตระกูลหนึ่งเข้ามาทำางานทางการเมืองด้วย

เชน่กนั ตำาแหนง่ทางการเมอืงถอืเปน็ตำาแหนง่

สาธารณะ ดังนั้นผู้ที่ออกมาให้ความเห็นต่างๆ 

ไม่ควรด่วนคิดตัดสินใจแทน  เพราะสุดท้าย

ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเอง

“การทำางานทางการเมืองของ น.ส.แพ

ทองธารกับพรรคเพื่อไทยเพิ่ งเริ่มต้นขึ้น

เท่านั้น การเปิดตัวในฐานะประธานที่ปรึกษา

และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย อาจสร้าง

แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองอยู่ไม่น้อย จน

ทำาให้คนที่กลัวดีเอ็นเอตระกูลชินวัตร กลัวว่า

จะกระทบต่อการรักษาอำานาจทางการเมือง

ของตัวเองและพวกพ้อง เพราะที่ผ่านมานา

ยกฯ จากตระกูลชินวัตรเคยสร้างความสำาเร็จ

ในการทำานโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้อง

ประชาชนไว้มากมาย” น.ส.ชญาภากล่าว

น.ส.ชญาภากล่าวอีกว่า ครอบครัว

การเมืองหรือทายาททางการเมืองไม่ใช่เรื่อง

แปลกใหม่ในสังคมโลก ไม่ใช่การสืบทอด

ทางการเมือง แต่คือการสืบทอดอุดมการณ์

ประชาธิปไตย สืบทอดอุดมการณ์ทางการ

เมือง เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีตระ

กูลคลินตัน ตระกูลบุช ส่วนในฝั่งเอเชียก็มี

ตัวแทนจากตระกูลนักการเมืองจำานวนไม่

นอ้ย ทีก่า้วขึน้มาเปน็ผูน้ำาจากการเลอืกตัง้ของ

ประชาชน สว่นทีม่ผีูก้งัวลวา่เสน้ทางการเมอืง

ของ น.ส.แพทองธารจะสะดุดจบลงด้วยการ

ทำารัฐประหารตามรอยเดิมนั้น สิ่งที่สังคมต้อง

ช่วยกันตระหนักคือ ต้องช่วยกันคัดค้านไม่ให้

อำานาจนอกระบบเข้ามาตัดตอนกระบวนการ

ทางประชาธิปไตยมากกว่า ไม่ใช่ตั้งแง่กับ

รัฐบาลพลเรือนหรือคนที่มาจากประชาชน 

นายสุขสันต์ แสงศรี คณะกรรมการ

โฆษกพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กโต้ว่า “การ

เข้ามาทำางานการเมืองของใครก็ตามเป็นเรื่อง

ทีด่นีา่ชื่นชม แตก่ารทีร่องโฆษกพรรค พท.อา้ง

ว่ามีคนขัดขวาง น.ส.แพทองธารหรือดีเอ็นเอ

ชินวัตรเข้ามาเล่นการเมือง จึงเป็นคำาโกหก

บิดเบือน เพราะไม่มีใครปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ

ของแต่ละคนได้ ทุกคนทุกตระกูลมีสิทธิ์เข้า

มาทำางานการเมอืง เพยีงแตพ่อเอย่ถงึดเีอน็เอ

ชินวัตร ภาพเก่าภาพหลอนมันเกิดขึ้นจาก

พฤติกรรมที่เคยทำาไว้ โดยเฉพาะการเข้าสู่

การเมือง เมื่อได้อำานาจจากประชาชนแล้วก็

เข้าไปโกง เมื่อกระบวนการยุติธรรมชี้ว่าผิด ก็

ใช้วิธีหนีไปต่างแดน ไม่รับผิดชอบ ไม่เคารพ

กระบวนการยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไป 

ประเด็นนี้ต่างหากที่เป็นต้นตอทำาลายชาติ 

ดีเอ็นเอแบบนี้ที่คนเขาเรียกปีศาจการเมือง 

ที่คนกลัวว่าจะมาทำาลายชาติซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า” 

วันเดียวกัน นายธีรัจชัย พันธุมาศ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย                                                                

การเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รัฐสภา 

กล่าวถึงการนัดประชุม กมธ.ในวันที่  7 

เม.ย.เพื่อลงมติ 2 ประเด็นในร่างกฎหมาย

ลูกว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

การกำาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง และประเด็น

การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำารุง

พรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิกพรรค 

ว่าจากการหารือของ กมธ.ซีกฝ่ายค้านจะ

สนับสนุนการลดอัตราค่าธรรมเนียมและค่า

บำารุงพรรค จากเดิมมีอัตรารายปี 100 บาท 

เป็น 20 บาท และถาวร 2,000 บาท เป็น 200 

บาท ส่วนการกำาหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น 

เบื้องต้นฝ่ายค้านมีประเด็นเสนอให้พิจารณา

เพิ่มเติม 4 ประเด็น คือ 1.ลดจำานวนผู้ร่วมจัด

ตั้งพรรคการเมือง จาก 500 คน เป็น 100 คน 

2.ยกเลกิทนุประเดมิพรรคทีก่ำาหนดใหต้อ้งม ี1 

ล้านบาท 3.ลดอายุของผู้ร่วมจัดตั้งพรรค จาก 

20 ปี เป็น 18 ปี และ 4.ผ่อนปรนคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรค. 

ผวา! 

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

3,454,308 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 25,512 ราย สำาหรบั 10 จงัหวดั

ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 3,321 

ราย ชลบุรี 1,448 ราย นนทบุรี 1,127 ราย 

นครศรีธรรมราช 955 ราย สมุทรปราการ 

907 ราย สมทุรสาคร 805 ราย ขอนแกน่ 666 

ราย สงขลา 581 ราย ราชบุรี  573 ราย และ

ร้อยเอ็ด 567 ราย 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภ

กิจ ศิริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ กล่าวถึงกรณีองค์การอนามัยโลกระบุ

ถึงเชื้อโควิด-19 โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย 

BA.1 ผสมกับ BA.2 เรียกว่า XE และล่าสุด

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานพบในประเทศไทยแล้ว 1 รายว่า ช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้ตรวจหาสายพันธุ์ โควิด-19 เกือบ 2,000 

ราย พบว่าเป็นเชื้อเดลตาเพียง 3 ราย นอก

นั้นเป็นเชื้อโอมิครอน สอดคล้องกับอัตราส่วน

การติดเชื้อในภาพรวมที่เป็นเชื้อโอมิครอน

ร้อยละ 99.8 คือแทบไม่มีสายพันธุ์อื่นหลง

เหลืออยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้การจำาแนกสาย

พันธุ์ย่อยโอมิครอนที่พบในประเทศไทยเป็น 

BA.1 ร้อยละ 7.8 และ BA.2 อีก ร้อยละ 92.2 

ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มี BA.3 ในประเทศไทย

“โดยสายพันธุ์ย่อย BA.2 มีความเร็ว

ในการแพร่เชื้อมากขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมี

โอกาสติดเชื้อง่ายและไวขึ้น อย่างไรก็ตามใน

ประเทศอังกฤษพบว่า XE เมื่อเทียบกับสาย

พันธุ์ย่อย BA.2 พบว่าแพร่เร็วเพิ่มขึ้น 10% 

ทำาให้องค์การอนามัยโลกแนะนำาให้จับตาว่า

แพรเ่รว็ รนุแรง หลบภมูหิรอืไม ่ขณะนีจ้งึอยา่

เพิ่งวิตกกังวลจนเกิดเหตุ” นพ.ศุภกิจกล่าว 

นพ.ศุภกิจกล่าวด้วยว่า สำาหรับการก

ลายพันธุ์ของไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงรหัส

พันธุกรรมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นธรรมชาติ

ของไวรัส สำาหรับเชื้อโอมิครอนที่มีการผสม

กันระหว่างสายพันธุ์ย่อยด้วยกัน แต่มีรหัส

พันธุกรรมที่ต่างกันออกไป แม้ว่าจะเป็นการ

ผสมในสายพันธุ์ย่อยเดียวกัน และพบเจอ

ในต่างประเทศกัน เช่น XE เป็นการผสมกัน

ระหว่างสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.1 กับ 

BA.2 หรือ  XF ผสมระหว่างเดลตากับ BA.1 

หรือ XG, XH  หรือ XJ ที่เป็นการผสมระหว่าง 

BA.1 กับ BA.2 ทั้งนี้ ตามที่ศูนย์จีโนมฯ ระบุ

ว่าพบสายพันธุ์ XE ในประเทศไทย  1 ราย ก็

ถือว่าเป็นการเข้าได้กับ XE ส่วนรายละเอียด

จะต้องถามจากห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ที่ตรวจ

พบ ส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจพบว่ามี 1 

ราย ใกล้เคียงและมีโอกาสจะเป็นพันธุ์ผสม 

XJ ทีเ่ปน็ BA.1 ผสมกบั BA.2  เหมอืนกนั โดย

สายพันธุ์นี้พบมากที่ประเทศฟินแลนด์

นพ.ศภุกจิกลา่ววา่ ผูป้ว่ยรายนีเ้ปน็ชาย

ไทยอายุ 34  ปี อาชีพพนักงานขนส่งระบบ

ออนไลน์ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  2 เข็ม ซึ่งด้วย

อาชีพที่มีความเสี่ยงในการพบคนมากและ

หลากหลาย จึงมีโอกาสติดเชื้อแล้วเกิดการ 

กลายพันธุ์ ไฮบริด คือเชื้อผสมพันธุ์ ในตัวเอง 

มากกว่าคนในกลุ่มอาชีพอื่น  โดยผู้ป่วยคนนี้

ตรวจพบเชื้อวันที่ 22 ก.พ.65 ที่ รพ.แห่งหนึ่ง

ใน กทม. แต่สุดท้ายจะเป็น XE หรือ XJ ยัง

ต้องรอการวิเคราะห์ยืนยันข้อมูล  

“ขณะนี้หายดีแล้ว โดยตอนที่ติดเชื้อ

ก็ไม่มีอาการป่วยอะไร ดังนั้นการจะระบุว่า

สายพันธุ์ใดมีอาการอะไรให้สังเกต  จะต้องมี

ข้อมูลมากกว่านี้ จึงจะระบุได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์

ของอาการอะไรมากกว่า เช่น อาจมีไข้น้อย

กว่านิดหน่อย หรือเจ็บคอมากกว่านิดหน่อย 

แต่คงไม่สามารถนำามาใช้แยกอาการกับสาย

พันธุ์ ได้ นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ราย แต่ข้อมูล

ยังไม่พอ เพราะตัวอย่างเพิ่งส่งมาวันที่ 3 

เมษายน แต่จากข้อมูลเบื้องต้นมีโอกาสที่จะ

เป็นรีคอมบิแนนต์ (recombinant) พบร้อยละ 

60 จึงยังสรุปไม่ได้ ต้องรอรายละเอียดก่อน

สรุปต่อไป” นพ.ศุภกิจกล่าว

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสต์เฟซ 

บุ๊ก Prayut-Chan-o-cha ระบุช่วงหนึ่งว่า 

“ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นสิ่งที่

พึงปรารถนาสำาหรับทุกคน ทุกครอบครัว ดัง

นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับ

เทศกาลสงกรานต์ที่กำาลังจะมาถึง 

ผมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

ในการไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มเสี่ยง 608 และขอให้ผู้ที่จะเดินทาง

กลับภูมิลำาเนา ไปรดน้ำาดำาหัวพ่อแม่-ญาติ

ผู้ ใหญ่-ผู้สูงอายุ ได้เคร่งครัดตามมาตรการ 

VUCA ตามที่ ศบค.แนะนำา เพื่อให้ทุกคน

ปลอดโรคและเป็นสงกรานต์แห่งความสุข

ครับ” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ 

ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบ

รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง

สาธารณสุข ได้รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก

สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีนายตีแยรี  มาตู 

(H.E. Mr.Thierry Mathou) เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย เป็น

ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งมอบ รวม

จำานวน 3,268,620 โดส 

ด้านนายอนุทินระบุว่า ขณะนี้กระ 

ทรวงสาธารณสขุมคีวามเปน็หว่งกลุม่ผูส้งูอายุ

และเด็กอายุต่ำากว่า 5 ขวบ จึงจะเร่งเข้าไปฉีด

วัคซีนให้ผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีเชิงรุก ไม่ต้องรอ

ให้มาหาที่สถานบริการพยาบาล แต่สิ่งที่เป็น

ห่วงคือเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขณะนี้พบ

ว่าติดเชื้อจำานวนมาก จึงอยากฝากให้พ่อแม่

และผู้ปกครองงดพาเด็กเล็กไปโรงพยาบาล  

เพราะเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหลายอย่าง 

เมื่อถามถึงการประเมินยอดติดเชื้อ

หลังเทศกาลสงกรานต์จะพุ่งขึ้นเหมือนปี 64 

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราต้องควบคุม

ในสิ่งที่ควรควบคุม ทั้งการควบคุมไม่ให้เจ็บ

ป่วยหนัก และควบคุมไม่ให้เกิดการเสียชีวิต 

ขณะนี้กำาลังประกาศให้ โควิด-19 ให้เป็นโรค

ประจำาถิ่น เป็นสิ่งที่แพทย์เสนอ ไม่ใช่รัฐบาล

เป็นผู้เสนอ เพราะรัฐบาลมีความกังวล แต่

เมื่อแพทย์ให้คำาอธิบายในเชิงหลักวิชาการ

รองรับไว้แล้ว เราเชื่อตามนั้น เพราะเห็น

แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม แม้

จะมีผู้ติดเชื้อแต่หากมียารักษาโรค และสถาน

พยาบาลรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยหนัก 

ถือว่าโควิด-19  เป็นโรคโรคหนึ่ง เราต้องกล้า

ก้าวข้ามตรงนี้ ไป  

“ยอมรับว่าการเดินทางของประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะทำาให้เกิดการติด

เชื้อเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่กระทรวงสาธารณสุข

ยังเชื่อมั่นว่า วัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนไปแล้ว

จะทำาหนา้ทีข่องมนัได ้เมื่อเกดิการตดิเชือ้แลว้

ตอ้งควบคมุสถานการณ์ให้ได ้ซึง่ผูต้ดิเชือ้สว่น

ใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการ บางคนสามารถรับ

ประทานยารกัษาตามอาการและหายเองได้ใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว” นายอนุทินระบุ  

ท่ี จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ใน

การประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการ

แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงติดตามใกล้ชิด

กับตัวเลขติดเช้ือ ท่ีขยับเพ่ิมทุกวัน ล่าสุดท้ังผล

ยืนยัน (RT-PCR)  415 ราย และผู้ติดเช้ือเข้า

ข่าย (ATK) 4,117 ราย รวมพุ่งเกิน 4,532 ราย 

เป็นสถิติ สูงสุด อีก  เป็นคร้ังแรกท่ีเกิน  4,500 ราย 

และคาดว่าแนวโน้ม ก็ยังสูง  อีกท้ังมีเสียชีวิต 

เพ่ิมอีก  4  รายมาสองวันติด  ช่วงสงกรานต์ น้ี

เป็นด่านสำาคัญ ว่าจะหยุดการติดเช้ือ ได้เพียงใด  

เพราะสายพันธ์ุ  โอมิครอนติดต่อกันง่ายแม้จะไม่

รุนแรง และล่าสุดมีการกลายพันธ์ุ เป็น  XE  เข้า

มาอีก จึงต้องเน้นย้ำาการร่วมมือกันปฏิบัติ ตน

ตามแนวทางเฝ้าระวังป้องกันให้จริงจัง .
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3บทความ-ในประเทศ

‘คำ�ให้ก�รคนหนีเที่ยว’

หมือนคน “หนีเที่ยว” น�นๆ.....

พอกลับเข้าบ้าน มีอาการหวาดๆ เขินๆ ผู้ปกครอง ซึ่ง

ผมก็ทำานองนั้น!

 ท่านก็ วานอย่าขึ้งโกรธผมเลยครับ!

 คือมันฉุกเฉินจนไม่มีเวลาบอกกล่าวจริงๆ ใช่ว่าท่าน

ทั้งหลายทั้งขาประจำาและขาจรไม่มีความหมาย ที่ผมจะไป

ไหน-มาไหน โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้รู้ 

 ถึงไม่รู้จักหน้า-ไม่รู้จักตัวกัน แต่ความผูกพันทางใจมัน

มากบรรยาย แม้ท่านรักบางครั้ง-ชังบางครา แต่เมื่อห่างหน้า

ต่อกัน ท่านก็ถามไถ่ ด้วยห่วงหา ว่าผมหายหน้าไปไหน? 

 ส่วนผมก็ตอบไม่ได้ เพราะร่วมเดือนที่หายไป ทั้งบน- 

ทั้งล่าง สายระโยง-ระยาง ตรึงอยู่กับเตียง! 

 คือเกิดภาวะ “ระบบขับเคลื่อนยานไฮเปอร์ลูป” ของผม

ที่ใช้มานานกว่าครึ่งศตวรรษ ขัดข้องฉุกเฉินน่ะครับ 

 ประมาณว่า “ไฟตัน-น้ำามันชอร์ต” นั่นแหละ ทำาเอา

หัวใจมันจะขาดรอนๆ กำาลังเขียน-กำาลังคุยกับท่านอยู่แท้ๆ  

ต้องรีบทิ้งคาจอ ให้พรรคพวกที่สำานักงานพาส่งโรงพยาบาล

ให้หมอซ่อมด่วนฉุกเฉิน

 แต่ผม ค่าที่ว่าระยะหลังๆ มานี้ ระบบขับเคลื่อนยานมี

อาการขัดข้องบ่อย เลยตัดสินใจบอกหมอ

 “คว้านลูกสูบ” ยกเครื่่องใหม่ เลยครับ!

 หมอก็ให้นอนรอวันว่าง ครั้นได้คิว ก็เข้าสู่ “จักรวาล

นฤมิต” ไปชั่วโมงกว่าด้วยยาสลบ 

 ลืมตาขึ้่นมาอีกที คุณพยาบาลบอก “เรียบร้อยแล้ว”

 เรียบร้อยของคุณพยาบาลคือ หลังผ่าตัด ได้สายระบาย

น้ำาต่อจากท่อของผมเพิ่มมาอีก ๑ สาย พอเข็นกลับห้อง ก็ได้

น้ำาเกลือเสียบแขนอีก ๑ สาย

 กลายเป็น “คนมีบุญ” ฉับพลัน

 ได้ “นั่งกิน-นอนกิน” อยู่บนเตียง จะกินมีคนป้อน จะ

นอนมีคนเฝ้า ตื่นเช้ามีคนมาล้างหน้า-เช็ดตัวให้ แต่เวลาจะ

ไปเข้าห้องน้ำานี่ซีคุณเอ๊ยยยย

 บุญใดๆ ก็ช่วยไม่ได้!

 “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

เท่านั้นที่ช่วยได้ คือก่อนจะกระดื๊บลงจากเตียง ว่าจะไปหิ้่ว

ถุงไหนก่อน ระหว่างถุงน้ำาเกลือกับถุงระบายนำ้าที่ท่อนล่าง 

 ต้องวางแผน ว่าระยะทางระหว่างความยาวสายน้ำา

เกลือกับสายท่อถุงระบายน้ำา ควรหิ้วถุงไหนก่อน จึงจะลงตัว?

 คำานวณได้ที่แล้ว ค่อยเยื้องย่าง.........

 มือซ้ายเข็นเสาน้ำาเกลือ อ้อมมาอีกด้านของเตียง ใช้

มือขวาปลดถุงระบายน้ำา ระหว่างที่ค่อยๆ เข็นไป-หิ้วไป ทำาให้

เห็นคุณค่าคำาว่า “สติและสมาธิ” ขึ้นมาทันที

 สติ คือต้องรู้ตัวทั่วพร้อม ขณะเข็มคาหลังมือ เผลอไปจับ

โน่น-นี่ ไม่ระวัง เลือดไหลย้อนเข้าสายน้ำาเกลือได้เสมอ  ส่วนถุง

 พระอาจารย์ท่านหัวเราะหึๆ ก่อนกล่าว

 “ต้องแยก ‘กายกับจิต’ ออกจากกัน” แล้วพูดเนิบๆ ต่อว่า

 “การพูดน่ะมันง่าย บางคนทั้งชีวิตก็ยังยากจะไปถึงจุดนั้นได้ 

แต่ก็ใช่ว่าจะไปถึงไม่ได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติจริง เห็น

ผลได้จริงทุกคน คือต้องฝึก ต้องฝน ต้องปฏิบัติ ต้องเคี่ยวกรำา”

 พระอาจารย์หมายถึง ผู้จะไปถึงจุดนั้น จะต้องถึงพร้อมด้วย

อิทธิบาท ๔ คือ

 - ฉันทะ-มีความต้องการ มีความพอใจที่จะทำา

 - วิริยะ-มีความเพียร อดทน พยายาม ไม่ย่อท้อ

 - จิตตะ-ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำา มีสมาธิในการทำา

 - วิมังสา-การใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล 

คิดค้น แก้ไข ปรับปรุง

 ก็อย่างว่าแหละครับ “ตำารารู้” อย่างผม เอาเข้าจริง มันก็

เอาตัวไม่รอด 

 ต้อง “ปัญญารู้” ด้วยฝึกฝน-ปฏิบัติ, คิดค้น-แก้ไข ให้แจ้ง

ในสิ่งนั้นๆ เท่านั้น จึงจะรอด

 บอกเล่าเก้าสิบกันเท่านี้กระมัง ความทุกข์คนอื่น ไม่มีใคร

อยากฟังหรอก เพราะปัญหาของแต่ละคนก็หนักบ่าอยู่แล้ว 

 ฉะนั้น วันนี้ เหมือนนักเรียนหนีชั้นเรียนแล้วกลับมา

มอบตัว เอาพอรู้เรื่อง-รู้ความเท่านี้ก็พอ มากจะพานเอียนและ

หมั่นไส้กันซะเปล่าๆ

 กะว่าจะจบ พอดีเห็นโพสต์นี้ในเฟซ ให้มุมสะท้อนคิดว่า

หมื่นแสนตำารา “ปรัชญาชีวิต” ที่มนุษย์เขียน ไม่สู้ปฏิปทา “ชีวิต

นอกตำารา” ของอาม่า “อายุ ๑๐๓ ปี” ท่านหนึ่ง

 ผมไม่อยากจะบอกเอง เพราะศิลปะการดำารงชีวิตอาม่า

ท่านนี้เหมือนปริซึม หลายหลากลีลาบนฐานเหลี่ยมที่เท่ากัน 

มหัศจรรย์ในแต่ละมุมมองของแต่ละคน อยากให้อ่านกันดู

 ...........................

 Kan Kanika

	 อาม่า..คืนสู่ธรรมชาติ

	 วันอาทิตย์ที่	3	เมษายน	2565	เวลา	13.32	น.

	 สิริรวมอายุ	103	ปี

	 คำาสั่งสอนของอาม่า	ที่จดจำาขึ้นใจแล้วส่งต่อถึงรุ่นหลานรุ่น

เหลน	คือ	การศึกษาคือกุญแจไขสู่ความสำาเร็จ	

	 อาม่าไม่รู้ภาษาไทยเลย	

	 แต่เก่งคณิตคิดเร็วที่สุด	ยิ่งต้นเดือนกลางเดือน	อาม่าจะ

นั่งบวกเลข	สร้างสูตรเฉพาะตัวได้อย่างอัศจรรย์	

	 อาม่าใส่บาตรทุกเช้า	จนถึงช่วงอายุ	93	ปี	ขนาดพระที่มา

รับบาตร	กลับจากบ้านนอกหรือธุดงค์กลับมา	จะมีของฝากมาให้

โยมอาม่าทุกครั้ง	

	 อาม่า	 เปิดร้านของชำาจนส่งลูกจบปริญญาได้	แต่พออายุ

มากขึ้น	ร้านขายของชำาก็ดูเหมือนจะมีแต่ขาดทุน	ลูกๆ	สืบเสาะ

ได้ความว่า

	 ร้านนี้กลายเป็นสถานที่แม่ค้าลอตเตอรี่จะเข้ามาเยือน	

เดือนละ	2	ครั้ง	 ไม่ใช่แค่เจ้าเดียว	แต่มีอย่างน้อย	3-4	 เจ้า	

เพราะกิตติศัพท์อาม่าที่ใจดี	

	 ควักเงินอุดหนุนทุกคน	ด้วยวิธีคิดว่า	เขาอุตส่าห์มาซื้อ

ลิโพ	10	บาท	เราควรจะอุดหนุนเขากลับสักใบ	2	ใบสิ

	 ครั้งหนึ่ง	 มีคนแอบมาขโมยขนมปัง	 ลูกสาวเห็นเข้า

โวยวาย	อาม่าหันมาดุลูกสาวว่า	

 “อย่าเอะอะ	คนขโมยเขาจะอาย	ถ้าเขามีเงิน	เขาคงไม่ขโมย”

	 ร้านขายของชำาอาม่า	เลยทุนหายกำาไรหดตลอด	แต่เรา

ก็ถือว่าร้านนี้เป็นความสุขของอาม่าที่ได้คุยกับลูกค้าสารพัดรูป

แบบ	มีทั้งฝรั่ง	แขก	จีน	ลาว	ที่เข้าใจภาษาจีนปนไทยของอาม่า

ได้แบบเหลือเชื่อ	

	 และอาม่าก็ได้บริหารสมองทุกวันด้วย

	 ระยะหลัง	อาม่าเดินไม่ค่อยไหว	ร้านของชำาอาม่า	ยก

ระดับเป็นแบบ	self	 service	อีกต่างหาก	ลูกค้าหยิบของเอง	

แล้วเดินมาจ่ายเงินอาม่าแบบไม่มีเกี่ยงงอน	

	 ร้านอาม่าปิดทำาการอย่างถาวร	 เพราะอาม่าประสบ

อุบัติเหตุหกล้มตอนอายุ	93	จากการเดิน	3	ขาด้วยไม้เท้า	ต้อง

เพิ่มเป็น	4	ขาด้วย	walker	และ	wheelchair	

	 แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตวัยตกกระ	เพราะอาม่าไป

เที่ยวขึ้นรถลงเรือ	สปีดโบ๊ทก็บ่ยั่น	จนคนเห็นยกนิ้วให้	อาม่าก็

ยิ่งปลื้มกับลูกยอ	

 อาม่าหยุดชีวิตการเดินทาง	และนอนติดเตียงเมื่อ

อายุ	 99	แต่ก็บริหารสมองด้วยจินตคณิต	 เป็นที่เฮฮาปาร์ตี้

ตลอด	จนกระทั่ง	ปีที่	102	นี้เอง	ที่สังขารถดถอยตามวัย	และ

คืนสู่ธรรมชาติในที่สุดด้วยความสงบ	

	 เราเชื่อว่า	คุณงามความดีที่อาม่ากระทำาไว้ในภพภูมินี้	

จะเป็นอานิสงส์นำาท่านสู่สุคติภูมิ	

	 ด้วยความรักและเคารพอย่างหาที่สุดไม่ได้

	 #ลูกสาวอาม่า

 .................................

 เห็นมั้ย?

 ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ถามว่า ครูอาจารย์อยู่ที่ไหน ตำารา

อยู่ที่ไหน?

 คำาตอบคือ ชีวิตตัวเราเอง คือครูอาจารย์, แนวทางการ

ดำารงชีวิตตัวเราเอง คือตำารา

 ตำาราไม่เคยสร้างคน

 มีแต่คน คือตัวเราเองเท่านั้่น ที่สร้างตำารา

 บ�งครั้ง ร้อยศ�สตร�จ�รย์ พันดอกเตอร์ ที่เขียนตำ�ร� 

ยังสู้ชีวิตจริงของ ๑ อ�ม่� ผู้ ให้แนวคิด “ข�ดทุนคือกำ�ไร-ให้

คือได้คูณ ๒” นี้ ยังไม่ได้เลย.

	 -เปลว	สีเงิน

	 ๕	เม.ย.๖๕

ระบายน้ำาก็เหมือนกัน ถ้าเผลอยกสูงก็จะมีปัญหาการไหลระบาย

 หมายความว่า.....

 ขณะย่างหนอ...เข็นหนอ...หิ้วหนอ จะเพ่งเฉพาะที่ใด-ที่

หนึ่งไม่ได้ จะต้องคุมสติให้อยู่กับสิ่งที่จิตกำาหนดทั้งสองด้าน 

 คือ “คุมสติให้อยู่” ไม่พอ

 ต้อง “ให้รู้” ในสิ่งที่จิตกำาหนดอยู่ด้วย ถึงจะเรียกว่า “รู้ตัว

ทั่วพร้อม”

 ฟังดูเหมือนง่าย

 ถ้าอยากรู้ว่ายากหรือง่าย ให้ท่านลองนำาขนนกไปวางบน

ปลายแหลมของคมทวนโดยไม่ให้ตกดู!

 กรณีอย่างนี้ คุณพยาบาลเขาย้ำาตลอด “จะเข้าห้องนำ้าให้

เรียก” แต่ผมก็ไม่ได้อวดเก่งหรือเกรงใจเขาหรอก 

 แต่มันเขินน่ะ 

 เรื่องซ่อมแซมระบบขับเคลื่อนยานไฮเปอร์ลูปของผู้ชาย

นั้่น เลียบๆ เคียงๆ ถามคุณพยาบาลดู เธอบอก ๒-๓ วัน ถอด

สายก็ไหลจู๊ดจ๊าด 

 แต่ผมคงตกที่นั่ง พระราหูเข้า พระเสาร์สวน พระพฤหัส

เมิน เพราะถอดสายแล้วไม่ไหลจูู๊ดเหมือนชายอื่นหมื่นแสน  เลย

ตกที่นั่ง “พระเสาร์สวน” รอบสอง-รอบสาม

 สบายไป!

 ผ่าตัด “แค่หลับแล้วตื่น” แต่การ “สวนสด” ครั้งแล้ว-ครั้่ง

เล่านี่ซี พ่อคุณ...แม่คุณเอ๊ย มัน “ตื่นจนตาตั้ง”

 ไม่รู้ชาติที่แล้วไปทำาเวร-ทำากรรมอะไรไว้ ถึงต้องมาชดใช้ 

“ตายทั้งเป็น” ก็ปานนั้น

 ก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ถามไถ่มาด้วยห่วงใยและคิดถึงกัน  

กระทั่งพระอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธา ท่านก็เมตตานำา “ธรรม

โอสถ” มามอบให้ผ่านทางโทรศัพท์ลูกศิษย์

 ตอนหนึ่ง ผมนมัสการถามท่าน.....

 “ผมรู้ตามตำาราว่าสติต้องคุมจิต แต่เวลาเวทนามันแรงกล้า

ขึ้นมา ความรู้ตำาราช่วยไม่ได้เลย เพราะสติมันกระเจิดกระเจิงไป

กับทุกขเวทนาสุดต้านไหว แบบนี้ กระผมควรจะทำาอย่างไรดีครับ?”

มอหนู” อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถือเป็นนักการ

เมืองที่มีสไตล์เป็นของตัวเองและดำาเนินชีวิตสนุกคนหนึ่ง  

ในแง่การทำางานมุ่งมั่นทำาตามโจทย์ของรัฐบาล ไม่

ทิ้งนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้กับประชาชน เช่น นโยบาย

กัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งสานต่อนโยบายที่ดีอยู่แล้วให้

ดียิ่งขึ้น เช่น 30 บาทรักษาได้ทุกโรงพยาบาล รวมทั้งการ

รักษาโรคมะเร็งฟรี และฟอกไตฟรี เป็นต้น ไม่นับจัดหา

วัคซีนให้คนไทยฉีดจนเต็มแขน สยบคำาปรามาสจากฝ่าย

ตรงข้ามด้วยผลงาน   

แม้ความรับผิดชอบในหน้าที่จะเยอะเพียงใด ภารกิจ

ที่เขาไม่ลืม คือ “หัวใจติดปีก” ไม่ว่าจะยุ่งเพียงใด จะอาสา

ขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับอวัยวะต่างๆ เพื่อนำาไปต่อชีวิตให้กับ

ผู้ป่วยอื่นๆ กลับมาดำาเนินชีวิตดูแลครอบครัว และมีโอกาส

ทำาประโยชน์ให้ส่วนรวมต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ “รองอนุทิน”  

ยังมี โอกาสช่วยคนเจ็บก่อน

เป็นอันดับแรก โดยไม่สนใจว่า

ใครถูกใครผิด ระหว่างกำาลัง

เดินทางด้วยรถยนต์ ปรากฏ

ว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

เซล้มหลังจากเบียดแทรกมา

ทางด้านขวาจนชนกับรถของ

เจ้าตัว ขณะกำาลังเลี้ยวกลับ

รถบริเวณถนนนราธิวาสฯ- 

สาทร

ทันทีที่เห็นก็รีบลงจาก

รถไปดูอาการคนขับขี่จักรยานยนต ์ที่ล้มบาดเจ็บโดยไม่ได้

สนใจสภาพรถของตัวเอง ก่อนจะรีบประสานรถพยาบาล

มาดูแลรักษาตัวอย่างรวดเร็ว  

ในแง่ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวถือเป็นศิลปินตัวยง มีวงดนตรี

เป็นของตัวเอง หากสบโอกาส “เสี่ยหนู” ก็มักคว้าไมค์

โชว์ลูกคอ หรือเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ กับประชาชนและ

ข้าราชการระหว่างตรวจราชการพื้นที่ต่างๆ ทั่วไทย

ขณะที่เรื่องกิน เห็นมาด “อาเสี่ย” อาจคิดไปเองว่า

ชอบกินแต่ของหรูตามภัตตาคาร แต่ความจริงหาเป็นเช่น

นั้นไม่ เพราะจริงๆ แล้วคนชอบ “ของอร่อย” ไม่สนว่าจะ

เป็นข้างถนนหรือหน้าปั๊มน้ำามัน เขานั่งกินข้างทางมาหมด

แล้ว        

นี่คือไลฟ์สไตล์อีกมุมของ “เสี่ยหนู” ที่ติดดิน เรียบ

ง่�ย และมีจิตใจส�ธ�รณะ. 

ช่างสงสัย 

‘อนุทิน’สไตล์

“ห

อนุทิน ชาญวีรกูล

ระน�ง กิริณีเทวี น�งสงกร�นต์ปีนี้...เห็นว่�เสด็จ

ยืนมาบนหลังช้าง มือขวาถือขอ มือซ้ายถือปืน 

ส่วนจะถือเอามาสับหรือเอามากราดยิงใครต่อใคร 

หรือไม่? ประการใด? ก็มิได้มีข้อสรุปออกมาโดยแน่ชัด  แต่โดย

ลักษณะอาการไม่น่าจะถึงกับ ทรงพระดุ มากมายซักเท่าไหร่ 

คือไม่ถึงกับกินเลือด กินเนื้อ แบบนางสงกรานต์บางราย อย่าง

พระนาง ร�กษสเทวี เป็นต้น แค่รับประทานถั่ว รับประทานงา 

เป็นภักษาหาร เท่านั้นเอง...

แต่ก็นั่นแหละ...โดย คำ�ทำ�น�ย ที่บรรดาโหรานุโหรทั้ง

หลาย ท่านทำานาย ทายทัก เอาไว้ก่อนล่วงหน้า สรุปได้คร่าวๆ 

ว่าพระนางจะเสด็จมาพร้อมกับภาวะ เกณฑ์ธัญญ�ห�รวิบัติ 

หรืออาจส่งผลให้เกิดภาวะข้าวยาก หมากแพง เกิด กิมิช�ติ 

หรือเกิดด้วง เกิดแมลง ใน ภูมิน� แถมยัง น้ำ�น้อย เพราะ 

เกณฑ์ธ�ร�ธิคุณ ตกอยู่ใน ธ�ตุไฟ ซะอีกด้วยต่างหาก อัน

ถือเป็นคำาทำานายที่ค่อนข้างจะสอดคล้องต้องกันกับบรรดา 

ผู้เชี่ยวช�ญ ระดับระหว่างประเทศ ต่างประเทศ หลายต่อ

หลายสำานัก ไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญแห่ง สหประช�ช�ติ ที่ออก

มาร้องเตือนไว้ตั้งแต่เมื่อหลายต่อหลายเดือนที่แล้ว ถึงภาวะ 

ข�ดแคลนอ�ห�ร ที่ทำาให้ระดับราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี 

เอาเลยถึงขั้นนั้น...

ด้วยเหตุเพราะต้องเจอกับการแพร่ระบาดของท่านเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 นั่นแหละเป็นหลัก ตั้งแต่โควิดธรรมดาๆ โควิด

เดลตา ไปจนถึงโควิดโอมิครอน ชนิดแทบไม่มีเวลาหยุดพักทำา

ไร่ ไถนา เอาเลยแม้แต่น้อย เลยทำาให้ภาวะขาดแคลนอาหาร 

และภาวะราคาอาหารพุ่งพรวดๆ พราดๆ ปรู๊ดๆ ปร๊าดๆ จึง

พอเป็นที่รับรู้มาแล้วก่อนหน้านั้น แต่ยิ่งเมื่อเจอเข้ากับ วิกฤต

ยูเครน เข้าไปอีกดอก ส่งผลให้ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าว

สาลีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของโลก อย่างรัสเซีย รวมไปถึง

ประเทศผู้ผลิตอาหารอีกจำานวนมิใช่น้อยอย่างยูเครน แทบไม่มี

สิทธิ์ส่งออก หรือถึงแม้ส่งได้แต่ดันถูกห้าม ไม่ให้ซื้อ-ไม่ให้ข�ย 

อันเนื่องมาจากการ แซงก์ชันรัสเซีย ของคุณพ่ออเมริกาและ

ยุโรป อย่างเป็นระบบและเป็นกิจการ...

และที่สำาคัญเอามากๆ สำาหรับบรรดาเกษตรกรทั้งหลาย  

ก็คือเรื่องปุ๋ยที่บรรดาสารไนเตรท ฟอสเฟต ฯลฯ ที่เอามาใช้ทำา

ปุ๋ยโดยส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่มาจากประเทศหมีขาวรัสเซียเขา

นั่นแหละเป็นหลัก ดังนั้น...ถ้าดันไม่มีปุ๋ยจากรัสเซียให้ใช้ โอกาส

ที่บรรดา กิมิช�ติ จะยกทัพโยธาเข้ามาใน ภูมิน� สร้างความเสีย

หายให้กับข้าว-ปลา-อาหาร พืชพันธุ์ ธัญญาหาร ย่อมมีความเป็น

ไปได้สูงเอามากๆ ยิ่งเมื่อบวกกับราคาพลังงาน น้ำามันและแก๊ส ที่

ถูก แซงก์ชัน ตามไปด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าแดง-ไม่แดง มันเลย

หนีไม่พ้นต้อง แพง...แสน...แพง อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ

ได้เลย ดังนั้น วิกฤตอ�ห�ร จึงเป็นอะไรที่ต้องมาถึงอยู่แล้วแน่ๆ 

ไม่ว่าพระนาง กิริณีเทวี ท่านจะทรงช้าง ทรงม้า ทรงขอ หรือ

ทรงปืน ฯลฯ กันในแบบไหน อย่างไรก็แล้วแต่...

โดยประเทศที่ออกจะหนักหนา-สาหัสอย่างเห็นได้ โดย

ชัดเจน น่าจะอยู่แถวๆ แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางนั่น

แหละเป็นหลัก อย่างเช่นประเทศคุณหยิบ หรืออียิปต์ ที่ต้องสั่งซื้อ

ข้าวสาลีจากรัสเซียและยูเครน ปีละเกือบๆ 21,000 ล้านเมตริกตัน 

หรือกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการนำาเข้าเอาเลยถึงขั้นนั้น หรือ

ประเทศที่ผู้คนนับสิบๆ ล้านต้องอดอยากยากเข็ญมาโดยตลอด 

อย่างเช่น เยเมน เป็นต้น ไปจนแม้แต่ประเทศที่เคยมั่งคั่ง สมบูรณ์

พูนสุขกว่าใครเขาเพื่อน อย่างบรรดาประเทศยุโรปและอเมริกา 

ก็ใช่ว่าจะอิ่มหมีพีมันได้เหมือนเดิม เพราะไม่ว่าจะเป็นราคา

ขนมปัง พิซซ่า พาสต้า ซีเรียล ฯลฯ ต่างก็ขึ้นเอาๆ สูงกว่าปกติ

ไปแล้วไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า...

และก็แน่ล่ะว่า...เรื่อง วิกฤตอ�ห�ร ท้ายที่สุด มันย่อม

สามารถลุกลาม บานปลาย กลายเป็น วิกฤตก�รเมือง ขึ้นมา

เมื่อไหร่ก็ย่อมได้ อย่างที่เคย พลิกฟ้�-คว่ำ�ดิน ในดินแดนอียิปต์ 

หรือเคย อ�หรับสปริง ไปแทบทั้งโลกอาหรับเมื่อไม่นานมา

นี้ ส่วนคราวนี้จะวกกลับมา สปริง ในยุโรป-อเมริกาหรือไม่? 

ประการใด? คงต้อง รอแวะชมโฆษณ�อีกจั๊กกู้ เพราะเท่า

ที่เริ่มๆ ลงถนน กันมั่งแล้ว ไม่ว่าในฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี 

อิตาลี ไปจนเกาะอังกฤษเมื่อวัน-สองวันมานี้ ฯลฯ ก็ออกจะเป็น

อะไรที่ เอ�เรื่อง ชนิดแทบไม่น้อยไปกว่าม็อบทะลุแก๊ส ทะลุฟ้า 

ของบ้านเรา...

สรุปรวมความแล้ว...แม้ว่าประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม 

ของหมู่เฮา จะได้ชื่อว่า ในน้ำ�มีปล�-ในน�มีข้�ว อุดมสมบูรณ์มา

โดยตลอด แต่เมื่อเจอเข้ากับ วิกฤต นานาชนิดอย่างเป็นระลอก 

ไม่ว่าวิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร หรือแม้กระทั่งวิกฤตเงินๆ-

ทองๆ ฯลฯ ทยอยตามมาซะอีกด้วย บรรดาผู้ซึ่งมีอำานาจ หน้าที่ 

บวกด้วย คว�มรับผิดชอบ ทั้งหลาย อาจพอได้รับรู้ สัมผัส ถึง

ภาวะ โชคดี...ที่ต�ยก่อน ได้ไม่ยากซ์ซ์ซ์ ยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ถอย

ห่างออกไปจากสิ่งที่เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง ยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ 

โอกาส ต�ย...กับ...ต�ย ไม่เหลือทางออก ทางไป และทางรอด

เอาไว้เลย ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ!!!

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Epictetus (อีกครั้ง...และ

อีกครั้งๆๆ)... “Fortify yourself with contentment, for this 

an impregnable fortress.- จงสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัว

ท่านด้วยความสันโดษ (พอเพียง) เพราะนี่คือป้อมปราการที่มิ

มีผู้ ใดจะตีแตก...”.
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โวยคดีล้อมปราบเสื้อแดงไม่คืบ
ปทุมวัน • ช�ญวิทย์พร้อมทน�ยร้อนใจ รุดยื่นหนังสือ ผบ.ตร.จัดก�ร

ช�ย 2 คน อ้�งเป็นตำ�รวจบุกคอนโดฯ ตำ�รวจย้ำ� ไม่มีนโยบ�ยส่งคนไป

ข่มขู่ แกนนำ�เสื้อแดงยังไม่ลืมเหตุก�รณ์ 12 เม.ย. เตรียมจัดง�นรำ�ลึก 

10 เม.ย. โวยคดีโดนล้อมปร�บไม่คืบหน้�

มันเอ�เร�แน่!!!

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ตร.) นายชาญวิทย์ 

เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายกฤษ 

ฎางค์ นุตจรัส ทนายความเข้ายื่น

หนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

เพื่อให้ดำาเนินการตรวจสอบหาข้อ

เท็จจริงและดำาเนินคดี กรณีเมื่อวัน

ที่ 22 มี.ค.2555 เวลาหลังบ่ายโมง 

มีชาย 4 คนแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่

ตำารวจนอกเครื่องแบบ เดินทางโดย

รถยนต์กระบะส่วนบุคคล ปิดบัง

อำาพรางหมายเลขทะเบียนรถ ไป

ยังอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใน

ซอยชัยพฤกษ์ 9 ถนนบรมราชชนนี 

แขวงและเขตตลิ่งชัน กทม. ซึ่งเป็น

ที่พักนายชาญวิทย์

บุคคลทั้ง 2 คนยังอ้างกับ

เจ้าหน้าที่คอนโดมิเนียมว่า การ

สนับสนุนการผู้ชุมนุมทางการเมือง

ของเยาวชนเป็นความผิดอาญา

แผ่นดิน เพราะเป็นการข่มขู่ คุก 

คาม และเป็นความผิดต่อเสรีภาพ 

ขอให้ ผบ.ตร.สั่งการให้มีการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นการ 

กระทำาความผิดอาญา ขอให้สั่ง

การให้ดำาเนินคดีกับกลุ่มบุคคลผู้

ก่อเหตุโดยรวดเร็วทันที 

นายกฤษฎางค์กล่าวว่า เหตุ 

การณ์เกิดขึ้นนานกว่า 1 สัปดาห์ 

ไม่ปรากฏว่ามี เจ้ าหน้าที่ ตำ ารวจ 

สน.ตลิ่งชัน เจ้าของพื้นที่ติดต่อสอบ 

ถามไปยังนายชาญวิทย์ เพื่อแสดง

ความห่วงใย ประกอบกับที่ผ่านมา

มีการดำาเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม จึง

เกิดความไม่เชื่อมั่นและต้องการให้

ผู้บังคับบัญชาลงมาดำาเนินการ หาก

เป็นตำารวจจริงก็ต้องดำาเนินคดี 

ขณะที่ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รอง ผบช.น.และโฆษก บช.น. 

กล่าวว่า ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ

แล้ว โดยหลักการปฏิบัติไม่มีนโยบาย

ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไปดำาเนินการ

เรื่องที่ผิดหรือไปข่มขู่ ถ้าอดีต 

อธิการฯ ม.ธรรมศาสตร์ เกรงว่าไม่

ปลอดภัย สามารถแจ้งสถานีตำารวจ

ตลิ่งชัน หรือโทร.มาที่ 191 ได้ ขณะ

นี้ทาง ผบช.น.ได้มอบหมายให้ตำารวจ 

สน.ตลิ่งชัน ไปตรวจสอบเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยกับผู้ร้องเรียนแล้ว

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำา

คนเสื้อแดง โพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่ง

ว่า 10 เมษายน 2565 ครบรอบ  

12 ปี เหตุการณ์ล้อมปราบการ

ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงปฏิบัติการ

ทางทหารเต็มรูปแบบ โยนแก๊สน้ำาตา

จากเฮลิคอปเตอร์ลงกลางกลุ่มผู้

ชุมนุม อาวุธสงครามติดกล้องยิง 

ระยะไกล รัฐใช้อาวุธแบบนี้กับประชาชน

ที่ชุมนุมมือเปล่า ทุกศพประชาชน

ไม่มีอาวุธ หลังเหตุการณ์ แกนนำา

และประชาชนผู้ร่วมชุมนุมถูกจับกุม

คุมขังดำาเนินคดีหลายร้อยคน จำาเลย

ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงทั้ง

ก่อการร้ายและชายชุดดำาทุกคดี

ยกฟ้อง หลายคดีถึงที่สุดในชั้นฎีกา

ส่วนคดีฝ่ายรัฐถูกกล่าวหาว่า

ยิงประชาชนกลับพายเรือในอ่าง ศาล

อาญา ป.ป.ช. ศาลทหาร แล้วกลับ

มาที่เดิมไม่คืบหน้า ทั้งที่มีการไต่สวน

สาเหตุการตาย และศาลชี้เกือบ 20 

ราย ว่าเสียชีวิตจากกระสุนปืนฝ่าย

เจ้าหน้าที่ ทุกปีเราจัดรำาลึกเหตุการณ์ 

นี้ 10 เมษายน ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 

ถนนราชดำาเนิน ตั้งแต่ 13.00 น. 

ถวายสังฆทาน วางดอกไม้ ปราศรัย

รำาลึกวีรชน สงบ สันติ ปราศจากอาวุธ 

แต่ไม่ปราศจากความเป็นมนุษย์ ไม่

ประสงค์ปลุกความเกลียดชัง แต่

ต้องการแสดงความรักของประชาชน

ต่อประชาชน. 
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง

ความคิด เหลือเวลาประมาณกวา 40 วัน

จะมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ผูสมัครแตละ

คนลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงอยางแข็งขัน นับ                        

แตผูสมัครแตละคนจับสลากไดหมายเลขประจําตัว พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ลงพื้นที่สํารวจตลาด พบปะพูดคุยกับชาว กทม.บอยครั้ง 

ทําใหเกิดเสียงติเตียน หวังจะ

ชวยใครเปนพิเศษหรือไม ทั้งที่                                           

พรรคพลังประชารัฐไม ไดสงผู                                          

สมัครในนามพรรค นักการเมือง                                           

ฝายคานวิพากษวิจารณ ไมอยาก

เห็นภาพการใชอํานาจเอ้ือผูสมัคร

คนใดเปนพิเศษ อาจทําใหเกิด

ขอไดเปรียบเสียเปรียบทางการ

เมือง แตไมวาอยางไร ถึงแม                                     

พล.อ.ประยุทธจะสงสัญญาณ

อยากจะชวยผูสมัครบางคนจริง ดวยกระแสคนกรุงทั้งเบ� อ

ทั้งยี้นายกฯ และพลังประชารัฐ ไมรูวาจะเปนการชวยเพิ่ม

คะแนน หรือลดคะแนนใหผูสมัครคนนั้นกันแน�  

เดือน เม.ย.หลายพรรคการเมืองจะตองจัดประชุม

ใหญสามัญ โดยพรรคพลังประชารัฐเพิ่งจัดประชุมใหญ

สามัญ ไมมีอะไรพลิกโผ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ นั่งหัวหนาพรรคตามเดิม หลังประชุมแกนนํา

พรรคประกาศเลือกตั้งสมัยหนา

ตั้งเปากวาด 150 เสียง อีกหนึ่ง

ไฮไลตปรับโครงสรางในพรรค แตง                                                         

ตั้ง 2 บิ๊กนายทหารที่ใกลชิด พล.อ.                                                   

ประวิตร เขามาเปนกรรมการ

บริหารพรรค เลยถูกคําครหาสลัด                                                 

ภาพทหารออกไปไมพน ทําให เส่ีย

โอ-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รองหัวหนาพรรค ตองมาเคลียร

คําครหา ‘ทหารทั้งสองคนที่เขา

มาเปนกรรมการบริหารพรรค เปนทีมงานที่ชวยงานพล

เอกประวิตรอยูแลว จึงมีความคุนเคยกันดี ซึ่งเม� อเขามา

ทํางานในพรรคก็จะชวยประสานงานเร� องตางๆ ใหราบร� น

ขึ้น’ บิ๊กปอมได 2 มือทํางานรูใจมาชวยงาน หลังจากนี้คง

ตองจับตาดูบิ๊กทหารจะเขามาชวยงานสวนไหนบาง

พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญพรรค

เชนกัน ในวันที่ 24 เม.ย. โดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว ยัง

คงตําแหน�งหัวหนาพรรค แมบานพรรค ยังเปนคนเดิม 

สวนตําแหน�งอ� นๆ คงไมมีบิ๊กเซอรไพรสอะไร อยางที่รูกัน                                                     

ดี กรรมการบริหารพรรคมีแตคนโดดหนีไมอยากเปน แต                                                                                 

ที่น�าจับตา อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย จะเขามามี

บทบาทอะไรเพิ่มอีกหรือไม ที่

แน�ๆ บรรดาขุนพลคนใกลชิด                                     

คงจะไมยอมใหอุ งอิ๊ งมามีตํ า 

แหน�งทางการบริหารแน�นอน 

หากเกิดอะไรขึ้นมา อาจทําให

อนาคตทางการเมืองดับวูบลงไป

ได แตสิ่งที่หลายคนรอลุน จะลง 

ส.ส.และกาวขึ้นเปนหนึ่งในแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพ� อไทย

หรือไม แมเจาตัวจะเคยบอก ยังไมสนใจลง ส.ส. แตอีก

กระแสแอบกระซิบมาวา เจาตัวกําลังครุนคิดอยางหนัก

อยูเหมือนกัน     

แมธรรมศาสตรโพลสะทอนวา ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณ 

สวัสดิ์ ผูสมัครผูวาฯ กทม. จากพรรคประชาธิปตย ความ 

นิยมตามชัชชาติ สิทธิพันธุ ไม

มากนัก แตในโลกแหงความเปน

จริง เห็นจะเปนรองอยูมาก ยกที่

หนึ่งการติดปายหาเสียง ชัชชาติ

ไดใจโลกโซเชียล ลดไซสปายลง

ครึ่งๆ เปนมิตรกับการสัญจรของ

ชาว กทม. ลาสุดหลายคนใน

พรรคพยายามออกมาสื่อสารว่า

ปายรณรงคแบบที่ชัชชาติทํา ไม

ไดเพิ่งมี แตมีตั้งแตสมัยเลือกตั้ง

เม� อป 2562 แลว ประชาธิปตยนี่แหละที่นําเทรนด เปน

พรรคแรกๆ แตเที่ยวนี้ ไมยักจะติดปายเปนคนแรกๆ แม

สุชัชวีรจะเนนใหเจาหนาที่ติดปายอยางระมัดระวังไมให

รบกวนประชาชน และปายตองมีหลากหลายรูปแบบให

เหมาะสมกับยุคสมัย ก็มีที่ตั้งใจไว เล็กมากๆ ก็มี ขอให

คอยติดตามดูออกมาจะเปนอยางไร.

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

แพทองธาร ชินวัตร 

มาไมมาไมมาไม

W

วันที่ 5 เม.ย. ตรงกับวันคลายวันเกิดอดีตนายกรัฐ 

มนตรีของไทยถึง 3 คนดวยกัน ประกอบดวย นายสัญญา 

ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 เกิดเม� อ 5 เม.ย.2450 

นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีคนที่ 14 เกิดเม� อ

วันที่ 5 เม.ย.2470 และ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายก

รัฐมนตรีคนที่ 17 เกิดเม� อวันที่ 5 เม.ย.2463.

วันเกิด 3 อดีตนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

ารประชุมใหญสามัญ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ จ.นคร 

ราชสีมา เม� อวันที่ 3 เมษายน ไมไดมีนัยพิเศษอะไร นอกจาก

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 4 ตําแหน�ง แทน 4 

อดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกขับออกไป 

4 กรรมการบริหารพรรคปายแดง 2 ใน 4 เปนคนหนาเดิมที่เคย

เปนกรรมการบริหารพรรคชุดแรก สมัยมีนายอุตตม สาวนายน เปน

หัวหนาพรรคมาแลว ไดแก ปลัดโดง-วิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช� อ 

อดีตนายทะเบียนพรรค และนายพรชัย ตระกูลวรานนท ส.ส.บัญชีราย

ช� อ อดีตเหรัญญิกพรรค 

2 คนเปน ส.ส.สายเฮียกวง-สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายก

รัฐมนตรี และกอนหนานี้มีขาววา ภายหลังการยุบสภาจะยายไปอยูกับ

พรรคสรางอนาคตไทย ที่มีนายอุตตม และนายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ 

เปนผูรวมกอตั้ง 

แตที่ถูกจับจองมากที่สุดคือ 2 อดีตนายทหาร คนในบานปารอย

ตอฯ ของ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่

ทํางานอยูหลังบานมาตลอด แตครั้งนี้ถูกดึงขึ้นมาอยูหนาฉาก 

คนแรกคือ บิ๊กอี๊ด-พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีตแมทัพภาคที่ 2 

และคนที่สองคือ เสธ.โย-พล.อ.กฤษณโยธิน ศศิพัฒนวงษ อนุกรรมการ

ฝายหารายได มูลนิธิปารอยตอฯ 

2 ช� อนี้อาจไมเปนที่รูจักนักในหนาส� อ แตสําหรับคนการเมือง 

โดยเฉพาะคนในพรรคพลังประชารัฐ ตางรูจักกันดี สามารถเรียก ‘พี่ โย-

พี่อี๊ด’ แบบเปนกันเอง 

อยางค่ําวันเสาร กอนการประชุมพรรคพลังประชารัฐ 1 วัน ‘บิ๊ก 

อี๊ด’ ก็ไปปรากฏตัวนั่งรับประทานดินเนอรรวมกับ ส.ส. ที่บาน ‘รัตน

เศรษฐ’ ในตัวเมืองโคราช รังของ เสี่ยปาน-วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

รายช� อและอดีตประธานวิปรัฐบาล ที่เปดบานตอนรับ ส.ส.และสมาชิก

ในฐานะเจาภาพ 

เชนเดียวกับในการประชุมใหญสามัญพรรคพลังประชารัฐในวัน

อาทิตย ที่ทั้ง ‘เสธ.โย-บิ๊กอี๊ด’ ตางเดินทางมารวม บรรดาสมาชิกและ 

ส.ส.ตางเขาไปทักทายจํานวนมาก 

สาเหตุที่อดีตนายทหารยศ พล.อ. 2 รายนี้ รูจักมักจี่เหลานักการ

เมืองในพรรคพลังประชารัฐเปนอยางดี นั่นเพราะเปนมือทํางานของ 

‘บิ๊กปอม’   

สําหรับ ‘บิ๊กอี๊ด’ เปนนองรักของ “บิ๊กเยิ้ม”-พล.อ.ธวัชชัย สมุทร 

สาคร สมาชิกวุฒิสภาและอดีตแมทัพภาคท่ี 2 และเพ� อนสนิท ตท.12 ของ 

บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

‘บิ๊กเยิ้ม’ เปนผูมีอิทธิพลและกวางขวางในแวดวงท็อปบูตภาค

อีสานมายาวนาน ขณะเดียวกัน ยังเปนผูผลักดันให ‘บิ๊กอี้ด’ เติบโตใน

เสนทางราชการจนข้ึนมาถึง ‘แมทัพภาค’ แมชีวิตจะพลิกผันในชวงดํารง

ตําแหน�งรอง ผบ.พล.ร.6 ไมไดขยับขึ้นไป และถูกเตะไปนั่ง ผบ.พล.

พัฒนาที่ 2 ชวงลมเปลี่ยนทิศไปฝง พล.ร.3 แตก็เปนจังหวะที่ดี เพราะ

กลไกหน�วยทหารดานการพัฒนาจะใชขับเคล� อนงานการเมืองไดงาย 

ในการเลือกตั้งเม� อป 62 ตรงกับชวงที่ ‘บิ๊กอี๊ด’ เปนแมทัพภาค

ที่ 2 มีกระแสขาววา เขามีบทบาทอยางมากในสนามเลือกตั้งภาคอีสาน

ของพรรคพลังประชารัฐ และถูกสงไปเจาะพื้นที่สีแดง เพียงแตกระแส

ความนิยมทักษิณ ชินวัตร ที่ยังแรง ทําใหพรรคพลังประชารัฐชวงชิง

พื้นที่มาไมไดมากนัก  

ขณะที่พื้นที่สําคัญอยาง จ.นครราชสีมา ‘บิ๊กอี๊ด’ ก็มีสวนชวยชิง

เกาอี้ ส.ส.มาได แตเพียงไมกี่ตัว และมาจากเครือขายสวนตัวดวยซ้ํา 

อยางไรก็ดี แม ‘บิ๊ดอี๊ด’ จะไมอยูในราชการ จนดูเหมือนไรบารมี

ในพื้นที่ แตหากดูวัฒนธรรมของทหารที่ดูแลสนับสนุนลูกนองกันเปน

ทอดๆ ทําใหเขายังมีเพาเวอรอยู 

อยางในการเลือกตั้งซอมพื้นที่ จ.ชุมพรที่ผานมา มีขาววา มีนาย

ทหารระดับผูบังคับหน�วย ที่เรียกกันวา ‘เสธ.ต.ทหารมา’ กับ ‘เสธ.ต.’ 

ทหารราบ ลงพื้นที่เขาไปกดดันหัวคะแนนของพรรคประชาธิปตย แตทํา

อะไรไมไดมาก เพราะไมมีหลักฐานในการเอาผิดและเจาตัวปฏิเสธ 

ดานบทบาทหนาที่ของ ‘บิ๊กอี๊ด’ ในการทํางานใหกับพรรคพลัง

ประชารัฐ หลักๆ จะอยูที่พื้นที่อีสาน โดยในชวงหลังที่ ‘บิ๊กปอม’ มัก

ใชการสงนองรักที่ไวใจ ซึ่งเปนทหารนอกราชการเขามาคุมกลไกการ

บริหารจัดการน้ํา โดยแบงเปนรายภาค ‘บิ๊กอี๊ด’ ก็ไดรับมอบหมายให

ดูแลแกปญหาน้ําในภาคอีสาน 

ขณะที่ ‘เสธ.โย’ นี่คือนายทหารคนสนิทของ ‘บิ๊กปอม’ ที่สมาชิก

และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รับรูกันในฐานะ ‘เสนาธิการประจําตัว

ของนาย’  

‘เสธ.โย’ คือฝายปฏิบัติที่ ‘บิ๊กปอม’ ไวใจที่สุดในรอบ 3 ปมานี้ 

หาก ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐตองการอะไร แลวไปขอความชวยเหลือ 

‘บิ๊กปอม’ หาก ‘บิ๊กปอม’ ไฟเขียว คนนําไปปฏิบัติ จัดการใหสําเร็จคือ 

‘เสธ.โย’ 

จนถึงขนาดมีการพูดกันวา “นายปอมวาอยางไร พี่ โยวาอยาง

นั้น สิ่งไหนที่นายปอมตัดสินใจ พี่ โยนําไปปฏิบัติ” นอกจากนี้ ยังเปน 

คนที่เดินเคียงขางหัวหนาพรรคพลังประชารัฐในทุกพื้นที่ 

ส.ส.ในพรรคคอนขางสนิทกับอดีตบิ๊กทหารรายนี้ และเรียกวา 

‘พี่โย’ ทุกคํา เพราะวางตัวดี ไมโอเวอร ไมเคยปดกั้น กีดกัน หรือจัด

ระเบียบ ส.ส.ในการเขาพบ หรือจะขออะไรกับ ‘บิ๊กปอม’ เลย  

เปนคนท่ีอยูในโครงสรางการทํางานของพรรคมาโดยตลอด ฉะน้ัน 

การดึงขึ้นมาอยูหนาฉากจึงไมใชสิ่งแปลกใหม 

การแตงต้ังอดีตนายทหารมือทํางานคร้ังน้ี ยังเปนการสงสัญญาณ

ใหเห็นวา พรรคพลังประชารัฐจะยังมีตัวตนในสนามเลือกตั้ง หลังจาก

ชวงที่ผานมามีความสับสนไมมั่นใจในอนาคตกัน 

เหมือนกับที่ ‘บิ๊กปอม’ ย้ําวา มันคือบาน และจะทําใหเปน

สถาบันทางการเมือง.

ายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ไดมีบทบัญญัติมาตรา 15 วา “การแตงตั้งและการใหขาราช 

การในพระองคพนจากตําแหน�ง ใหเปนไปตามพระราชอัธยา                       

ศัย การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราช 

การในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไวในพระ

ราชกฤษฎีกา” จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 15 น้ี จะมีการ

จัดระเบียบราชการสวนพระองคกับการจัดระเบียบขาราชการในพระองค 

โดยมีกฎหมายรองรับท่ีสําคัญอยู 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการในพระองค พ.ศ.2560 กับพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราช 

การและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค พ.ศ.2560 ดังน้ี

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค พ.ศ.2560 

เม� อพิจารณาสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช 

การในพระองค พ.ศ.2560 ดังนี้

1.การใหคํานิยามเก่ียวกับ “พระราชกฤษฎีกา” หมายความวา พระ

ราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนตามมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 2.การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองคใหเปน ไป

ตามพระราชอัธยาศัย 3.การจัดระเบียบราชการในพระองคและการบริหาร                                                                                                       

งานบุคคลของราชการในพระองคและสถานภาพของขาราชการในพระ 

องคใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา

4.ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุน                                                        

ใหแกสวนราชการในพระองคเพ� อปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง� อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 5.ใหสวนราชการใน 

พระองคมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนหรือดําเนินการ

อ� นใด เกี่ยวกับทรัพยสินของสวนราชการในพระองคเพ� อใหเปนไปตาม                                                                

พระราชอัธยาศัย 6.รายไดของสวนราชการในพระองคไมตองนําสงคลัง                   

เปนรายไดแผนดิน

7.ทรัพยสินของสวนราชการในพระองค ไมอยู ในความรับผิด 

แหงการบังคับคดี และผูใดจะยกอายุความขึ้นอางกับทรัพยสินของสวน

ราชการในพระองคมิได 8.ใหสวนราชการและหน�วยงานของรัฐมีหนาที่

สนับสนุนภารกิจของสวนราชการในพระองคตามที่ไดรับแจงจาก “สวน

ราชการในพระองค”

พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล

ของราชการในพระองค พ.ศ.2560 เม� อพิจารณาศึกษาสาระสําคัญของ

พระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

การกําหนด “สวนราชการในพระองค” และ “ขาราชการใน

พระองค” ดังนี้

สวนราชการในพระองค เม� อพิจารณาศึกษาถึงสวนราชการใน

พระองค คือ สวนราชการที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับราชการในพระองคและ

พระราชกรณียกิจขององคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ โดย

ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอพระมหากษัตริย มีการจัดระเบียบราชการและ

การบริหารงานบุคคลเปนการเฉพาะใหเปนไปตาม “พระราชอัธยาศัย” 

เพ� อใหการบริหารราชการในพระองคเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ

ของราชการในพระองค และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย สวนราชการประกอบดวย ดังนี้

1.“สํานักงานองคมนตรี” โดยสํานักงานองคมนตรีมีสวนราชการ 

และอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1) การแบงสวนราชการสํานักงานองคมนตรี มีดังนี้ (1) สํานัก 

งานเลขาธิการองคมนตรี (2) กองนิติการ

(3) สวนราชการอ� นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักงานองคมน 

ตรี (4) การรวม การโอน การปรับปรุง การเปลี่ยนช� อ หรือการยุบเลิก

สวนราชการใหทําเปนประกาศสํานักงานองคมนตรี

2) อํานาจหนาท่ีของสํานักงานองคมนตรี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) ปฏิบัติงานดานเลขานุการองคมนตรี ในหนาท่ีท่ีปรึกษาพระมหากษัตริย 

ท้ังในราชการแผนดินและสวนพระองค รวมท้ังหนาท่ีองคมนตรีตามท่ีกฎ 

หมายกําหนด (2) ประสานงานระหวางพระมหากษัตริยกับรัฐบาล รัฐสภา 

ศาล องคกรเอกชนและประชาชน ในงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคมนตรี 

(3) ดําเนินการเร� องท่ีคณะองคมนตรีพิจารณาถวายความเห็นเก่ียวกับราง

กฎหมาย การแตงต้ัง ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ฎีกาขอพระราชทาน

ความเปนธรรมและการขอพระราชทานความชวยเหลือในดานตางๆ และ

(4) งานราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย ตลอดจน

ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ มูลนิธิ หรือกองทุน ที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมใหองคมนตรีรับผิดชอบ

2.“สํานักพระราชวัง” โดยสํานักพระราชวังมีสวนราชการและมี

อํานาจหนาที่ ดังนี้

1) การแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง มีดังนี้ (1) ศาลาวาการ

สํานักพระราชวัง (2) กรมราชเลขานุการในพระองค (3) กรมกิจการใน

พระบรมวงศานุวงศ (4) กรมมหาดเล็ก (5) กรมสนับสนุน (6) กรมกิจการ

พิเศษ (7) สวนราชการอ� นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักพระราชวัง

2) อํานาจหนาท่ีของสํานักพระราชวัง มีอํานาจและหนาท่ีรับผิด

ชอบราชการในพระองคพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ตลอด

จนดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนในพระองคพระมหากษัตริย และ

มีเลขาธิการพระราชวัง เปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชกิจราชการ

3.“หน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค” โดย

หน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคมีสวนราชการและมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1) การแบงสวนราชการหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

รักษาพระองค มีดังนี้ (1) สํานักงานผูบังคับบัญชา (2) สํานักงานนาย

ทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค (3) สํานักงานฝายเสนาธิการในพระ 

องค (4) กรมราชองครักษ (5) หน�วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา

พระองค (6) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา (7) สวนราชการอ� น

ตามที่กําหนดโดยประกาศหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา

พระองค (8) การแบงสวนงานภายในของสวนราชการ ใหเปนไปตาม

ประกาศหน�วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองคใหทําเปน

ประกาศหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค (9) การ

รวม การโอน การปรับปรุง การเปลี่ยนช� อ หรือการยุบเลิกสวนราชการ

ใหทําเปนประกาศหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค

2) อํานาจหนาที่ของหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา

พระองค มีดังนี้ (1) มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน บังคับ

บัญชา ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขา และ                   

ถวายพระเกียรติองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และ

พระบรมวงศานุวงศ (2) ปฏิบัติหนาที่ทางพระราชพิธีตามที่ไดรับมอบ                                                                                      

หมาย และรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตพระราชฐาน (3) ปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย องคพระมหา

กษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระ 

บรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ

(4) วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ และกํากับ

งานในหนาที่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ขอสังเกตเกี่ยวกับสวนราชการในพระองค อยู 4 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 สวนราชการในพระองคไมเปนสวนราชการตามกฎ 

หมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนหน�วยงานของ

รัฐตามกฎหมายอ� นใด ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไว โดยเฉพาะในพระราช

บัญญัตินี้ หรือในพระราชกฤษฎีกา สวนราชการในพระองคสวนราชการ

ใดจะมีฐานะเปน “นิติบุคคลใหระบุไวในพระราชกฤษฎีกา”

ประการที่ 2 ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดสรรงบประมาณเปน

เงินอุดหนุนใหแกสวนราชการในพระองคเพ� อปฏิบัติภารกิจดานตางๆ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง� อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ประการที่ 3 ใหสวนราชการในพระองคมีอํานาจปกครอง ดูแล 

บํารุงรักษา ใชประโยชนหรือดําเนินการอ� นใด เกี่ยวกับทรัพยสินของ

สวนราชการในพระองคเพ� อใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย

ประการที่ 4 รายไดของสวนราชการในพระองคไมตองนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดินทรัพยสินของสวนราชการในพระองค ไมอยูในความ

รับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยกอายุความข้ึนอางกับทรัพยสินของ

สวนราชการในพระองคมิได

ประการที่ 5 ใหสวนราชการและหน�วยงานของรัฐมีหนาที่สนับ                                                                                        

สนุนภารกิจของสวนราชการในพระองคตามที่ ไดรับแจงจากสวนราช 

การในพระองค

ขาราชการในพระองค ตามพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการ

และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค พ.ศ.2560 ไดกําหนด                                                                                              

ขาราชการในพระองค ประกอบดวย คณะองคมนตรี ขาราชการใน

พระองคฝายพลเรือน ขาราชการในพระองคฝายทหาร ขาราชการใน

พระองคฝายตํารวจ ดังนี้

1) “คณะองคมนตรี” คือ คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริยทรง

เลือกและทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวยประธานองคมนตรี

คนหนึ่งและองคมนตรีอ� นอีกไมเกิน 18 คน คณะองคมนตรีมีหนาที่

ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริย ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระ

มหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อ� นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

2) “ขาราชการพลเรือนในพระองค” คือ ขาราชการพลเรือน ซ่ึง

ปฏิบัติหนาท่ีโดยการบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหน�งขาราชการพลเรือนในองค                                                                                                      

พระมหากษัตริยตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราช 

การพลเรือนในพระองค พ.ศ.2552 มีหนาท่ีปฏิบัติราชการในสํานักพระราชวัง

3) “ขาราชการในพระองคฝายทหาร” ใหมีสถานภาพเปนทหารตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎ                                                                               

หมายอาญาทหาร กฎหมายวาดวยยศทหาร กฎหมายวาดวยเคร� องแบบทหาร 

และกฎหมายวาดวยวินัยทหารดวย เวนแตจะกําหนดไวเปนการเฉพาะตาม                                                                                                

พระราชกฤษฎีกาน้ีหรือตามระเบียบหรือประกาศ ท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกาน้ี

4) “ขาราชการในพระองคฝายตํารวจ” ใหมีสถานภาพเปน

ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ เวนแตจะกําหนด

ไวเปนการเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามระเบียบหรือประกาศ 

ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้

ขอสังเกตเกี่ยวกับขาราชการในพระองค ดังนี้

ประการที่ 1 การแตงตั้งให “ขาราชการในพระองคฝายทหาร” 

และ “ขาราชการในพระองคฝายตํารวจ” มี “ยศชั้นใด” หรือ “ถอดผู

ใดออกจากยศชั้นใด” ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย

ประการท่ี 2 บรรดาบทกฎหมายใดท่ีบัญญัติถึงคําวา “ขาราชการ

หรือเจาหนาที่ของรัฐ มิใหหมายความรวมถึงขาราชการในพระองค” 

ท้ังน้ี เวนแตการมีสถานภาพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ประการที่ 3 การโอนยายขาราชการในพระองค ใหเปนไปตาม 

พระราชอัธยาศัย.

ตั้งฝายปฏิบัติ ‘บิ๊กปอม’ ขึ้นหนาฉาก 

สงสัญญาณ ‘พปชร.’ ยังสูเลือกตั้ง

ก

ขอสังเกตสวนราชการในพระองคกับขาราชการในพระองค

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ภ

รองศาสตราจารย สิทธิกร ศักดิ์แสง

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ปดาห์ที่แล้วโลกมายามีการประกาศผลรางวัลออสการ ์                                                                       

แม้จะมีเหตุการณ์ ให้เมาธ์มอยและยังไม่มีบทสรุปใน

เรื่องการลงโทษท่ีแน่ชัด เมื่อพระเอกรางวัลออสการ์หมาดๆ 

อย่าง “วิลล์ สมิธ” เล่นบทพะบู๊บนเวที แต่อย่างที่เขาบอกว่า The 

show must go on นั่นแล ทำาให้สัปดาห์นี้ก็มาถึงคิวการประกาศ

รางวัลทางด้านเสียงเพลงอย่าง “แกรมมี อวอร์ด” กันบ้าง

หลังจากที่ไวรัสมรณะ “โควิด-19” พ่นพิษจนทำาให้เกิดโรค

เลื่อนมาถึง 3 เดือน ในที่สุด “แกรมมีครั้งที่ 64” ก็ได้ย้ายมาจัดที่ 

MGM Grand Arena ในลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้ง

แรก โดยปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นเวทีทองของศิลปินที่ไม่เคยคว้ารางวัล

ดังกล่าวมาเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกเสนอชื่อเข้า

ชิงหรือการได้รางวัล โดยพระเอกของงานคงหนีไม่พ้น “จอน บา 

ทิสต์” ที่เข้าชิงมากสุด 11 สาขา และสุดท้ายคว้ารางวัลกลับไป

มากสุด 5 สาขา ในขณะที่ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปีตกเป็นของสาว

น้อย “โอลิเวีย ร็อดริโก” ที่

ถูกเสนอเข้าชิงถึง 7 รางวัล

เท่ากับ “บิลลี อายลิช” โดย

เธอคว้าไป 3  สาขา ทั้งศิลปิน

หน้าใหม่ยอดเยี่ยม อัลบั้ม                      

เพลงป๊อปยอดเยี่ยม และการ

แสดงเด่ียวเพลงป๊อปยอดเย่ียม

แม้แกรมมีปีน้ีจะหงอยๆ 

เพราะยังมีโควิด-19 หลอก

หลอนอยู่ แต่ก็มีไฮไลต์ให้เป็น                                            

“ทอล์กออฟเดอะทาวน์”  เช่น                                                   

กัน เมื่อ “โวโลดิมีร์ เซเลน

สกี” ประธานาธิบดียูเครน อัด

คลิปโผล่มาในช่วงกลางแสดง

ของ “จอห์น เลเจนด์” ในเพลง “Free” โดยเรียกร้องในเรื่อง

สงครามรัสเซีย เรียกว่า “สงคราม” โผล่ไปทุกทีเสียจริงๆ 

กลับมาท่ีเรื่องของเสียงดนตรีกันบ้าง โดยเฉพาะ “ดาวดวง                                                                         

ใหม่” อย่าง “โอลิเวีย ร็อดดิโก” โดยชื่อเต็มๆ  ของเธอ คือ “โอลิ

เวีย อิซาเบล ร็อดริโก” เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2546 ลูกคร่ึงฟิลิปปินส์-

อเมริกัน เร่ิมต้นเส้นทางดนตรีมาต้ังแต่จำาความได้ โดยเร่ิมเรียนร้อง

เพลงต้ังแต่อนุบาล และตอนอายุ 8 ขวบก็ได้แสดงความสามารถบน

เวที Boy & Girl Club Idol ก่อนท่ีในปี 2559 ได้ไปแคสติงกับช่อง

ดิสนีย์ท่ีแอลเอ จนได้เร่ิมอาชีพนักแสดงในซีรีส์เรื่องแรก Bizaardvark 

และในปี 2562 ก็ได้เล่นซีรีส์เพลงอย่าง High School Musical:  The 

Musical: The Series ซ่ึงทำาให้เธอมีโอกาสได้ไปเรียนกีตาร์ ซ่ึงผู้กำากับ

เห็นแววนักร้องเลยมอบโอกาสให้เธอเขียนเพลงประกอบซีรีส์ All I 

Want และยอดสตรีมก็ถล่มทลายในแอป Sportify  

มกราคม 2564 “ร็อดริโก” ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตอย่างเป็น

ทางการอย่าง Driver License หน่ึงในเพลงของอัลบ้ัม Sour มียอดฟัง

สตรีม 80 ล้านคร้ัง นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เพลงเดบิวต์ท่ีมียอด

สตรีมสูงสุด  ก่อนตามมาด้วยซิงเกิลท่ี 2 อย่าง Deja Vu และ  Good 

4 U เพลงท่ีทำาลายสถิติซิงเกิลท่ีมียอดฟังสูงสุดถึง 84 ล้านคร้ังในรอบ

สัปดาห์ของ Spotify หลังจากน้ันเธอก็ปล่อยเพลงท้ังอัลบ้ัมออกมา และ

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อเป็นนักร้องหญิงคนแรกท่ีปล่อยอัลบ้ัม

เดบิวต์และมี 8 เพลงติดอันดับท็อป 10 บิลบอร์ดทำาลายสถิติของ “เทย์

เลอร์ สวิฟต์” ไอดอลของเจ้าตัวท่ีเคยทำาได้มากสุด 6 เพลงในปี 2556 

ไม่เพียงเท่าน้ันอัลบ้ัม  Sour ยังเปิดตัวสู่อันดับ 1 บนชาร์ตบิลบอร์ด 

200 ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงในอังกฤษอยู่อันดับ 1 บนชาร์ตบิลบ

อร์ด 200 และมียอดสตรีมถึง 300 ล้านคร้ัง ซ่ึงทำาให้เธอฮอตปรอท

แตกถึงข้ึน “โจ ไบเดน” ยังชวนไปเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เชิญชวนวัย

รุ่นอเมริกันไปฉีดวัคซีนโควิดท่ีทำาเนียบขาวมาแล้ว

ถือเป็นดาวดวงใหม่ท่ีเจ้าตัวคงภาคภูมิใจไม่น้อย  เพราะสามารถ

เดินตามฝันและตามไอดอลของเธอท้ัง “สวิฟต์” และ “ลอร์ด” ท่ีต่าง

เคยคว้ารางวัลแกรมมีมาแล้ว และปีน้ีเธอก็ครอบครองไปถึง 3 รางวัล.

ข่าวสยามรัฐ จึงสนิทกัน ที่ชัดหน่อยเพราะบังเอิญผมได้งาน

ข่าวบันเทิงจาก ดาราไทย ของพี่สุรัตน์  พุกกะเวส ช่วยงาน

ข่าวทั่วไปด้วยชื่อ ศูนย์ ๕ ดาราไทย ซึ่งมี พี่เล็ก โตปาน คุม

หน้าอยู่

โดยเฉพาะ หนังสืออนุทินคู่ชีวิต-ดารา นักร้อง ที่ท่าน

หนุ่ม หนองรี คุมหน้าอยู่นั้นจำาได้เงาๆ ว่า พิมพ์ และ สำานัก

พิมพ์ อยู่ที่ซอยวัดตรีทศเทพ โรงพิมพ์เจ้าของชื่อ เฮียอ้วน  

กำานันถึก รักใคร่ชอบพอกันดีอยู่ จากกันไปนานกาเลไม่เคย

ผ่านไปเลย

ที่นี่มีหนังสือพิมพ์บันเทิงอีกเล่มหนึ่งเจ้าของชื่อ  (คุณ

ตุ๋ย) ฐิตินันท์ ถาวรพินิจธรรม กลุ่มน้ีมีมากเพราะเป็นเด็กหนุ่ม 

หนังสือพิมพ์ฟ้าบันเทิง เป็นเล่มเดียวที่เป็นหนังสือพิมพ์ออก                                                                           

รายสัปดาห์แล้วมาออกรายวัน (แล้วก็ยุติเพราะไม่มีทุนสู้)                                                                           

จากกันไปหลายปีคุณตุ๋ยท่ีรักไปอยู่ไกลถึงท่ีไหนส่งข่าวมาหน่อย

ที่ฟ้าบันเทิงจำาได้ว่ามีคนดาวสยามไปชุมนุมกันมาก

ที่สุดแล้ว บางคนก็แยกย้ายกันตายไปคนละทางสองทาง รู้

แต่ว่าช่างภาพมือหนึ่งต้องตัดขาไปอยู่แถวสมุทรสาครเพราะ

เป็นอัมพาต

ย่ิงเวลาแห่งโรคโควิด เพื่อน นสพ./นักข่าว/นักเขียนแยก

ย้ายกันไปคนละทางสองทาง คงหาทางเจอกันยากขึ้น 

เพื่อนนักข่าวอีกคนหนึ่งยังเขียนหนังสือคมข่าวบันเทิง

ใกล้ชิดอยู่ที่ ทพ.นี่แหละ ท่าน บ.ก.บันเทิง สันต์ สะตอแมน 

เพื่อนนักข่าวที่น่ารักในกลุ่มดาว

ครั้งเก่าๆ ส่วนใหญ่เป็นนักข่าวจากภาคใต้ยังยืนสู้ชีวิต

อยู่เหมือนท่านสันต์อีกหลายคน ตอนนี้ท่านสันต์ออกข่าวจาก

หน้าบันเทิงว่า ป.กรุงเก่า ตอนนี้เลิกเป็นนักข่าวมาเป็นนัก

ขลุ่ยดีกว่า คนอยุธยาบ้านเดียวกัน (โรงเรียนเดียวกับ กำานัน

ถึก) ว่างๆ นัดพบกันจะถือฉิ่งมาสักคู่ ร้องฟังขลุ่ยกับฉิ่งให้ฟัง

กันหน่อย และถ้าให้มันจะเอาโทนมาตีครบให้มันกันไปข้าง...

แต่รอเวลาด้วยเพราะผมมันใกล้เสด็จ “ยกทัพกลับบ้านเก่า

แล้ว”

มาถึงตอนนี้ กำานันถึกได้รับข่าวเศร้าที่สุดอีกข่าวหนึ่งใน

ชีวิตของ กำานันถึก คือข่าวการเสียชีวิตของครูสุรินทร์  ภาค

ศิริ เพื่อนที่รักของกำานันถึก คนอีสาน แต่งานเขียนเพลงลูก

ทุ่ง/ลูกกรุง (เขาเขียนไว้หลายเพลงแต่ไม่มีคนสนใจเหมือน

5บทความ

เหมือนมีความพยายามจะนับหนึ่งกันแล้ว

กับแนวคิดนิรโทษกรรมนักการเมือง นักเคลื่อน 

ไหว 

เรื่องน้ีโยงกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประ                                                                            

กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่รัฐสภากำาลังพิจาร 

ณากันอยู่ 

เป้าหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. 

(ฉบับที่..) พ.ศ. ... รัฐสภา บางคนคือ.... “ปล่อยผี” บุคคลที่ถูก

ตัดสิทธิทางการเมืองให้สามารถกลับเข้าสู่สภาได้ 

“ธีรัจชัย พันธุมาศ” กรรมาธิการจากพรรคก้าวไกล  พูด

เสียงดังฟังชัด “หลักการเรื่องดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วมทางการเมือง”

ประเด็นนี้มาจากข้อกังวลของกรรมาธิการฯ บางคนว่า 

ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเปิดช่องให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 

เช่น แกนนำาเสื้อแดง, กปปส. รวมถึงแกนนำาพรรคอนาคตใหม่ 

กลับมาอีกครั้งด้วย

โดยหลักการ การให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองถือ 

ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

แต่....“ทุกฝ่าย” ในที่นี้ต้องไม่รวมไปถึง บุคคลที่ทำาผิด

กฎหมาย ถูกตัดสิทธิทางการเมือง เพราะถ้าเปิดล่อนจ้อน ต่อ

ไปบทลงโทษตามกฎหมายจะมีค่าอะไร 

นักการเมืองทำาผิด สภาแก้กฎหมายให้กลายเป็นถูก 

แล้วจะมีสภาไว้ทำาไม 

เมื่อพรรคก้าวไกล ริจะเดินย่ำารอยพรรคเพื่อไทย ที่พยา 

ยามหาหนทางพา “ทักษิณ” กลับบ้านอย่างเท่ๆ จากนี้ ไปต้อง

จับตาอย่ากะพริบ 

พรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย กระ

เหี้ยนกระหือรืออ้างจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิรูป

กองทัพ กลับมีแนวคิดที่สวนทางกับการกระทำา

ไม่ต่างจากเกี๊ยะเซียะ ใช้แกนนำาเสื้อแดง กปปส. เพื่อ

สมประโยชน์กับการล้างผิดให้ “ธนาธร-ปิยบุตร”

แนวความคิดนี้ ออกมาจากระดับไหนในคณะก้าวหน้า  

พรรคก้าวไกลมิทราบได้ แต่มันได้เกิดข้ึนแล้ว ด้วยข้ออ้าง ควร

‘ลอตเตอรี่’ การเมือง

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เมื่อมองไปข้างหน้า การเมืองไทยยังตีบตันพอควร 

การมาของ “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร” เป็นไปตามเป้า

หมายลึกๆ ของเพื่อไทย  

คือพา “ทักษิณ” กลับบ้าน 

ขณะที่ ก้าวไกล เริ่มแสดงเจตนารมณ์แล้ว  

“ธนาธร-ปิยบุตร” ควรพ้นโทษตัดสิทธิทางการเมืองก่อน

กำาหนด 

หากสองพรรคการเมืองน้ี เป็นรัฐบาลหลังการเลือกต้ัง สถาน                                                                                        

การณ์ประเทศไทย อาจต้องย้อนกลับไปร่วม ๑๐ ปี 

ความขัดแย้งถึงขั้นมวลชนปิดเมืองหลวงอาจกลับมาอีก

ครั้ง 

นี่ยังไม่นับสิ่งที่เกิดไปแล้ว คือ “ลดโทษ” คดีทุจริตจำานำา

ข้าว โดยการใช้กลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

ดำาเนินการบริหารโทษ 

บุญทรง เตริยาภิรมย์ กำาหนดโทษจำาคุก ๔๘ ปี เหลือวัน

ต้องโทษ ๑๐ ปี

ภูมิ สาระผล จากโทษจำาคุก ๓๖ ปี ล่าสุดเหลือวันต้องโทษ 

๘ ปี

มนัส สร้อยพลอย กำาหนดโทษจำาคุก ๔๐ ปี เหลือวันต้อง

โทษ ๘ ปี 

อภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) กำาหนดโทษ ๔๘ ปี  เหลือ

วันต้องโทษ ๖ ปี ๓ เดือน

นี่คือสิ่งที่คาใจประชาชน 

การตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์นักโทษที่สร้างความเสีย

หายให้ประเทศสูงเป็นประวัติการณ์ จำานวนหลายแสนล้านบาท 

คือสิ่งที่ต้องทำาอย่างนั้นหรือ 

ฉะนั้นหาก เพื่อไทย ก้าวไกล ยังวนอยู่กับการช่วยนักการ

เมืองที่มีความผิด พ้นโทษก่อนกำาหนด ประเทศไม่มีทางเดินหน้า

ไปได้แน่นอน 

ครับ...เริ่มต้นสัปดาห์เรื่องใกล้ตัว “ลุงตู่” ดูเหมือนจะอลเวง

ตั้งแต่เรื่อง “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ลาออกจากพลังประ 

ชารัฐ ขอทำาหน้าที่ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างเดียว

โบกมือลาตำาแหน่งท่ีปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ   ซ่ึง 

ก็คือ “ลุงป้อม” 

“น้าตุ๋ย-พีระพันธุ์” ถูกคาดหวังสูงพอสมควร ว่าจะไปสร้าง

พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ “แรมโบ้อีสาน-เสกสกล อัตถาวงศ์” 

ไปเปิดประตูรอ  

และรอ “ลุงตู่” ไปบัญชาการอีกที 

แต่ก็เกิดเรื่องกับ “แรมโบ้” เสียก่อน 

ฝั่งพลังประชารัฐก็คึกคัก เติมคนของ “ลุงป้อม” เข้าไปเป็น

กรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีก 

พล.อ.กฤษณ์ โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ อดีตเป็นอนุกรรมการฝ่าย

หารายได้ มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เป็นฝ่ายเสนาธิการของ “ลุงป้อม” 

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาคที่ ๒ อยู่เบื้องหลัง

ทางการเมืองในพื้นที่ภาคอีสาน ให้พลังประชารัฐในการเลือกตั้ง

ครั้งที่ผ่านมา

“ลุงป้อม” ประกาศพัฒนาพลังประชารัฐให้เป็นสถาบันทาง 

การเมือง ที่มั่นคง เข้มแข็ง

ในความคึกคักของพลังประชารัฐน้ีต่างไปจากพรรครวมไทย

สร้างชาติแทบจะส้ินเชิง เมื่อ “แรมโบ้” โดนเรื่องเงินหวย ๑๕ ล้าน 

จะโดยตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามทีเรื่องนี้ มีผลกระทบทางการ

เมืองตามมาแน่นอน 

ขณะที่ “ลุงตู่” ทำาอะไรได้ไม่มาก นอกจากคิดในใจเรื่องนี้

ไม่น่าเกิด 

แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว!

ลอตเตอรี่ใบละ ๘๐ บาทคือซีรีส์เรื่องยาวของรัฐบาล  

“ลุงตู่” ที่พยายามจะทำาเรื่องเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นเรื่องที่เป็นไป

ได้ 

เพราะ “ลอตเตอรี่” เกี่ยวพันกับผู้คนมากมาย รวมทั้ง 

นักการเมืองม้าพยศในค่ายของ “ลุงป้อม” 

ฉะนั้นเรื่องของ “แรมโบ้” ไม่ว่าจะเป็นการพลาดเอง 

หรือเป็นเกมการเมือง แต่ที่แน่ๆ “ลอตเตอรี่” นอกจากจะเป็น

ความหวังของคนไทยเดือนละ ๒ ครั้งแล้ว 

ยังเป็นสมรภูมิรบของนักการเมือง

เรื่องราวระหว่าง “แรมโบ้” กับ “จุรีพร สินธุไพร” จะ

แค่หยอก แล้วถูกนำาไปตีความผิดๆ หรือจริงและตรงตัวตาม

คำาพูด ว่าไปแล้วพิสูจน์ได้ค่อนข้างยาก 

เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนคุยกัน โดยไม่มีหลักฐาน

อื่นที่ส่อให้เห็นว่ามีการใช้เงินหวยไปใช้ในการเลือกตั้งจริง 

นี่จึงเป็นอีกเรื่องที่คาอยู่ และพร้อมจะเป็นประเด็นดรา

มากันต่อไป 

อาจถึงขั้นนำาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเลยทีเดียว

แต่เท่าที่ฟัง “แรมโบ้” พูดถึงส่วนที่กระทบไปถึง “ลุงตู่”  

บอกได้คำาเดียว อิจฉา “ลุงตู่”

“...เรื่องคลิปเสียงผมแคร์นายกฯ มาก ถ้ามีเรื่องอะไร

ต้องรายงานให้ท่านทราบทุกเรื่อง 

ท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อบริสุทธ์ิ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง                                                                                       

อะไร ที่จะไปกระทบนายกฯ จึงต้องระวังอย่างที่สุด แต่ก็พลาด

จนได้ เพราะการคุยโทรศัพท์แบบหยอกล้อกับจุรีพร”

จากคนเสื้อแดงฮาร์ดคอ วันนี้ “แรมโบ้” เปลี่ยนไปมาก

เหลือเกิน 

อย่างน้อยๆ มีความเกรงใจ “คนดี”

เทียบกับคนรอบกาย “ลุงป้อม” ยากท่ีจะทำาให้ “ลุงป้อม” 

เป็นนักการเมืองเต็มตัวได้ เพราะยังใช้นายพลทำางาน ตามสไตล์

นายพลอยู่ 

แต่คนรอบข้าง “ลุงตู่” กำาลังพา “ลุงตู่” ถอดชุดทหารไป

ใส่สูทอย่างเต็มตัว.

อ่านใจไม่เป็น

วิลล์ สมิธ นักแสดงออสการ์

ตบหน้า คริส ร็อก นักแสดงตลก

ความรุนแรงทางกายเกือบชก

หลังวาจาผู้สาธกไม่เป็นธรรม

พูดพาดพิง มีผล ผิดพลาด

ตบหน้า หนึ่งฉาด ไม่ชื่นฉ่ำา

ผู้ขาดการอ่านจิตทุกกิจกรรม

เพล่ียงพล้ำา เพราะการ มิอ่านใจ

หนุ่ม หนองรี 

เรียน ๒ บ.ก.อัตถ์ และ บ.ก.เปลว ที่รักนับถือยิ่ง

นับจากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มาถึงวันที่ ๔ มีนาคม  

๒๕๖๕ ปรากฏเรื่องราวของดาราพลัดตกจากเรือสปีดโบตจม                                                                          

น้ำาตายกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา นับเป็นเรื่องราวของการซื้อ-

ขายข่าวคราวกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย จนคนท่ีหิวข่าวต่างชุลมุน

วุ่นวายไม่ได้หลับ/นอน จนมาถึงเช้าวันที่ ๔ มีนาคมก็ยังหิว

กระหายข่าวเรื่องดาราตกน้ำาตายไม่มีเวลาแยก ท้ังคนข่าว ช่าง

ภาพ รวมทั้งตำารวจตั้งแต่ ผบ.ตร. ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญทางน้ำา

จากกรมกองทั้งหลาย ทั้งประชาชน ทหาร  ตำารวจ ฯลฯ และ

ยังไม่มีบทลงเอยเหตุการณ์ประการใดทั้งสิ้น

ดังนั้น กำานันถึก จึงขอเรียน บ.ก.ทั้งสองว่าจะเลิกเขียน

เรื่องดาราตกน้ำาตายระหว่างถ่ายปัสสาวะในเรือสปีดโบต

กลางแม่น้ำาเจ้าพระยานับแต่นี้เป็นต้นไป

กลับมาที่ข่าวคราวจากกลุ่มคนข่าว ทพ. กระผมอยาก

จะเรียน บ.ก.ท้ังสองท่านว่าบรรดาสมาชิก ทพ.ท้ังหลายประ 

สงค์จะทราบข่าวการเคลื่อนไหวของ สนง.ทพ.ใหม่ ที่ลงหลัก

ปักฐานไว้นั้น ปัจจุบันได้ทำาการสำาเร็จลุล่วงไปบ้างหรือไม่/

อย่างไร กรุณาเผยแพร่ข่าวก้าวหน้าข่าวน้ีบ้างจะเป็นพระคุณ

อย่างสูง ขอรับ

กำานันถึก มีข่าวที่ดีใจที่สามารถค้นหา ท่านหนุ่ม  หนอง

รี ได้สมหวัง ทั้งยังสื่อสารมารำาลึกความหลังกันครั้งที ่ กำานัน

ถึก กับ หนุ่ม หนองรี ได้เคยทำางานสถานที่และสายงาน

สายเดียวกัน เช่นได้เคยไปนั่งกินกาแฟคุยกับไวพจน์ เพชร

สุพรรณ ซ่ึงเป็นเจ้าของร้านโฆษณาเพลงลูกทุ่งวงดนตรีไวพจน์ 

เพชรสุพรรณ ซึ่งถือว่าในกลุ่มวงดนตรีที่รับจ้างเดินสายราย

แรกแห่งซอยบุปผาสวรรค์ เจ้าของพื้นที่ที่เข้าหุ้นกับไวพจน์ 

๒-๓ คนจัดกลุ่มห้องเป็นห้องแถว จำาไม่ได้ว่ามีใครบ้าง จะ

มี หนุ่ม หนองรี อยู่หรือเปล่าก็จำาไม่ได้ว่ามีใครบ้าง แต่จัด

แบ่งให้นักเลงลูกทุ่งทั้งดังน้อยดังมากมารุมเช่ากันไปหมด ที่

จำาแม่นเพราะกินกาแฟไวพจน์เจ้าแรกปากซอยเป็นแก้วแรก

แล้วไปกินเจ้าล่าสุด ตอนนั้นดังสุดๆ ในชุดเพลงพูดสลับร้อง 

กับลูกคู่ลืมชื่อเหมือนกัน นักร้องเจ้านี้หล่อสะบัดมีนามชัดว่า 

เพลิน พรหมแดน นักร้องหญิง (เมียเพลิน) ก็สวยเสียงใสเล่น

เอา นักร้องสัญชาติไทยสู้นักร้องสัญชาติเขมรไม่ได้ไปนาน

ตอนที่ผมไปเดินหาข่าวย่านซอยบุปผาสวรรค์ ผมก็ทำา 

งานเป็นคนตรวจปรู๊ฟอยู่ที่ สยามรัฐ และในเวลาใกล้ๆ กัน 

ดาวสยาม ที่ หนุ่ม หนองรี นำาโดย กระแช่ ประสาน มีเฟื่อง

ศาสตร์, โดม แดนไทย และทีมกฎหมายพี่ใหญ่อีก  ๒-๓ คน 

(ผมไม่กล้าเขียนกลัวจะผิดครับ) และที่ดาวสยามนี่แหละครับ

ที่ผมเข้าไปช่วยงานตรวจพิสูจน์อักษร ที่ทำางานดาวสยาม กับ 

สยามรัฐ ของท่านอาจารย์หม่อม ห่างกันแค่คืบ ผมกับทีม

ดาวดวงใหม่บนเส้นทางดนตรี

กำานันถึก เขียนเพลงลูกกรุงเยอะนับไม่ถ้วน แต่เพลงลูกทุ่ง

เขียนสู้สุรินทร์ไม่ได้ ช่วงนั้นกำานันถึกอยู่ที่ สน. FM. กองพล 

๑) จนเมื่อถึงเพลงหนาวลมที่เรณู ถ้าผมแต่งเพลงลูกทุ่งเลียน

ชื่อเพลงสุรินทร์ คือเพลง หนาวลมที่ลำานารายณ์ ขายจนได้

และก็ได้มาอีกหลายเพลง (เพราะตามก้นครูสุรินทร์ เพื่อน

ที่รัก) มีเพลงกุหลาบปากเซ คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น 

ฯลฯ สุรินทร์ตายไปนานแล้ว กำานันถึกคิดได้ว่าสุรินทร์คงสละ

แล้วกับความหวัง แต่คณะกรรมการตัดสินศิลปินแห่งชาติ

ยังนอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น ว่าคนไหนที่สมควรจะเรียกว่า 

“ศิลปินแห่งชาติไทย” จริงๆ 

ขอบคุณ บ.ก.ทั้งสองท่านครับ

กำานันถึก

 

สนง.ทพ.ใหม่ยังไม่เรียบร้อยดีครับ ล่าช้ากว่าที่กำาหนด

ไว้เพราะขัดข้องทางเทคนิค คงต้องรออีกสักระยะ ไม่นานเกิน

รอได้จัดทัวร์เยี่ยมชมสำานักงานอย่างแน่นอน

ผมว่าแล้ว กำานันถึก กับ หนุ่ม หนองรี น่าจะเคยเดิน

สวนกัน เผลอๆ น่าจะเคยน่ังร่ำาสุราโต๊ะเดียวกันด้วยซ้ำา  ฮ่าๆๆๆ  

ผมไปอ่านเจอ ซอยบุปผาสวรรค์ (จรัญสนิทวงศ์ ๒๗) 

เป็นซอยในตำานานเลยครับ เป็นแผ่นดินทองของคนลูกทุ่ง ใคร                                                                                   

จะหาวงดนตรีไปเล่นงานไหนก็ต้องไปท่ีน่ัน ถึงขนาดเจ้าอาวาส

หลายวัด เดินทางไปหาวงดนตรีกันจีวรปลิวเลยทีเดียว  

แต่ของจริงต้องรอ กำานัน เล่าให้ฟังครับ. 

 

นกกาเหว่า

   * นกกาเหว่าเสียงใส

ร้องไปเป็นจังหวะสม่ำาเสมอ

ฟังประจำาไพเราะนะเออ

พอเป็นเกลอเพลงประจำาวัน

   * มารู้พฤติกรรมภายหลัง

แสนงั่งเห็นแก่ตัวน่าหยัน

ลอบเอาไข่ลูกตนเป็นสำาคัญ

ใส่ไว้นั่นในรังนกอื่นเลี้ยงดู

   * ไข่เดิมของเขาทำาลาย

ทำาร้ายลูกเขาน่าอดสู

เขาหลงเลี้ยงดูลูกกู

พันธุ์สูสูญสลายช่างมัน

   * ฉากหน้าฉากหลังพลิกโฉม

แสนโทรมเบื้องหลังน่าหยัน

เสียงใสไพเราะน่าฟังนั้น

แฝงโทษทัณฑ์ที่เห็นแก่ตัวฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

โอลิเวีย ร็อดริโก

ดู

สั
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6 เศรษฐกิจ

ซื้อขายที่ดิน • นายเดวิด นาร์ โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ

การลงทุนต่างประเทศ บมจ.ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ และนายเคิร์ท 

โลเรนเซ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ลินัก เอแพค จำากัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน 

ขนาด 31 ไร่ ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 โดยการลงนามในครั้งนี้

จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายการดำาเนินงานที่มีอยู่ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อมอบ

บริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้าในภูมิภาคและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด.

‘บิ๊กตู่’สั่งเข้มคลัง-คปภ.
อุ้มกรมธรรม์อาคเนย์-ไทยประกันภัยตามกม.
ไทยโพสต์ • “บิ๊กตู่” สั่งเข้ม คลัง-คปภ. ดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 2 แห่ง กำาชับต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

กำาหนด

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                                              

รมว.กลาโหม ได้กำาชับกระทรวงการคลังและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนผู้

ได้รับผลกระทบหลังจาก รมว.การคลังมีคำา

สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ

บริษัทประกันวินาศภัย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท 

อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) และ

บริษัท ไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) เมื่อวัน

ที ่ 1 เม.ย.2565 ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิ

ตามที่กฎหมายกำาหนด

ท้ังน้ี สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) กำาหนดแนวทางช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย                                                          

เพื่อรองรับไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบ                                                                 

ประกอบด้วย กรณีกรมธรรม์ท่ีไม่ใช่กรมธรรม์ 

ประกันภัยโควิด-19 ซ่ึงเป็นของบริษัท อาคเนย์ 

ประกันภัยฯ จำานวน 5,717,217 กรมธรรม์ 

และของบริษัท ไทยประกันภัยฯ จำานวน 

199,016 กรมธรรม์ ได้ดำาเนินการโอนภาระ

ผูกพันไปยังบริษัทผู้รับโอน โดยไม่กระทบต่อ

สิทธิตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันและได้

มีการแจ้งไปยังผู้เอาประกันแล้ว โดยมี 269 

กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันไม่ประสงค์ใช้สิทธิใน

การโอนไปยังผู้รับโอนอื่น ในส่วนนี้ คปภ.จะ

ติดตามให้บริษัทแจ้งสิทธิเพื่อให้ผู้เอาประกัน

ตัดสินใจทางเลือกว่าจะรับคืนเบี้ยประกัน

หรือโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทแห่งใหม่ต่อไป

นางสาวไตรศุลีกล่าวอีกว่า ในส่วนของ                                                        

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัท อาคเนย์ 

ประกันภัยฯ จำานวน 897,242 กรมธรรม์ และ                                                                   

ของบริษัท ไทยประกันภัยฯ จำานวน 279,531 

กรมธรรม์น้ัน คปภ.ได้หาแนวทางกับผู้ประกอบ 

ราชเทวี • นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ 

รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ เปิด                                                        

เผยว่า ได้ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจาก

ตลาดระยะใกล้ที่สอดคล้องกับแผนการ

บินภายในภูมิภาคของแอร์เอเชีย โดยคาด

ว่าการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดต่างประ 

เทศเข้าไทยปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งมี

ปัจจัยสนับสนุนมาจากกระจายวัคซีนที่เข้า

ถึงประชากรโลกมากขึ้น 

ทั้งนี้ในปี 2565 ตลาดโลกมีแนว

โน้มฟื้นตัวดี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง

ระหว่างประเทศได้อย่างไม่มีเงื่อนไข รวม

ถึงเปิดการเดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ปัจจุบันมีการเปิดรับแล้วทางจังหวัดหนอง 

คาย อุดรธานี สงขลา และสตูล จึงคาด

จะมีท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศที่เดินทาง

เข้าไทยในปีนี้อยู่ที่ 10 ล้านคน หรือมีราย

ได้ 625,800 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วน

ของตลาดระยะใกล้ จากภูมิภาคอาเซียน

ประมาณ 1.1 ล้านคน จากแปซิฟิกใต้ (ประ                                                              

เทศออสเตรเลีย) ประมาณ 200,000 คน 

และเอเชียใต้ (อินเดีย) ประมาณ 450,000 

คน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ ไทยแอร์

เอเชียได้ทยอยเปิดเส้นทางบินระหว่าง

ประเทศต่อเนื่อง ครอบคลุมตลาดอาเซียน

และเอเชียใต้ 7 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม 

กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 

มัลดีฟส์ และอินเดีย รวม 18 เส้นทาง โดย

มีเป้าหมายสำาคัญในการดึงนักท่องเที่ยว

คุณภาพเดินทางเข้าประเทศไทย ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยว

เนื่องหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 ยาวนานตลอด 2 ปี 

ภาวะตลาดในช่วงนี้ดูจะลดความคึกคักลงจากที่เคยมีวอลุ่มเทรดสูงเกือบแสน

ล้าน ลดลงมาอยู่แค่กว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากเป็นภาวะตลาดที่มีการเก็งกำาไรสูง 

ตลาดที่มีวอลุ่มน้อยลง ดัชนีตลาดจะต้องอ่อนตัวลงไปด้วย เพราะนักเก็งกำาไรจะมอง

ว่าการที่ตลาดมีวอลุ่มน้อยจะไม่สามารถพยุงให้ดัชนีอยู่ในระดับเดิมได้ แต่ผลที่ปรากฏ

ในปัจจุบันกลับพบว่าแม้ตลาดจะมีวอลุ่มน้อยลง แต่ดัชนีตลาดยังคงขยับสูงขึ้น แม้จะ

ปรับขึ้นได้ไม่มากก็ตาม จึงดูไม่รับกับการมองของนักเก็งกำาไร แต่กลับมาพิจารณาด้วย

เหตุผลทางพื้นฐานแล้วจะพบว่าเป็นผลจากตลาดมีพื้นฐานที่ดีขึ้น โดยดูได้จากบรรดา

ธุรกิจในตลาดส่วนมากจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าเดิม ทำาให้ธุรกิจมีมูลค่าหุ้นที่สูงกว่า

เดิมและผลจากการมีกำาไรสูงขึ้นยังทำาให้มีการจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าเดิมด้วย นับเป็น

เหตุผลหลักที่ทำาให้มีการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากว่านัก

ลงทุนต่างชาติยังคงทยอยเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน เพียงแต่ไม่ได้ใช้วิธีการ

ไล่ราคาเหมือนกับการเล่นเก็งกำาไร ทำาให้ดัชนีตลาดปรับขึ้นไม่มาก

แต่เนื่องจากตลาดมีการเก็งกำาไรอยู่มาก เมื่อนักเก็งกำาไรชะลอการลงทุนจึงทำาให้

ตลาดดูซึมลง แต่กลายเป็นการซึมแค่เรื่องวอลุ่มที่บางลงของตลาด โดยจะมีการอ้างว่า

ตลาดไร้ปัจจัยกระตุ้นจึงไม่มีการเก็งกำาไรมากพอ มองในแง่การเก็งกำาไรอาจดูไม่ค่อยน่า                                                        

สนใจ แต่มองและคิดในด้านการลงทุนกลับ

น่าสนใจ เพราะแม้ราคาหุ้นจะไม่หวือหวา 

กลับมีผลดีกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุน โดย

หวังผลตอบแทนจากเงินปันผลมากขึ้น เนื่อง 

จากธุรกิจมีกำาไรดีก็จ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น 

ภาวะตลาดซึมทำาให้ราคาหุ้นไม่สูง ยิ่งการเก็ง

กำาไรมองตลาดในทางลบอาจจะยอมขายหุ้น

ในราคาต่ำาออกมาด้วย เท่ากับเพิ่มความได้

เปรียบในการลงทุนที่ยึดหลักพื้นฐาน ตลาด

อย่างนี้ดีกับนักลงทุนจริงๆ แต่อาจดูไม่ดีกับ

การเล่นเก็งกำาไร

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่งยัง

มองว่าธุรกิจจะเติบโตดีในปี 2565 น้ี จึงน่า

มองท่ี JWD, RCL และ TTA กลุ่มพาณิชย์

ได้รับแรงกระตุ้นท้ังจากรัฐและเศรษฐกิจ จึงน่า

มองท่ี ILM, IT และ SCM กลุ่มพลังงานราคา

น้ำามันอ่อนตัวแต่ยังอยู่ระดับสูง ทำาให้ธุรกิจยัง

จะมีกำาไรดี น่ามองท่ี BGRIM, SSP และ TOP 

กลุ่มอาหารยังเป็นธุรกิจท่ีจะมีการเติบโตดีต่อ

เนื่อง ย่ิงเปิดประเทศจะหนุนธุรกิจโตได้มาก จึง

น่ามองท่ี CBG, RBF และ SAPPE หุ้นรายตัว

ท่ีน่ามองมี ILINK, CGH และ J เป็นต้น

ตลาดซึมเป็นสิ่งที่นักเก็งกำาไรไม่ชอบ 

ทำาให้ไม่สามารถเก็งกำาไรระยะสั้นได้ดีพอ แต่

ในด้านการลงทุนกลับเป็นจังหวะที่ดีในการลง 

ทุนในระยะยาว.

ไร้ปัจจัยกระตุ้นตลาดซึม

65,889.88

4/4/65

1,702.93
+1.62

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,061.21 5,551.11 -489.90
 6,270.10 5,966.39 303.71
 28,820.58 28,090.33 730.26
 25,737.98 26,282.05 -544.07

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.04 33.76
ยูโร 36.32 37.35
ปอนดสเตอรลิง 43.10 44.46
เยน (100 เยน) 26.76 27.72
หยวนจีน 4.17 4.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,450 30,550
ทองรูปพรรณ 29,895 31,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทะเบียนเลขที่	0107543000031

RATCH   100/2565

	 	 	 	 	 	 	 5		เมษายน		2565

เรื่อง					ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

เรียน					ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 ในวันพุธที่	 27	 เมษายน	 2565	 เวลา	 08.30	 น.	 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	รวมถึง	กฎหมาย	และข้อกำาหนดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระ

การประชุม	ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	1		พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2564

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

	 					การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง	และครบถ้วน	ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	2		รับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา	และกิจการที่จะกระทำาต่อไปในภายหน้า

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

     ปี	2564	ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำาไรเป็นจำานวน	7,772.02	ล้านบาท	คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ	5.36	บาท	ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญตามสัดส่วน 

           การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน	มีกำาลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลักรวมท้ังส้ิน	9,115	เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว

       7,181	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก	1,934	เมกะวัตต์	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	รับรู้กำาลังการผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น	1,589	เมกะวัตต ์

           ซึ่งในจำานวนนี้มาจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่ม	377	เมกะวัตต์	และมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีกรวม	1,212	เมกะวัตต์	

	 					ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	240	เมกะวัตต์	และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก	972	เมกะวัตต์	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เข้าลงทุนในระบบ

	 					สาธารณูปโภคพื้นฐาน	ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	และธุรกิจอื่น	ๆ	เพิ่มเติมอีก	ได้แก่	การซื้อหุ้นบริษัท	พริ้นซิเพิล	แคปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและ

      ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	การซื้อหุ้นเพิ่มทุน	Bangkok	Chain	International	(Lao)	Co.,	Ltd.	เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในนครหลวงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว 

      และการจัดตั้งบริษัท	อินโนพาวเวอร์	จำากัด	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และบริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อลงทุนด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

      และธุรกิจ	Start-up	ของอุตสาหกรรมพลังงาน	ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ	ในรอบปีท่ีผ่านมา	และกิจการท่ีจะกระทำาต่อไป 

					 					ในภายหน้าดังกล่าว

      ระเบียบวาระนี้	ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่	3		พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

	 					ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี

      ของบริษัทฯ	(นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3565	แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด)	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

																				และคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	4		พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2564	และการจ่ายเงินปันผล

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2564	และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	2.50	บาท	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน	3,625	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	46.64

ของกำาไรตามงบการเงินรวม	และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลประกอบการ	6	เดือนแรกของปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.15	บาท	ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่	

23	กันยายน	2564	จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำาหรับผลประกอบการ	6	เดือนหลังของปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.35	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน	1,957.50	ล้านบาท

กำาหนดจะจ่ายในวันศุกร์ที่	20	พฤษภาคม	2565	โดยไม่จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติม	เนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	แล้ว

โดยเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	จะจ่ายจากกำาไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	20	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำาไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำานวน

ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	5		พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	และแต่งตั้งนายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565)	หรือ	นายณัฐพงศ์

ตันติจัตตานนท์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829)	หรือ	นางสาวดุษณีย์	ยิ้มสุวรรณ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10235)	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2565	และ

กำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินจำานวน	2,400,000	บาท	(ไม่รวมค่าใช้จ่าย	Out-of-pocket	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	50,000	บาท)	ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายนั้น	มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	รวมถึง	ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใด 

																					ที่ปฏิบัตหิน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	6		พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคำานึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่	ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ได้แก่	ความสำาเร็จในการสร้างการเติบโต 

	 					ทางธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งในด้านกำาลังการผลิต	สินทรัพย์	กำาไรสุทธิ	รวมทั้ง	การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน	ดังนั้น	เพื่อให้

ค่าตอบแทนกรรมการมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้ง	เป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำาเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.			โบนัสกรรมการเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำาปี	2564	วงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท	โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25	และให้จัดสรร

     ตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และตามการเข้าร่วมประชุม	โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ	75	ขึ้นไปจะได้รับโบนัสเต็มจำานวน	ส่วนกรรมการ

					ที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ	75	จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

2.			ค่าตอบแทนประจำาสำาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2565	ดังนี้

	 										2.1	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

	 															1)		ค่าตอบแทนรายเดือน	(คำานวณตามระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง)

      •		ประธานกรรมการ	 46,875	 บาท/เดือน

      •		กรรมการ	 37,500	 บาท/เดือน

	 															2)		ค่าเบี้ยประชุม	(จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)

      •		ประธานกรรมการ	 15,625	 บาท/ครั้ง

      •		กรรมการ	 12,500	 บาท/ครั้ง

	 										2.2	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 																คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)

      •		ประธานกรรมการ	 37,500	 บาท/ครั้ง

      •		กรรมการ	 30,000	 บาท/ครั้ง

	 										โดยประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25

3.			ผลประโยชน์อื่น:	คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น	

ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารฯ	ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	ไม่ได้รับโบนัสและค่าตอบแทนประจำาในฐานะกรรมการในทุกกรณี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:  

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	90	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535

ระเบียบวาระที่	7		พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

      ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผู้ท่ีจะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 					ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม	ความจำาเป็น	และประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างครบถ้วนแล้ว	ดังนี้																	

1)			นายบุญญนิตย์	 		วงศ์รักมิตร	 					กรรมการ											(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

2)			นางสาวนิรมาณ						ไหลสาธิต		 					กรรมการ											(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

3)			นายบุญส่ง	 		เกิดกลาง	 					กรรมการอิสระ					(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

4)			นายภานุวัฒน์	 		ตริยางกูรศรี						กรรมการอิสระ	

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	8		พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท

      โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวน	769,230,770	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: 

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวน

769,230,770	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ	มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมทั้ง	จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ	และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

และทำาให้บริษัทฯ	มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม	อันจะส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต	โดยบริษัทฯ	จะมีเงินทุนเพียงพอ

เพื่อใช้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น	หากการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(2)

ระเบียบวาระที่	9		พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

	 					ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	ดังนี้

	 							“ข้อ	4.	 	ทุนจดทะเบียน	จำานวน	 22,192,307,700					บาท	 (-สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท-)

	 								 	แบ่งออกเป็น	  2,219,230,770					หุ้น	 (-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)

	 	 	มูลค่าหุ้นละ	 	 											10.00					บาท	 (-สิบบาท-)

	 	 	โดยแยกออกเป็น

	 	 	หุ้นสามัญ	 	 		2,219,230,770					หุ้น	 (-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)

	 	 	หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 -						หุ้น	 (-			หุ้น)”

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้:

	 					ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(2)

ระเบียบวาระที่	10	พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

      ตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering:	PPO)

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	

โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering:	PPO)	และอนุมัติมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ/หรือ

อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำานาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม	เป็นผู้มีอำานาจในการดำาเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

      มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: 

	 					ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	36.	(1)

ระเบียบวาระที่	11	พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 					อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้วันศุกร์ที่	18	มีนาคม	2565	เป็นวัน	Record	Date	สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อและจำานวนหุ้นอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าว	เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

      และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้

      จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ของบริษัทฯ	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น 

โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	วิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

	 				เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม	บริษัทฯ	จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น	หรือ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงทะเบียนยื่นแบบคำาร้องต้ังแต่วันท่ี	18	เมษายน	2565	เวลา	08.30	น.	เป็นต้นไป	

จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่	27	เมษายน	2565

	 					บริษัทฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในครั้งนี้	ที่อาจจะทำาให้ท่านผู้ถือหุ้น

ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร	และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง	มา	ณ	โอกาสนี้

        

       

	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ	

 

    

	 	 	 	 	 	 											(นางสาวชูศรี		เกียรติขจรกุล)

	 	 	 	 	 	 														กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำานักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์	 0	2794	9510

โทรสาร	 0	2794	9888	ต่อ	9510	

การในการแก้ไขปัญหาสำาหรับประกันภัยโควิด-

19 แบบเจอจ่ายจบที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ 

ได้ข้อสรุปว่า ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอรับคืน                    

เบี้ยประกันภัยที่ เหลือจากกองทุนประกัน

วินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืน

เบี้ยประกันให้ตามส่วนระยะเวลาตามความ

คุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือนำาเบี้ยประกันที่ได้รับ

คืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัย

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ

ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

สำาหรับผู้เอาประกันภัยที่เกิดความเสีย                                                         

หายแล้ว หากเป็นกรณีที่ได้ยื่นเรียกร้องค่า                                                               

สินไหมทดแทนไว้แล้วกับท้ัง 2 บริษัท สามารถ

ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อยื่นขอรับ

ชำาระหนี้ โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัยใน

ฐานะผู้ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำาระบัญชีของ

ทั้ง 2 บริษัท จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนตามที่ ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทด 

แทนไว้แล้ว ส่วนผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับความ                                    

เสียหายแล้วแต่ยังไม่ ได้ยื่นเรียกร้องค่าสิน 

ไหมทดแทนกับทั้ง 2 บริษัท สามารถติดต่อ

กองทุนประกันวินาศภัยเพื่อยื่นขอรับชำาระหนี้ 

โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่า

สินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน

ภัยต่อไป.

ผนึกแอร์ ไลน์กระตุ้นท่องเที่ยว

 ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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อุตฯชู‘บีซีจี’พัฒนาเอสเอ็มอี	
นำ�ร่อง16จังหวัดปั้น37ร�ย

กรอ.จับต�267รง.ทิ้งน้ำ�เสีย

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนทรงตัว 

น�ยไพบูลย์ นลินทร�งกูร ประธ�นกรรมก�รสภ�ธุรกิจ

ตล�ดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยว่� ดัชนีคว�มเชื่อมั่นนักลงทุน 

อีก 3 เดือนข้�งหน้�อยู่ที่ระดับ 117.92 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3% จ�ก

เดือนก่อนหน้�ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” โดยมองว่�ผลประกอบ

ก�รบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรม�สแรก ปี 2565 จะเป็นปัจจัย

หนุนคว�มเชื่อมั่นม�กที่สุด รองลงม�คือคว�มค�ดหวังต่อก�รคลี่                   

คล�ยสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�งรัสเซีย-ยูเครน และก�รไหล                              

เข้�ของเงินทุน ส่วนปัจจัยที่ฉุดคว�มเชื่อมั่นม�กที่สุด ได้แก่ คว�ม

กังวลต่อสถ�นก�รณ์ขัดแย้งระหว่�งรัสเซีย-ยูเครน รองลงม�คือ

นโยบ�ยก�รขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยของธน�ค�รกล�งสหรัฐ (เฟด) และ

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจในประเทศ

LPP โชว์แผนลงทุน 5 ปี โต 200% 

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท 

แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด หรือ LPP บริษัท

บริห�รจัดก�รโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ ในเครือ บมจ.แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์ เปิดเผยว่� ทิศท�งและแผนยุทธศ�สตร์ 5 ปี ของ

บริษัทตั้งเป้�ร�ยได้รวมที่ 2,300 ล้�นบ�ทในปี 2569 โดยเติบโต

แบบก้�วกระโดด 200% จ�ก 857 ล้�นบ�ทในปี 2564 คิดเป็น

เติบโตเฉล่ียปีละ 22% ซ่ึงสูงกว่�ก�รเติบโตของตล�ดธุรกิจบริก�รที่

เติบโตเฉลี่ยกว่� 10% ในแต่ละปี พร้อมทั้งเตรียมจับมือพันธมิตร

สร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งธุรกิจ นำ�บริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2567 

บสย.จับมือ 16 แบงก์ค้ำ�ประกัน SME

น�ยสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมก�รและผู้จัดก�รท่ัวไป บรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) กล่�วภ�ยหลังร่วม

ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ 16 สถ�บันก�รเงิน ใน

โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะ

พิเศษ ซอฟต์ โลน เอ็กซ์ตร้� วงเงิน 90,000 ล้�นบ�ท ว่� เพื่อเป็น

ช่วยเหลือผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี กลุ่มลูกหนี้เดิม ที่มีสินเชื่อคง

ค้�งต�ม พ.ร.ก.ซอฟต์ โลน (พระร�ชกำ�หนดก�รให้คว�มช่วยเหลือ

ท�งก�รเงินแก่ผู้ประกอบวิส�หกิจที่ ได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่

ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 พ.ศ.2563) ที่จะครบ

กำ�หนดเวล�ชำ�ระคืนหนี้ในปี 2565 ให้ส�ม�รถมีสินเชื่อรองรับ

จ�กสถ�บันก�รเงินต่อเนื่อง โดยมี บสย.เป็นผู้ค้ำ�ประกัน เพื่อช่วย

ลดผลกระทบรักษ�สภ�พคล่องในก�รดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบ

ก�รเอสเอ็มอี และช่วยพยุงก�รจ้�งง�น โดย บสย.เปิดรับคำ�ขอค้ำ�

ประกันสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566

ทุ่ม 7.3 พันล้�นผุดถนนคู่ขน�น จ.นครน�ยก 

น�ยสร�วุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมท�งหลวง (ทล.) เปิดเผย

ว่� ได้ใช้งบลงทุนประม�ณ 7,376 ล้�น เพื่อก่อสร้�งท�งหลวง

หม�ยเลข 3901 และ 3902 ส�ยท�งคู่ขน�นวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมห�นคร (ด้�นตะวันตก) ระยะท�งกว่� 35 กม. ขณะนี้

มีคว�มคืบหน้� 78% แล้วเสร็จ ม.ค.66 หวังรองรับปริม�ณก�ร

จร�จรในอน�คต ค�ดจะแล้วเสร็จทั้งโครงก�รใน ม.ค.2566. 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

น�ยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                               

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�ห 

กรรม ได้สั่งก�รให้น�ยกอบชัย 

สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวง

อุตส�หกรรม นำ�นโยบ�ยก�ร                         

พัฒน�เศรษฐกิจชีวภ�พ เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 

(บีซีจี โมเดล) ม�ใช้ ในภ�ค

อุตส�หกรรม โดยล่�สุดได้ร่วม

มือกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี ในก�รดำ�                                               

เนินโครงก�รนำ�ร่องในเขตพื้นที่

ภ�คกล�ง ภ�ยใต้ โครงก�รกิจ 

กรรมให้คำ�ปรึกษ�เชิงลึกด้�น

ก�รส่งเสริมและพัฒน�ต�ม

แนวท�งบีซีจี โมเดลระหว่�ง

เดือน ต.ค.2564 จนถึง มี.ค.

2565

พระร�ม 6 • ก.อุตฯ ชูบีซีจี โมเดล นำ�ร่อง 16 จังหวัดภ�คกล�ง 

ปั้นผู้ประกอบก�ร 37 ร�ยร่วมลดของเสีย รักษ�สิ่งแวดล้อม เพิ่ม                                                                                  

มูลค่�ท�งเศรษฐกิจกว่� 52 ล้�นบ�ท ด้�น กรอ.จับต� 287 โรง 

ง�นระบ�ยน้ำ�ทิ้งสูง

ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินก�รคัด

เลือกสถ�นประกอบก�รฯ ที่มี

ศักยภ�พซึ่งผ่�นเกณฑ์ก�รคัด

เลือก จำ�นวน 37 แห่ง ซึ่งเป็น

สถ�นประกอบก�รหล�กหล�ย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ใน 16 จังหวัด

พื้นที่ภ�คกล�ง เพื่อเข้�ให้คำ�

ปรึกษ�เชิงลึกแก่สถ�นประกอบ

ก�ร โดยก�รนำ�องค์คว�มรู้ท�ง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�ช่วย                                        

ในก�รพัฒน�ปรับปรุงกระบวน 

ก�รผลิต และต่อยอดก�รผลิต

สินค้�และบริก�ร

อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�ร

ดำ�เนินง�นดังกล่�วพบว่� ส�ม�รถ                                                     

เพิ่มประสิทธิภ�พ ลดต้นทุน

ก�รผลิต สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับ                                     

ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวด 

ล้อม รวมถึงก�รนำ�ของเสียกลับ

ม�ใช้ ในกระบวนก�รผลิตใหม่ 

และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

ใช้พลังง�น ก�รลดมลพิษ โดย

ผลก�รดำ�เนินโครงก�รส�ม�รถ

เพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจโดย

รวมกว่� 12.32 เท่� ของมูลค่�

โครงก�ร หรือประม�ณ 52 

ล้�นบ�ท

ด้�นน�ยวันชัย พนมชัย                                         

อธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

(กรอ.) เปิดเผยว่� กรมสั่งคุม

เข้มโรงง�นที่มีก�รระบ�ยน้ำ�

ออกนอกโรงง�นเชื่อมโยงข้อมูล

เข้�สู่ระบบตรวจวัดมลพิษท�ง

น้ำ�แบบอัตโนมัติอย่�งต่อเนื่อง 

(WPMS) พร้อมให้ส่งผลก�ร

ตรวจวัดผ่�นระบบเฝ้�ระวัง

และเตือนภัยมลพิษระยะไกล 

(POMS) โดยจำ�นวนโรงง�นที่

เข้�ข่�ยทั่วประเทศมีจำ�นวนทั้ง

สิ้น 287 โรงง�นใน 40 จังหวัด 

และเพื่อให้ก�รกำ�กับดูแลเป็น

ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งต้อง                                              

ติ ดตั้ ง เครื่ อ งมื อหรื อ เครื่ อ ง

อุปกรณ์พิ เศษและเครื่องมือ

หรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ิมเติม และ                            

เชื่อมโยงข้อมูลเข�้สู่ระบบตรวจ

วัดมลพิษท�งน้ำ�แบบอัตโนมัติ

อย่�งต่อเนื่อง.

ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ • น�ยสมช�ย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้�ท่� เป็นประธ�นเปิดก�รประชุม

ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ครั้งที่ 1 เพื่อกำ�หนดพื้นที่มีศักยภ�พเหม�ะสมในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อ

ก�รขนส่งท�งน้ำ� บริเวณแม่น้ำ� ช�ยฝั่งทะเลอ่�วไทยและอันด�มัน โดยมีผู้แทนกรมเจ้�ท่�ส่วนกล�ง 

เข้�ร่วมประชุม และผู้แทนส่วนภูมิภ�ค เจ้�ท่�ภูมิภ�คที่ 1-7 และส�ข� สำ�นักพัฒน�และบำ�รุงรักษ�

ท�งน้ำ� ที่ 1-8 เข้�ประชุมผ่�นระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันจันทร์ที่ 4 เมษ�ยน 2565.  

รฟม.เซ็นข้อตกลงคุณธรรม

เดินหน้�ประมูล‘ส�ยสีส้ม’

�รต่อสู้ คว�มขยัน รู้จริง ของคนหนุ่ม เป็นเรื่องที่ทำ�                                                                 

ชีวิตตื่นเต้น สังคมได้เพิ่มประช�กรที่แอกทีฟ อ�จเป็น 

ก�รลองถูกลองผิด แต่ชีวิตย่อมเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน....

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ นักบริห�รหนุ่มวัยชนเพียง

หลักห้�ต้นๆ เริ่มต้นไว จึงมีเวล�ลองถูกลองผิดกับชีวิตได้หล�ย

เรื่อง ชีวิตของเข�ไม่ธรรมด�ๆ จริงๆ นะ 

เคยลงสมัคร ส.ส.ม�แล้วด้วย โอววว..ยิ่งไม่ธรรมด� ลอง

คิดดูนะ... จะมีใครสักกี่คนที่บ้�บิ่นลงสมัคร ทั้งที่รู้ว่�เป็นฝัน

เจ้�พ่อแท็กซี่  (หรู)

ก

กล�งอ�ก�ศ โอก�สที่จะได้เป็น ส.ส.แทบจะไม่มี 

ในท�งก�รบริห�ร โปรเจ็กต์ไม่ฟีสต์ ยื่นแบงก์ก็

คงไม่ผ่�น ลงมือทำ�ก็ข�ดทุน..แต่ก็ลงสมัคร ส.ส.

ไหน...ไหน ชีวิตไม่ธรรมด� ต้องนั่งลงคุย

กันว่�เป็นไง....

จบตรี-กฎหม�ย, โท-วิศวะ, เอก-บริห�ร

จัดก�ร เพร�ะเป็นคนชอบเรียนหนังสือ ข้�มไป

เรียนวิศวะจึงไม่ย�ก แต่แปลกไง.... 

ผ่�นง�นท้�ท�ยกับน�ยเก่งๆ ที่ได้เรียนรู้ 

อย่�งค่�ยแสนสิริ, ไนท์แฟรงค์ แหงนหน้�มอง

ฟ้�มีตึกร�ม ย่อมต้องมีคนดูแล บริห�รจัดก�ร 

ตึกหนึ่งแท่งเทียบเท่�หมู่บ้�นหนึ่งในชนบทเชียว

นะ เพียงแต่พวกเข�อยู่กันแนวตั้ง ขณะที่บ้�นๆ 

เรียงเม็ดหน้�กระด�นอยู่ระน�บเดียวกัน เห็น

หน้�กันทุกวัน   

ล�ออกม�ตั้งบริษัทรับบริห�รอ�ค�รสูง ใน

ย�มที่แท่งคอนโดฯ เติบโตในเมือง

หลวง คนหนุ่มที่บริห�รง�นคล่อง

ตัวจึงมีลูกค้�ประจำ�ในมือในเวล�

ไม่น�น

คว�มที่ชอบเรียนจึงต้องปล่อย

ของ ชอบสอนหนังสือ บุคลิกแบบ

นี้จึงสอนสนุก ลูกศิษย์ติดตรึม....

เขียนพ็อกเกตบุ๊กถอดบทเรียนเป็น 

e-Book เรื่อง “การบริหารอาคารชุด 

เพื่อศตวรรษที่ 21” ห�อ่�นกันได้นะ 

ง�นอยู่ตัว จึงคิดอย�กลอง

ของใหม่ ปี่กลอง...เลือกตั้ง ผู้คน

ถวิลห�ประช�ธิปไตย คุยกับ “ภูมิใจ

ไทย” ยุขึ้น... บอกว่� อ�จจะปักธงใน 

กทม. ค่�ยนี้   

สมัครลง ส.ส.เขตบ�งซื่อ-ดุสิต 

• แบงก์ ไทยผลัดใบ มี ไต้หวันถือหุ้นร�ว 

46% ชมภูนุช  ปฐมพร ซีอีโอแห่ง LH แบงก์ จึง

มีลูกค้�ไต้หวันม�กกว่�ร้อยร�ยที่ต้องดูแล ไม่ต่�ง

จ�กก�รที่แบงก์ไทยไปซื้อแบงก์ในต่�งแดน แล้วมี

นักธุรกิจคนไทยแห่ไปใช้บริก�รเช่นกัน ...• 

• เรื่องหมู.. หมู.. หมูแพง จึงทำ�ให้

ประช�ชนได้รู้จักชื่อของอธิบดีกรมปศุสัตว์ สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ชื่อ นสพ.สรวิศ  

ธ�นีโต จำ�แม่นยังอ่ะ..•

• เป็นหมอย�ที่ถูกมอบให้บริห�รโรง

พย�บ�ลเอกชน ท่�มกล�งก�รเกือบถูกเทกโอเวอร์

ม�แล้ว ภญ.อ�ทิรัตน์ จ�รุกิจพิพัฒน์ ซีอีโอ                                                                 

หญิง จึงต้องรับบทหนัก ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์                  

โควิด-19 ทั้งคนไข้และผู้ถือหุ้น ล้วนเป็นเรื่อง

เดียวกัน ...•

• ปร�กฏก�รณ์ใหม่ในโลกผู้บริห�ร เมื่อ

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ FTH 

ประก�ศแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูงคนใหม่ “ผู้หญิง” 

คนแรก นั่งเก้�อี้ซีอีโอ กนกกมล เล�หบูรณะกิจ 

รับผิดชอบธุรกิจในประเทศไทย ล�ว และกัมพูช� 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2565 เป็นต้นไป ..ปลื้ม

แทนผู้หญิงไทยจริงๆ นะ ...•

ณัฐ  วรา 

ชื่อหรือไม่ว่� ..มือที่แข็งแรงช่วยยืดอ�ยุของคุณได้ 

เพร�ะมือถือเป็นกล้�มเนื้อชุดเดียวที่มีประสิทธิภ�พ

สูงสุด ที่คุณส�ม�รถใช้เพื่อยืดอ�ยุขัย และทำ�ไมมัน

ถึงสำ�คัญ สิ่งนี้ทำ�ให้เร�ตกใจเช่นกัน แต่ผู้เชี่ยวช�ญด้�น

สุขภ�พและฟิตเนสหล�ยคนโต้แย้งว่� เนื่องจ�กก�รล้ม 

เป็นส�เหตุสำ�คัญของก�รเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับก�รบ�ด

เจ็บเมื่อเร�อ�ยุ 65 ปี 

เร�ควรเริ่มเสริมสร้�ง

คว�มแข็งแรงของมือ

เร�ตั้งแต่ตอนนี้  

“เดวิด 

เบลล�ร์” นัก

ก�ยภ�พบำ�บัดจ�ก

มห�วิทย�ลัยนอร์ท

แคโรไลน� (UNC 

Charlotte) กล่�ว

ว่� “สถิติที่น่�ทึ่งที่

เกิดจ�กภัยคุกค�ม

นั้นคือ ก�รเสีย

ชีวิตจ�กก�รล้มเพิ่มขึ้น 30% จ�กปี 2552 จนถึงปี 2561 

ต�มข้อมูลของส�ธ�รณสุขอเมริก� หรือ CDC ระบุไว้ว่�                                                                     

มือจับที่แน่นยิ่งขึ้นจะช่วยป้องกันก�รหกล้ม และรั้งให้

กล้�มเนื้อแขนให้แข็งแรงขึ้น เมื่อคุณกำ�ลังจะล้มลง แรง

ยึดเก�ะเป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่ใช้ไม้เท้� ไม้

ค้ำ�ยัน หรือร�วจับ หรือต้องก�รคว�มช่วยเหลือในก�รลุก

จ�กเก้�อี้”  

ปี 2562 เบอร์ 14 เดินลงพื้นที่ห�เสียงร�ว 60 วัน รู้รสช�ติที่

ต้องยกมือไหว้ทุกบ้�น ทุกเสียงคือเสียงสวรรค์ ห�กไม่ลง ส.ส. 

ไม่มีท�งได้ทำ�บทนี้...เกินคุ้ม...

ขอบคุณทุกคะแนนเสียงทั้ง 1,400 คะแนน ที่หย่อนบัตร

ก�เบอร์ 14 ไม่ช้�ไม่น�นอ�จได้พบกันอีก.... แต่บอกล�ค่�ย 

“เซร�ะกร�ว” ม�แล้วนะ...  

วันนี้มีอีกโปรเจ็กต์ที่น่�สนใจมั่กม�ก...ด้วยส�ยเครือ

ข่�ย อันแตกแขนง รถยนต์ค่�ยยักษ์ใหญ่สุดของโลก ลงม�เล่น

รถยนต์ EV-ใช้ไฟฟ้�เต็มตัว ง�นนี้รับหน้�ที่เป็นตัวแทน  

 แตกไอเดียนำ�รถหรูม�เป็นแท็กซี่... ..นั่งสบ�ยๆ ผู้

โดยส�รอุ่นใจ คนขับยืดๆ เพร�ะรถแบรนด์หรู ปกติไม่เคยจะได้

ขับนะ เพร�ะเงินไม่ถึง วันนี้โอก�สม�แล้ว .......  

จึงน่�จะกล�ยเป็น “เจ้�พ่อแท็กซี่รถหรู” ในเร็ววันนี้

แหละ และอ�จกล�ยเป็น “ขวัญใจแท็กซี่” ในวันพรุ่งนี้...ใครจะ

รู้ล่ะ...จริงไหม ..... 

ดาวเต็มฟ้า

 

 

  

เ

หวั่นจีนปิดด่�น  

กระทบส่งออก  

สอท.ถกแก้ปม ไทยโพสต์ • รฟม.ลงน�มข้อตก                             

ลงคุณธรรม “ส�ยสีส้ม” ต้ังผู้สังเกต                                            

ก�รณ์ 6 คน ร่วมประชุม กก. 

ม�ตร� 36 ว�งเกณฑ์ประมูลคัด

เลือกร่วมทุนฯ รอบใหม่ นัดห�รือ 

12 เม.ย.นี้

น�ยภคพงศ์ ศิริกันทรม�ศ 

ผู้ว่�ก�รก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่�                                                          

ได้มีก�รร่วมลงน�มข้อตกลงคุณธรรม 

ซ่ึงเป็นไปต�มแนวท�งก�รปฏิบัติ

สำ�หรับก�รนำ�ข้อตกลงคุณธรรมม�

ใช้กับโครงก�รร่วมลงทุนท่ีดำ�เนิน

ก�รต�มพระร�ชบัญญัติก�รร่วม

ลงทุนระหว่�งรัฐและเอกชน พ.ศ.

2562-2564 สำ�หรับโครงก�รรถไฟ 

ฟ้�ส�ยสีส้ม ช่วงบ�งขุนนนท์-มีนบุรี 

(สุวินทวงศ์) ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ                                             

วันท่ี 29 มิถุน�ยน 2564 ท่ีเห็นชอบ                                            

ก�รนำ�แนวท�งก�รจัดทำ�ข้อตกลง                                              

คุณธรรมไปกำ�หนดใช้ โดยอนุโลม                                      

สำ�หรับหน่วยง�นของรัฐท่ีดำ�เนิน                                                  

ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งหรือก�รร่วมลงทุน

ภ�ยใต้กฎหม�ยอื่นนอกเหนือจ�กพระ

ร�ชบัญญัติก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�ร

บริห�รพัสดุภ�ครัฐ พ.ศ.2560

สำ�หรับแนวท�งก�รปฏิบัติ                                                     

ต�มข้อตกลงคุณธรรม จะมีผู้สังเกต 

ก�รณ์ซ่ึงมีคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญ มี

ประสบก�รณ์ ท่ีจำ�เป็นต่อก�รคัด                     

เลือกเอกชนของโครงก�ร เป็นผู้                             

ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 6 ท่�น เข้�

ร่วมสังเกตก�รณ์ ต้ังแต่ข้ันตอนก�ร

จัดทำ�ร่�งประก�ศเชิญชวน ร่�ง

เอกส�รสำ�หรับก�รคัดเลือกเอกชน 

และร่�งสัญญ�ร่วมลงทุน รวมไปถึง

ข้ันตอนก�รคัดเลือกเอกชน

อย่�งไรก็ดี หลังจ�กลงน�มฯ                                               

คณะผู้สังเกตก�รณ์ต�มข้อตกลง

คุณธรรม ได้เข้�ร่วมประชุมคณะ

กรรมก�รคัดเลือกต�มม�ตร� 36 

แห่งพระร�ชบัญญัติก�รร่วมลงทุน

ระหว่�งรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 

โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีส้ม ช่วงบ�ง                                                    

ขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (คณะ

กรรมก�รคัดเลือก) ซ่ึงก�รประชุม

ร่วมกันคร้ังแรกน้ี เป็นก�รรับฟังข้อ                                                  

มูลของก�รเชิญชวนและเอกส�ร

สำ�หรับก�รคัดเลือกเอกชน (Request 

for Proposal : RFP) โดยคณะกรรม 

ก�รม�ตร� 36 จะนัดประชุมอีกคร้ัง

ในวันท่ี 12 เมษ�ยน 2565.

ไทยโพสต์ • น�ยเกรียงไกร เธียร

นุกุล รองประธ�นสภ�อุตส�ห         

กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยว่� ส.อ.ท.อยู่ระหว่�งก�ร

ห�รือกับกลุ่มอุตส�หกรรมเครื่อง

ปรับอ�ก�ศและเครื่องทำ�คว�ม

เย็น และผู้ประกอบก�รด้�นคลัง

สินค้� เพื่อท่ีจะร่วมกันพัฒน�ระบบ

ห้องเย็น ให้ครอบคลุมพื้นที่จัด

เก็บผลไม้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�ร

รองรับทุเรียนและมังคุดที่กำ�ลัง

เข้�สู่ฤดูออกผลผลิตช่วง เม.ย.-

พ.ค.นี้ ซึ่ง ส.อ.ท.มีคว�มกังวล

อย่�งม�ก เนื่องจ�กที่ผ่�นม�จีน

ได้ออกนโยบ�ย ZERO COVID เพื่อ                                            

ป้องกันไม่ให้มีก�รนำ�เชื้อโควิด-

19 จ�กภ�ยนอกเข้�สู่พลเมืองของ                         

ประเทศ จนทำ�ให้ผลผลิตจ�กไทย 

ตกค้�งบริเวณแนวช�ยแดนจีน

เป็นจำ�นวนม�ก  

ท้ังน้ี จ�กก�รสำ�รวจพบ

ว่�ทุเรียนปีน้ีท่ีจะออกช่วง เม.ย.-

พ.ค.น่�จะมีเกือบ 1 ล้�นตัน เนื่อง         

จ�กผลผลิตค่อนข้�งดี และต�มม�

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ออกกำ�ลังก�ยมือ...ป้องกันก�รหกล้มช่วยอ�ยุยืน

ด้วยมังคุดอีกกว่� 4 แสนตัน ซ่ึง                                                     

ปกติจะออกหลังทุเรียนมีเวล�

เหลื่อมกัน แต่ปีน้ีออกม�ระยะเวล�                                     

ใกล้กัน ขณะท่ีตล�ดส่งออกหลัก

ผลไม้ดังกล่�วของไทยคือจีน แต่

ด้วยม�ตรก�ร ZERO COVID ของ

จีน ทำ�ให้กังวลห�กมีก�รระบ�ย

ล่�ช้�จะก่อคว�มเสียห�ยม�ก 

และท่ีสำ�คัญจะกระทบต่อกำ�ลังซ้ือ

ภ�คเกษตรกรให้ลดต่ำ�ลงไปอีก

ส่วนแนวท�งท่ี ส.อ.ท.กำ�ลัง

ดำ�เนินก�รจะมีส่วนสำ�คัญต่อก�ร

รักษ�สภ�พของผลไม้ โดยเฉพ�ะ

ระยะส้ันในทุเรียนกับมังคุดไม่ให้เน่�

เสียเร็ว และจะทำ�ให้เกษตรกรไม่

ต้องถูกกดหรือต้องไปเสนอข�ยใน

ร�ค�ต่ำ�ลักษณะก�รดัมพ์ร�ค� โดย

คว�มร่วมมือน้ีจะเป็นอีกกลไกหน่ึง

ท่ีจะม�ช่วยภ�ครัฐในก�รแก้ไขจุด

อ่อนของสินค้�ผลไม้ของไทยภ�พ

รวมท่ีไม่ใช่เพียงทุเรียนและมังคุด.

ไม่ใช่แค่ก�รประคองตัวเอง นักวิทย�ศ�สตร์ได้เชื่อม

โยงโดยระบุว่� มือที่แข็งแรงขึ้นจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง

ขึ้น ประกอบกับก�รศึกษ�หนึ่งของวิทย�ลัยเวชศ�สตร์

ป้องกันแห่งอเมริก� (American Journal of Preventionive 

Medicine) พบว่�แรงยึดเก�ะที่สูงขึ้น สัมพันธ์กับคว�ม

ดันโลหิตที่ลดลง น้ำ�ต�ลในเลือดที่ลดลง และระดับ

คอเลสเตอรอลดีที่

สูงขึ้น 

ดังนั้น สิ่งที่

ต้องทำ�คือวิธีที่มี

ประสิทธิภ�พที่สุด 

ในก�รปรับปรุงคว�ม

แข็งแรงในก�รยึด

เก�ะของคุณ คือก�ร

โหนตัวแบบง่�ยๆ 

โดยห้อยลงม�จ�ก

ร�ว ให้เท้�ของคุณ

อยู่บนพื้น หรือโหน

บ�ร์และโหนร�วจับ

ต่�งๆ เริ่มต้นด้วยก�รโหนให้น�นที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ จ�ก

นั้นค่อยๆ ลงจ�กบ�ร์ที่โหนอยู่ นอกจ�กนี้ส�ม�รถลองถือ

อุปกรณ์ทำ�สวน และเดินไปรอบๆ บ้�นของคุณ ด้วยก�ร

ถือของหนัก 2 ชิ้นไว้ในมือ หรือเลือกเครื่องออกกำ�ลังก�ย 

เพื่อกระชับกล้�มเนื้อมือด้วยเครื่องบีบมือ หรือใช้อุปกรณ์

ลูกบอลสำ�หรับบีบมือเพื่อบริห�รและสร้�งคว�มแข็งแรงให้

มือก็ได้เช่นกัน. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

สลักทิพย์ โชว์ฟอร์มดาวรุ่งพิชิตญี่ปุ่นคัด ITF

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ เก็บคะแนน

สะสมอันดับโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการไอทีเอฟ 

วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 837,500 บาท และรายการ “ไอที

เอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 502,500 บาท ณ สนามกีฬาเทนนิส 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2565 

เป็นการแข่งขันคัดเลือกรอบที่ 2 หาผู้ชนะเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ

สุดท้าย ในประเภทหญิงเดี่ยว ศึกไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชีย

เนีย ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกรอบ 2 “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง ดาว

รุ่งไทย วัย 16 ปี มืออันดับ 199 เยาวชนโลก พบ ยูกะ โฮโซกิ วัย 

22 ปี จากญี่ปุ่น มืออันดับ 1,196 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 

10 ของรอบคัดเลือก ปรากฏว่า สลักทิพย์ โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม 

กำาชัยได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ

สุดท้าย พบกับ โฮ ชิง วู จากฮ่องกง มือวางอันดับ 1 ในรอบคัด

เลือก ที่ชนะ รดา มานะทวีวัฒน์ 7-6 (5) และ 6-2 ด้านชายเดี่ยว 

ในรายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” รอบคัด

เลือกรอบ 2 “นพ” นพดล น้อยกอ วัย 22 ปี มือวางอันดับ 5 ของ

รอบคัดเลือก ชนะ ฉัตริน วารีศรี รุ่นน้องวัย 19 ปี ได้ 2 เซตรวด 

6-1 และ 6-0 ส่งผลให้นพดลฉลุยสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ไป

พบกับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวางอันดับ 8 ของรอบคัดเลือก ที่

ชนะ อิมราน ดาเนียล อับดุล ฮาซลี จากมาเลเซีย 6-0, 7-6 (4) 

ยิมนาสติกเบียดเอเชียฟันธง ‘ซีเกมส์’ ทองชัวร์  

กรุงเทพฯ • หลังจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

“ศรีสะเกษเกมส์” ที่ จ.ศรีสะเกษ ในส่วนของกีฬายิมนาสติกจบสิ้น

ลง โดยบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยที่เก็บตัวเตรียมเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามในกลางเดือนพฤษภาคม ต่างพา                                                                           

เหรดคว้าเหรียญทองกันอย่างเป็นกอบเป็นกำา น.ต.ศรายุทธ พัฒน

ศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 

ส่วนความหวังซีเกมส์ยิมศิลป์ชายและยิมศิลป์หญิง ฑิฆัมพร สุ

รินทรทะ กับ ศศิวิมล เมืองพวน เหนือกว่าทุกคนอย่างเห็นได้ชัด 

ความสามารถเฉพาะตัวไม่มีความกังวล ที่เหลือคือต้องเน้นระบบ

ทีมให้ลงตัวและมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ ส่วนยิมนาสติกแอโร

บิก ความสวยงาม ความแข็งแกร่ง ความพร้อมเพรียงดีขึ้นเป็น

ลำาดับจึงไม่น่าเป็นห่วง ขณะที่ยิมนาสติกลีลา “ปอปอ” พิยดา พีร

มธุกร เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งพักไปนาน

ถึง 8 สัปดาห์ กลับมาครั้งนี้ทุ่มเทเกินร้อย สิ่งที่จะต้องเสริมคือ ท่า

เต้นและเคลียร์เรื่องแดนซ์ รวมถึงการเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียง

เพลง โดยจะมีการจ้างครูบัลเลต์มาติวเข้มเพื่อให้การเคลื่อนตัวมี

ความพลิ้วอ่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงมากกว่านี้ ส่วนที่ยังได้

เป็นห่วงอีก 2 เรื่องคือ อาการบาดเจ็บ และการติดเชื้อไวรัสโควิด-

19 เหลือเวลาอีก 40 วัน จะไม่ปล่อยให้นักกีฬาออกไปข้างนอก

อย่างเด็ดขาด เมื่อผลงานในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติออกมาเช่นนี้ 

คะแนนเทียบเคียงกับระดับเอเชียใกล้เคียงกันมาก ค่อนข้างมั่นใจ

ยิ่งขึ้นว่าในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มีเหรียญทองอย่างแน่นอน  

โอเซลมีเดียตั้ง “ดร.วิชิต” นั่งที่ปรึกษา

กรุงเทพฯ • ภายหลังจากการประกาศจับมือกันของ “โอเซล                                                                                 

มีเดีย เอฟซี” สโมสรฟุตบอลท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของสื่อมวลชน 

กับทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

รายการ “ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก 2022” โดยจะใช้ทีมงาน

สตาฟฟ์โค้ช “อินทรีแดง” ทั้งชุด นำาโดย “โค้ชโก้” ประนุพงษ์ ปิ่น

สุวรรณ หัวหน้าผู้ฝึกสอนล่าสุด สโมสรโอเซล มีเดีย เอฟซี ได้

ประกาศแต่งตั้ง รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม หนึ่งในสภากรรมการ

สมาคมฟุตบอล และเป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญ เข้ามานั่งตำาแหน่งที่

ปรึกษาทีม นอกจากนั้นสโมสรยังแต่งตั้ง “เอ็กซ์แมน” ธีรัช โพธิ์พา

นิช ราชาเหรียญทองยิมนาสติกทีมชาติไทยเข้ามารับบทผู้จัดการ

ทีมด้วย สำาหรับโครงสร้างสโมสรโอเซล มีเดีย เอฟซี ประกอบ

ไปด้วย ณฤต ศรีทอง ประธานสโมสร, ชนะกิจ จองศิริวัฒน์ รอง

ประธานสโมสร, รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ที่ปรึกษา, มนูญ อุทะ

กะวารี ผู้อำานวยการ, ธีรัช โพธิ์พานิช ผู้จัดการทีม, โสภณ สกุล

เรือง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และมีเดีย, ชาญชัย ศรีนิยม ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และมีเดีย โดยมีนายประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ เป็น

หัวหน้าผู้ฝึกสอน, คฑาวุฒิ บุญอำาพร / สถาพร ใจผ่อง / สิทธิ

ศักดิ์ ฆังมณี / ธีระชัย มาสา เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และทรงวุธ ขำา

ฟุ้ง เป็นนักกายภาพ. 

แข่งขันรายการซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 โดยรายชื่อนัก

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ทั้ง 26 คน มีดังนี้

1.นางสาวพลอยชมพู 

สมนึก สโมสรบัณฑิตเอเชีย 

2.นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง สโมสร

กรุงเทพมหานคร 3.นางสาวภัทรนันท์ 

อุปชัย สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัด

ชลบุรี 4.นางสาวธนีกานต์ แดงดา 

สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี                                          

5.นางสาววารุณี เพ็ชรวิเศษ 

สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี

6.นางสาวนิภาวรรณ 

ปัญโญสุข สโมสรฟุตบอล

หญิงจังหวัดชลบุรี 7.นางสาวเสาวลักษ์ เพ็งงาม 

สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 8.นางสาวพรพิรุณ พิ

ลาวัณ สโมสรบัณฑิตเอเชีย 9.นางสาวกัญญาณัฐ เชษฐ

บุตร สโมสรบัณฑิตเอเชีย 10.นางสาวกาญจนาพร แสน

คุณ สโมสรบัณฑิตเอเชีย 11.นางสาวทิพกฤตา อ่อนสมัย สโมสร

บัณฑิตเอเชีย 12.นางสาวอุไรพร ยงกุล สโมสรบัณฑิตเอเชีย 

13.นางสาวสุนิสา สร้างไธสง สโมสรบัณฑิตเชีย

14.นางสาวอมรรัตน์ อุดไชย สโมสรบัณฑิตเอเชีย 

15.นางสาวญาดา เซ่งย่อง สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี 

16.นางสาวอิรวดี มาครีส สโมสรเอ็มเอช 

นครศรี เอฟซี 17.นางสาวอรพินท์ แหวนเงิน 

สโมสรบัณฑิตเอเชีย 18.นางสาววราภรณ์ บุญ

สิงห์ สโมสรบัณฑิตเอเชีย 19.นางสาวจณิสตา จิ

นันทุยา สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 20.นางสาวโชติมณี ทอง

มงคล สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี

21.นางสาวณัฐวดี ปร่ำานาค สโมสรกรุงเทพมหานคร 

22.นางสาววิลัยพร บุตรด้วง สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 

23.นางสาวจารุวรรณ ไชยรักษ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 

24.นางสาวศรุดา ก้อนฝ้าย สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 

25.นางสาวปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 

และ 26.นางสาวอรวรรณ คีรีสุวรรณกุล สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัด

ชลบุรี

สำาหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัว ในวันที่ 11 

เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

หัวหมาก หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล

สมาคมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อทำาการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไป

โดยฝ่ายจัดการแข่งขันมีกำาหนดการจับสลาก                              

แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล                     

หญิงในมหกรรมซีเกมส์ ใน

วันที่ 6 เมษายนนี้ โดยมี 7                    

ชาติเข้าร่วมการแข่งขันใน

ครั้งนี้.

ได้26ชบาแก้วล่าทองซีเกมส์เวียดนาม

ลิสบอน • เบนฟิกาต้องเจองานหนักในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุต

บอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ในคืนวันอังคารนี้ตามเวลาในประเทศไทย 

แต่จากการที่พวกเขาเขี่ยบาร์เซโลนาและอาแจ็กซ์ตกรอบมาแล้ว 

ทำาให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ ได้อีก

ในเกมเล่นกับลิเวอร์พูล

หลายคนมองว่าเบนฟิกาเป็นทีมที่อ่อนที่สุด

หลังการจับสลากที่ลิยงเมื่อเดือนมีนาคมที่

ผ่านมา แต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นทีม

จากโปรตุเกสที่เข้ารอบยูฟ่า แชม          

เปียนส์ลีกลึกที่สุดในรอบ 6 ปี

ครั้งหลังสุดที่เบนฟิกา

ผ่านเข้ามาถึงรอบชนะเลิศนั้น 

พวกเขาสามารถกรุยทางเข้าไป

ถึงแมตช์ชิงชนะเลิศสำาเร็จใน

การแข่งขันเมื่อปี 1990 โดย

การโค้ชของ สเวน-โกรัน อี

ริกส์สัน ก่อนเข้าไปแพ้ เอซี มิลาน 

1-0 พลาดโอกาสที่จะคว้าแชมป์ยูโร 

เปียนคัพสมัยที่ 3 อย่างน่าเสียดาย

น่ันเป็นคร้ังสุดท้ายท่ีเบนฟากา

เป็นทีมชั้นนำาของยุโรป และคงจะน่า

ประหลาดใจหากครั้งนี้พวกเขา

สามารถพลิกล็อกคว่ำาลิเวอร์พูลได้ 

เนื่องจากหงส์แดงและแมนเชส

เตอร์ ซิตี ต่างเป็นตัวเต็งที่

จะคว้าแชมป์ในปีนี้

ผลงานที่น่า

ประทับใจของเบนฟิกา                               

ในแชมเปียนส์ลีก

ช่วยกลบฤดูกาลอันวุ่นวายภายในสโมสรที่ต้องแยกทางกับเฮดโค้ช 

ฮอร์เก เจซุส เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังแพ้ปอร์ โต 3-0 

และชนะเพียง 7 จาก 15 แมตช์แรกของพวกเขา

แต่ผลงานของทีมก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมายนักภายใต้การคุมทีม

ของ เนลสัน เวริสสิโม โค้ชชั่วคราวที่เริ่มต้นด้วยชัยชนะเพียง 2 

จาก 7 แมตช์แรก และการแพ้บรากา 3-2 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

ทำาให้พวกเขาอยู่อันดับ 3 ของลีกสูงสุดของโปรตุเกส ตามหลัง

ปอร์ โต ทีมนำา 12 คะแนน และตามหลังสปอร์ติง ลิสบอน 6 

คะแนน

อันดับ 3 ของลีกสูงสุดของโปรตุเกสเพียงพอที่จะ

คว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้า

“พวกเรารู้ดีว่าพวกเขาคือลิเวอร์พูล แต่พวกเขา

ต้องสู้อย่างสุดความสามารถ พวกเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้”  เวริส

สิโมกล่าวหลังเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

“พวกเรายังต้องทำางานกันอย่างหนัก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

เป็นเกมที่แตกต่าง พวกเราไม่สามารถลืมเกมของพวกเราในคืนนี้ ได้ 

เนื่องจากลิเวอร์พูลคงได้เห็นมัน เราต้องรีบแก้ไข”

ผลงานที่ดีกว่าในระดับสโมสรยุโรป ทำาให้ฤดูกาลของเบนฟิ 

กายังดูสดใส ด้วยผลต่างประตูรวม 3-2 เหนืออาแจ็กซ์ในรอบ 16 

ทีมสุดท้าย ส่งให้พวกเขาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศอย่างพลิก

ความคาดหมาย

พวกเขาเป็นรองอาแจ็กซ์อย่างเห็นได้ชัดในเกมที่ลิสบอน แต่

สุดท้ายยังสามารถยันเสมอได้ 2-2 ก่อนที่จะพลิกล็อกครั้งใหญ่

ด้วยการบุกไปเฉือนชนะ 1-0 ในการเล่นที่อัมสเตอร์ดัม

ดาร์วิน นูเนซ เป็นผู้ โหม่งประตูชัยให้เบนฟิกา

ในการเล่นที่โยฮัน ครัฟฟ์ อารีนา โดยผู้เล่นชาวอุรุ                

กวัยคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำาหรับลิเวอร์พูล เนื่องจากมี

รายงานว่าเขามีแฟนจำานวนมากในพรีเมียร์ลีก

ในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย 22 ปี ยิงไปแล้ว 

27 ประตู จากการลงเล่นทั้งหมด 34 แมตช์ 

ซึ่งรวมถึงประตูพาพาเบนฟิกาชนะบาร์เซโล  

นา 3-0 ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนกันยายนที่

ผ่านมาด้วย

แยน แฟร์ทองเกน และนิโคลัส โอตา

เมนดี ก็เป็น 2 นักเตะที่มีชื่อเสียงเป็นอย่าง

ดี อดีตกองหลังของ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 

และแมนเชสเตอร์ ซิตี นับเป็นหัวใจในเกมรับ

ของเบนฟิกา

อเดล ทารับต์ อดีตผู้เล่นอีกคนของท็อต

แนมก็เป็นกำาลังสำาคัญในแดนกลาง ขณะที่ 

ราฟา ซิลวา ที่ในฤดูกาลนี้ส่งให้เพื่อนทำาประตู

ในลีกไปแล้ว 15 แอสซิสต์ เป็นสถิติสร้างสรรค์

โอกาสมากที่สุดของทีม

“ผู้คนต่างยกให้เราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะ

เลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้ว แต่ผม

ไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นเลย”  เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้

จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา “เบนฟิกา

จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากถ้าหากคุณเปิดโอกาสให้พวก

เขามีพื้นที่ได้เล่น”

เมื่อ 16 ปีที่ผ่านมา เบนฟิกาบุกมาชนะ

ลิเวอร์พูลถึงถิ่นแอนฟิลด์ 2-0 และสกอร์รวม

ในปีนั้นทีมจากโปรตุเกสชนะไป 3-0 ผ่าน

เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศสำาเร็จ

ซิเมา ซาโบรซา ผู้ยิงประตูผ่าน

มือ เปเป เรนา เป็นประตูที่ 2 ของเกม

พร้อมกับเขี่ยลิเวอร์พูลตกรอบ ตอนนี้ซาโบร

ซามารับตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศของเบนฟิกาแล้ว

“แน่นอนว่าประวัติศาสตร์มีโอกาสที่จะ

ซ้ำารอยได้”  ซาโบรซากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

มา “พวกเรายังเขี่ยบาร์เซโลนาที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกันตกรอบได้ และทีมอย่างอาแจ็กซ์เป็น 

2 ทีมที่สุดยอด ดังนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้น

ได้อีก”

“เมื่อพูดถึงลิเวอร์พูล ตอนนี้พวกเขา

อาจจะเป็นทีมที่น่ากลัว แต่ตอนที่พวกเรา

ลงสนามนั้นผลการแข่งขันยังอยู่ที่ 0-0 และ

ผู้เล่นทั้ง 2 ทีมมีฝั่งละ 11 คนเท่ากัน ดังนั้น

อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ”.

เบนฟิกาหวังพลิกอีกครั้งกับหงส์แดง

ปทุมธานี • “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมรองจ่าฝูง รีโว

ไทยลีก 2021-2022 ในขณะนี้ ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดบ้าน

ชนะ “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี 2-1 ประตู ณ สนามบีจี สเต

เดียม จ.ปทุมธานี ได้รับการต่อสัญญาจาก บริษัท สตีเบล เอลทรอน 

เอเซีย ต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนทีมเป็นปีที่ 5 อีกด้วย

มร.โรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน 

เอเซีย กล่าวว่า “ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สตีเบล เอลทรอน มีความยินดี

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ทีมหนึ่งของ

ประเทศไทยอย่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เราได้ร่วมเป็นสักขีพยานใน

เส้นทางสู่ความสำาเร็จมากมาย

ของสโมสรนี้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการคว้าแชมป์ไทยลีกใน                  

ซีซั่นที่ผ่านมา รวมถึงการสร้าง

บุคลากรด้านฟุตบอลอีกหลาย

ท่านมาประดับวงการกีฬา และ

ในปีนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด จะประสบความสำาเร็จอีกเช่นเคย และการได้มาร่วมชม

แมตช์สำาคัญประจำาฤดูกาลครั้งนี้ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาพบปะ

สังสรรค์กับมิตรสหายและให้กำาลังใจทีมในการแข่งขันนี้ด้วย”

ทางด้าน นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า “สโมสรขอขอบคุณทางสตีเบล เอล

ทรอน ที่เป็นพันธมิตรที่ดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนขึ้นปีที่ 5 แล้ว 

ซึ่งทางสตีเบล เอลทรอนเองก็เป็นแบรนด์ชั้นนำาของโลก และเป็นผู้นำา

ตลาดในเรื่องโซลูชั่นเกี่ยวกับน้ำามาตลอด ทางสโมสรจึงรู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ มากมายตลอดหลายปีที่ผ่าน

มา ทั้งการประกวดออกแบบห้องน้ำา การเตะฟุตบอลกระชับมิตร และ

การส่งเสริมฟุตบอลในระดับเยาวชน ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียว

แน่นและมุ่งพัฒนาวงการฟุตบอลไปด้วยกันอย่างแท้จริง และหวังว่า

ในอนาคตเราจะมีกิจกรรมดีๆ ร่วมกันอีกอย่างต่อเนื่องต่อไป

สตีเบล เอลทรอน เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับ

สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อชุมชนและสังคม เพราะเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเป็น

อีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคนและ

ชุมชน อันเป็นฟันเฟืองสำาคัญต่อการมีสังคมที่น่าอยู่และมีคุณภาพ

“นอกจากนี้ สตีเบล เอลทรอน ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่ร่วมกับ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด ในการมอบความสุขให้กับแฟนบอลและลูกค้าสตีเบล 

เอลทรอน ได้มีส่วนร่วมและส่งแรงใจเชียร์ทีมต่อๆ ไปในอนาคต” 

มร.โรลันด์กล่าวปิดท้าย.

อาร์เจนตินา • “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจาก

โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อ

เนื่อง สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ ทะยานเข้าเส้นชัยอันดับ 2 

ในศึกโมโตจีพี รุ่นโมโตทู ชิงแชมป์โลก สนาม 3 ที่อาร์เจนตินา 

จารึกประวัติศาสตร์ขึ้นโพเดี้ยม 2 สนามติดต่อกัน เก็บคะแนน

สะสมขึ้นมาอันดับ 3

 การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โม

โตจีพี 2022 สนาม 3 รายการกรังด์ปรีซ์ ออฟ อาร์เจนตินา ที่

เทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด้ เซอร์กิต ประเทศอาร์เจนตินา ดวล

ความเร็วกันเมื่อช่วงดึกคืนวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา โดย

รุ่นที่แฟนกีฬาความเร็วชาวไทยเฝ้ารอคือรุ่นโมโตทู ที่มีนักบิด

ความหวังของไทยร่วมชิงชัยด้วย คือ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา 

นักบิดวัย 23 ปี จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ขับรถ

หมายเลข 35 สังกัดทีมอิเตมิตสึ ฮอนด้า ทีมเอเชีย โดยรุ่นนี้ชิงชัย

ทั้งสิ้น 23 รอบสนาม

 “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจาก อิเดมิต

สึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ยังคงอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงหลังคว้าชัยชนะ

ครั้งแรกที่อินโดนีเซียในสนามที่ผ่านมา โดยในเรซนี้นักบิดไทยได้

ออกสตาร์ทจากกริดที่ 7 และออกสตาร์ทเรซได้อย่างยอดเยี่ยม 

ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 4 ได้ตั้งแต่รอบแรก จากนั้นนักบิดไทยแซง

ผ่าน โทนี อาร์ โบลิโน นักบิดอิตาลีจากทีมมาร์ก วีดีเอส ขึ้นมารั้ง

อันดับ 3 ได้ในรอบที่ 3

ก้องแรงต่อจบอันดับ2ศึกอาร์เจนตินา 

 จุดเปลี่ยนของเรซนี้ก็ขึ้นในรอบที่ 7 เมื่อก้อง-สมเกียรติ ที่

ยังขับได้ด้วยความเร็วที่ไม่มีตก ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 2 ได้สำาเร็จ หลัง

จาก เฟร์มิน อัลเดเกร์ เจ้าของโพลพลาดล้มจากการชนกับ เชเลสติโน 

วีเอ็ตติ โดยนักบิดไทยหลบมาได้อย่างเฉียดฉิว พร้อมทะยานขึ้นเป็น

ผู้นำาได้ในรอบที่ 10 เพราะวีเอ็ตติพลาดตรงโค้ง แต่วีเอ็ตติเอาคืนใน

รอบต่อมา

 เกมการแข่งขันบีบหัวใจแฟนชาวไทยอย่างมาก จนครบ

รอบการแข่งขัน ก้อง-สมเกียรติ จันทรา ยังควบรถหมายเลข 35 

รักษามาตรฐานการบิดระดับโลก พารถแข่งหมายเลข 35 เข้าป้ายใน

อันดับ 2 ตามหลัง เซเชสติโน วิเอ็ตติ ดาวรุ่งจากอิตาลี ผู้ชนเพียง 

1.538 วินาที ส่วนอันดับ 3 เป็นของ ไอ โอกุระ ทีมเมทชาวญี่ปุ่น

ของสมเกียรติที่พลิกแซงจอมเก๋าอย่าง แอรอน คาเน็ต ในโค้ง

สุดท้าย หลังจากไล่บี้กันมาตลอด 

 การขึ้นยืนโพเดี้ยมอันดับ 2 ของก้อง-สมเกียรติ จันทรา 

สนามนี้เป็นสนามที่ 2 ติดต่อกัน ทำาให้ศึกโมโตทูที่ผ่านไปแล้ว 3 

สนาม สมเกียรติทะยานขึ้นมารั้งอันดับ 3 บนตารางคะแนนสะสม 

มีทั้งสิ้น 45 คะแนน ตามหลังวิเอ็ตติ จ่าฝูง 25 คะแนน  

 นอกจากนี้การขึ้นโพเดี้ยมของนักบิด อิเดมิตสึ ฮอนด้า 

ทีมเอเชีย ทั้งก้องอันดับ 2 และโอกุระอันดับ 3 นั้นยังช่วยโกย

คะแนนประเภททีมให้ อิเดมิสึ ฮอนด้า ทีมเอเชีย ขึ้นมาเป็นผู้นำาที่ 

81 คะแนน 

 สำาหรับการแข่งขันโมโตจีพี 2022 สนามต่อไปจะมีขึ้น

ที่เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 8-10 

เมษายนนี้ แฟนชาวไทยติดตามข่าวสารของ “ก้อง” สมเกียรติ 

จันทรา พร้อมส่งกำาลังใจเชียร์ยอดนักบิดไทยตลอดทั้งฤดูกาล 

2022 ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.

com/HondaRacingTeamTH ทางด้านการแข่งขันรุ่นใหญ่โมโตจีพี

นั้น จอมเก๋าอย่าง อเล็กซ์ เอสปากาโร นักบิดสเปนสร้างผลงานสุด

ร้อนแรง ควบรถแข่งอาพรีเลีย RS-G

  คว้าชัยชนะครั้งแรกในรุ่นโมโตจีพีให้กับรถอาพริเลีย 

และให้กับตนเองได้อย่างยิ่งใหญ่ ในการลงสนามแข่งโมโตจีพี เป็น

เรซที่ 200 พอดี ส่วนอันดับ 2 ที่ตามเข้ามาคือ ฮอร์เก มาร์ติน นัก

บิดสเปนทีมดูคาติ และอันดับ 3 เป็นอเล็กซ์ รินส์ นักบิดสเปนจาก

ค่ายซูซูกิ พร้อมกันนี้ทำาให้ อเล็กซ์ เอสปาปาโร ทะยานขึ้นเป็นจ่า

ฝูงบนแชมเปียนชิพทันที. 

หัวหมาก • ความคืบหน้าของทีม 

“ชบาแก้ว” นักเตะสาวไทยที่จะไป

ร่วมการแข่งขันรายการซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 ประจำาปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-

21 พฤษภาคม 2565 ณ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ทางสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศราย

ชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวัน

จันทร์ที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยประกาศรายชื่อ 26 นัก

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทำาการเก็บตัว

ฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 8 

พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับเข้าร่วมการ

บีจีปทุมฯจับมือสตีเบลเอลทรอน

เป็นปีที่5เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม

“ไหม” ธนีกานต์ แดงดา

สโมสรเอ็มเอช นครศรี 

เอฟซี

ดาร์วิน นูเนซ

เจอร์เกน คล็อปป์ 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

คืนความสมบูรณ์จิตรกรรมวัดราชาธิวาส

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่กรุงเทพฯ และ

เป็นโบราณสถานสำาคัญมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2565 กรมศิลปากร 

โดยกองโบราณคดี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ โบราณสถานที่วัดแห่งนี้ นาย

กิตติพันธ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นำาทีมชาวกรมศิลป์และ

ชุมชนใกล้เคียงทำาความสะอาดลานหน้าพระอุโบสถ วิหาร หอไตร 

และภายในบริเวณวัด ปลุกสำานึกรักษ์มรดกชาติ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมศิลปากรชมการอนุรักษ์จิตรกรรมฝา

ผนังภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ คุณค่าและความโดดเด่น

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเทคนิคปูนเปียก (Fresco) สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงร่างแบบภาพ 

ด้านหลังพระประธานเขียนเรื่องพุทธประวัติ ผนังด้านหน้าและด้าน

ข้างเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ไว้ตลอดทั้ง 3 ผนัง 

โดยให้จิตรกรอิตาเลียน คาร์ โล ริโกลี เป็นผู้ขยายแบบเขียนสีลง

ผนัง ใช้การเขียนสีปูนเปียก ทำาให้ภาพมีความคงทนยาวนาน ไม่

กะเทาะเหมือนเขียนบนปูนแห้ง 

กาลเวลาผ่านมา จิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ชำารุดเสีย

หายจากอาคารพระอุโบสถชำารุด น้ำาฝนซึมลงมาจากฝ้าเพดาน

เข้าในผนัง ไหลซึมเข้ารอยแตกรานบนภาพ ความชื้นทำาให้ปูน

ฉาบเสื่อมสภาพ ชั้นสีเกิดการซีดจางหลุดลอกเป็นฝุ่นผง มีฝ้าขาว 

คราบปูนหนาแข็งจับผิวจิตรกรรม ซึ่งกองโบราณคดีทำาบันทึกหลัก

ฐานก่อนอนุรักษ์ทั้งถ่ายภาพและลายเส้นรูปสัญลักษณ์ ทำาความ

สะอาด เสริมความมั่นคงชั้นสี ชั้นปูน แล้วเขียนสีซ่อมในส่วนที่

ชำารุดให้สมบูรณ์ดังเดิม.

ปิดพื้นที่ ให้ศิลปินนานาชาติ 153 คน

จาก 18 ประเทศ ร่วมปฏิบัติการทาง

ทัศนศิลป์ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

อย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน ที่วิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นำามาสู่งานสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่มีคุณค่า ซึ่ง

เหล่าศิลปินสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจ ทั้ง

การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอีก

หลายความรู้สึกผสานจินตนาการไร้ขีดจำากัด

ผ่านเทคนิคที่ตัวเองเชี่ยวชาญ ขณะนี้ผลงาน

จัดแสดงในนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 

ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ 

วิทยาลัยเพาะช่าง โดยนายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ 

นิทรรศการนานาชาติห้ามพลาดที่‘เพาะช่าง’

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน 

จำากัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิด บรรยากาศ

คึกคัก มีศิลปิน ศิษย์เก่า คนที่คิดงานอาร์ตมา

รวมตัวกัน

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำานวย

การวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า เป้าหมายของ

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการ

นานาชาติ ครั้งที่ 16 (16
th
 International Art 

Festival & Art Workshop in Thailand 2022) 

ส่งเสริมให้ศิลปินจากนานาชาติและอาจารย์ด้าน

ศิลปะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ด้านองค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการ

ปฏิบัติงานของศิลปินแต่ละคน เพื่อนำาไปพัฒนา

และสะสมความรู้ทางวิชาการของตน ขณะ

เดียวกันนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างได้มีโอกาส

ศึกษาดูงานของศิลปินชั้นครู ศิลปินนานาชาติ 

นอกจากนี้ศิลปินนานาชาติได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมของ

วิทยาลัยเพาะช่างอีกด้วย

ผลงานที่จัดแสดงมีทั้งขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็ก เหล่าศิลปินโชว์ทักษะผ่านการ

วาดภาพบนผืนผ้าใบ รังสรรค์งานปั้น บาง

คนทำางานเซรามิก หนึ่งในศิลปินนานาชาติ 

ราห์มานู วิดายัต ศิลปินอินโดนีเซีย เจ้าของ

ผลงาน “ซ่อนไว้หลังหน้ากาก” เทคนิคสื่อ

ผสม เผยแรงบันดาลใจว่า งานศิลป์ชิ้นนี้มา

จากแนวคิดชีวิตคือทางเลือกระหว่างความจริง

และความเท็จ ความจริงสามารถนำามาซึ่งความ

เศร้าโศก ส่วนความเท็จย่อมน่าสนุกกว่า ดัง

นั้นชีวิตจึงเป็นเพียงแค่การสวมหน้ากาก ผล

งานที่จัดแสดงมีหลากหลาย ผ่านแนวคิดและ

ประสบการณ์ของศิลปินนานาชาติ อยากชวน

มาเยี่ยมชมนิทรรศการ

ขณะที่ศิลปินเมียนมา ซาน ดา วีน ตูน 

เจ้าของงานชื่อ “เทพีแห่งทะเล” กล่าวว่า นาง

เงือกแสดงถึงความงาม ความรัก เวทมนตร์ และ

ชีวิตในท้องทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยหลอกล่อให้

กะลาสีเรือไปสู่อันตราย นางเงือกจึงดูน่ารักและ

อันตรายในเวลาเดียวกัน ภาพนี้แสดงถึงลักษณะ

สองขั้วของนางเงือกในจิตรกรรมเพียงภาพเดียว

ได้ สะท้อนถึงชื่อของปีศาจสาวในฐานะเทพีแห่ง

ท้องทะเล 

ศิลปินบราซิลใช้งานเซรามิกเป็นเครื่อง

มือรายงานเหตุการณ์และขับเคลื่อนพลังสังคม  

วิเวียน ดีล มากับ “ต้นไม้สีดำา ลำาดับที่ B” ผล

งานชุดนี้นำาป่าที่เปรียบเหมือนรากฐานแห่ง

บรรพบุรุษ ต้นกำาเนิดในประเทศบราซิล แต่

ปัจจุบันป่าถูกเผาไปทั่วโลก ไฟลุกลามเหมือน

โรคโควิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เรากำาลังอยู่กับ

วิกฤตการณ์ของสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

“ฉันค้นหาวิธีที่จะต่อสู้ด้วยพลังแห่งงาน

ศิลปะที่เชื่อมต่อทั้งศิลปะและชีวิตไว้ด้วยกัน 

พยายามทำาบางสิ่งที่เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินของ

โลกนี้ แม้มันจะปรากฏเป็นผลงานศิลปะชิ้นเล็กๆ 

ก็ตาม แต่จะกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเปลี่ยนแปลง

โลกให้ดีขึ้น” วิเวียนบอก

สาธารณรัฐประชาชนจีนส่งศิลปินร่วมทุก

ครั้ง ปีนี้ หยาง จิน เหลียง นำาเสนอจิตรกรรมสี

จากแร่ ชื่อผลงาน “การตามหาดวงจันทร์ที่แจ่ม

จรัส” ศิลปินเล่างานชิ้นนี้ใช้กระบวนการผงสี

ย้อมจากแร่แบบจีนโบราณ ฟอยล์ และวัสดุอื่นๆ 

ด้วยเทคนิคแบบจีนโบราณ ประกอบกับเทคนิค

เอ็กซ์เพรสชันนิสม์สมัยใหม่ สื่อความระลึกถึง

วันวานที่วัฒนธรรมและศิลปะของเมืองตุนหวง

รุ่งเรืองในประเทศจีน

นิทรรศการใหญ่ระดับนานาชาติในวิทยาลัย

เพาะช่าง เปิดให้ชมฟรี จัดแสดงผลงานตั้งแต่วัน

ที่ 4-29 เม.ย.2565. 

เ

บรรยากาศเวิร์กช็อปทางทัศนศิลป์ที่วิทยาลัยเพาะช่าง

ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ผู้บริหารทีพี ไอ โพลีน เยี่ยมชมนิทรรศการนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 ตลอดเดือน เม.ย. ห้ามพลาด

ศิลปินนานาชาติรังสรรค์ประติมากรรม

ศิลปินไทยร่วมเวิร์กช็อปกับศิลปินนานาชาติ

อุบลราชธานี • “สุทธิชัย” ลงพื้นที่ติดตาม

นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และการขับ

เคลื่อนเกณฑ์ PA ย้ำาทุกฝ่ายต้องให้ความ

ร่วมมือกัน

ที่ รร.อนุบาลตระการพืชผล จ.อุบล 

ราชธานี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่

ปรึกษา รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายประวิต 

เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราช 

การครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ 

ก.ค.ศ.) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตาม

ผลการผลักดันการแก้ ไขปัญหาหนี้สินครู 

และติดตามการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA

โดยนายสุทธิชัยกล่าวว่า การลงพื้นที่

ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำาเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ

ครูและการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ในคราว

เดียวกัน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็นนโยบายที่สำาคัญ

ของ ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. 

ได้ให้ความสำาคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่อง

ของการสร้างขวัญกำาลังใจและความก้าวหน้า

ในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และยังมีนโยบายตามน้อง

กลับมาเรียน นโยบายโรงเรียนคุณภาพ และ

นโยบายอาชีวะเรียนฟรีมีที่อยู่ ซึ่งล้วนมีความ

สำาคัญที่จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบกับหน่วย

งานการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู 

แต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน โดย

เฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู รัฐบาล และ 

ศธ. ได้ ให้ความสำาคัญมาตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของครูและคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอน แต่ทั้งนี้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือ

กับทุกฝ่ายและเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันก็จะ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

นายสุทธิชัยกล่าวต่อว่า นอกจากเรื่อง

ของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้ว วันนี้ก็มี

เรื่องของการประเมินวิทยฐานะของข้าราช 

การครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ หรือ

เกณฑ์ PA ซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญ เนื่องจากเป็น

เรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ซึ่งทุกวัน

นี้ โลกเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเทคโนโลยี

เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เราก็ต้องปรับ

เปลี่ยนให้ทันเพื่อนำาไปสู่การจัดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพและเน้นผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้

เรียนเป็นสำาคัญ ถือว่าเกณฑ์ PA มีเจตนารมณ์

ที่ดีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา 

นอกจากนี้เกณฑ์ PA ยังช่วยลดกระบวนการ 

ขั้นตอน และงบประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

วันนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลว่าข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้

มีการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้ร่วมมือ

กันขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่การ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งการพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการ

ศึกษาได้อย่างแท้จริง.

กรุงเทพฯ • อว.จับมือ กสทช.พัฒนาเครือ

ข่ายสัญญาณสื่อสารให้บริการ 5G ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ นักศึกษา-บุคลากร 2 ล้านคนได้

ประโยชน์

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม 

ศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (เลขาฯ 

รมว.อว.) กล่าวในการแถลงข่าว “เสริมแกร่ง

อุดมศึกษาไทยด้วย อว. 5G” ตอนหนึ่งว่า อว. 

ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐาน การสร้างระบบนิเวศเพื่อการปฏิรูปการ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในทุกมิติ ผลงาน

ที่ผ่านมาในเชิงนโยบายสำาคัญ เช่น การจัด

ทำาหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ (Higher Education 

Sandbox) การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้า

หมายประเทศ การไม่จำากัดเวลาการสำาเร็จ

การศึกษาของตรี โท เอก การเรียนข้าม

มหาวิทยาลัย พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น เหล่านี้เป็น

ตัวอย่างของการปฏิรูปการศึกษา ส่วนการ

เสริมแกร่งอุดมศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี 5G 

ในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือครั้งสำาคัญของ 

อว.กับ กสทช. ในการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อก้าวสู่โลก

ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยี 5G จะ

ทำาให้การเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร

จากทั่วโลกทำาได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การสร้างงานวิจัย การพัฒนาเทคโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนการทำางานในทุกมิติ เป็น

ส่วนหนึ่งที่สำาคัญต่อการพัฒนาการอุดมศึกษา

และงานวิจัยของประเทศ เพื่อให้สอดรับกับ

การก้าวสู่ยุคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. 

กล่าวว่า อว.กับ กสทช. จะร่วมกันพัฒนา

เครือข่ายสื่อสัญญาณเพื่อให้บริการ 5G ให้

กับทุกหน่วยงานในสังกัดในทุกพื้นที่ ไม่ว่า 

จะเป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย และ 

โรงพยาบาล ซึ่งมีกว่า 116 หน่วยงานทั่ว

ประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ทั้ง

อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร 

ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ต่ำากว่า 

2 ล้านคน ที่จะสามารถใช้เทคโนโลยี 5G ใน

การศึกษาและการทำาวิจัยในประเด็นที่สำาคัญ

ของโลก ที่สำาคัญ อว.ยังได้นำาเทคโนโลยี 5G มา

ปรับใช้เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 ที่ต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาระบบ

สำานักงานอัตโนมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สามารถ Work form home ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data 

center) เพื่อให้บริการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

เช่น ข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบลฯ 

(U2T) หรือ Thailand Community Big Data 

(TCD) การให้บริการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการ Cloud 

Technology เพื่อสนับสนุนงานให้นักวิจัยได้ทำา

ศึกษาวิจัยชั้นแนวหน้าเทียบเท่าต่างประเทศ 

การให้บริการการประชุมและการเรียนการ

สอนออนไลน์ เป็นต้น

ปลัด อว.กล่าวว่า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

ในการนำาเทคโนโลยี 5G ไปใช้ ในช่วงวิกฤต 

โควิด คือพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

สมัยใหม่ ได้แก่ การพัฒนาให้ โรงพยาบาล

ศิริราชเป็น “โรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart  

Hospital” ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม การ

ขับเคลื่อนนโยบาย 5G แห่งชาติ ให้เป็น รพ. 5G 

แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับ

ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(กทปส.) กว่า 100 ล้านบาท ในการนำาเทคโนโลยี 

5G เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนา สนับสนุน

การทำางานของแอปพลิเคชันด้านการดูแล

สุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช

“ระบบ 5G นี้ตอบสนองของแอปพลิ 

เคชันได้เป็นอย่างดี ทำาให้เกิดระบบสาธารณสุข

ทางไกล หรือ Telehealth ที่พัฒนาโซลูชัน 

Tele Ambulance เพื่อนำาไปใช้สื่อสารในรถ

พยาบาลฉุกเฉิน ของศูนย์บริการการแพทย์

ฉุกเฉินศิริราช รวมถึงการพัฒนารถอัจฉริยะ 

5G ไร้คนขับ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เกิดจากความ

ร่วมมือของหน่วยงานใน อว. และ กสทช.”.

อว.-กสทช.พัฒนา5G

เสริมแกร่งมหา’ลัย

2ล้านคนได้ประโยชน์  

พักใช้‘ต๋ัวครู’ทันที3ความผิดร้ายแรง
กมว.ฟันฉับ‘ละเมิดทางเพศ-ยาเสพติด-ทุจริตคอร์รัปชัน’จากเดิมใช้เวลา2-3เดือน
ศึกษาธิการ • กมว.ไฟเขียว พักใช้ “ตั๋ว

ครู” ทันที หากล่วงละเมิดทางเพศ คดียา

เสพติด ทุจริตคอร์รัปชัน จากเดิมต้องใช้

เวลา 2-3 เดือน แม้ผลสอบสวนยังไม่แล้ว

เสร็จ หรือมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัยร้ายแรงแล้ว พร้อมมอบคุรุสภาเป็น

เจ้าภาพกำาหนด มคอ. สาขาวิชาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ใหม่ เตรียมการก่อนประกาศ

ใหม่ อว.มีผลบังคับใช้ ต.ค.65

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประชุม กมว. ที่ประชุม

ได้มีมติเรื่องการดำาเนินการกับครู อาจารย์

ที่กระทำาความผิดในลักษณะล่วงละเมิด

ทางเพศตามเงื่อนไขเมื่อตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนการกระทำาผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู หรือผู้บริหารแล้วมีมติ กมว.ให้พัก

ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในระหว่าง

ที่ผลการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จได้ ในกรณี

ที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณร้ายแรงที่

เป็นที่ประจักษ์ หรือมีการตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยแรงร้ายแล้ว จึงเห็นได้ว่ามี

เหตุให้สามารถพักใช้ใบอนุญาตฯ ไว้ก่อนได้ 

โดยตนเชื่อว่าจะทำาให้กระบวนการต่างๆ มี

ความรวดเร็วมากยิ่ง จากเดิมและจะต้อง

ใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน ในการสอบสวน

ให้แล้วเสร็จหากเป็นการกระทำาผิดจรรยา

บรรณของวิชาชีพในเรื่องการละเมิดหรือ

อนาจารทางเพศ เรื่องยาเสพติด หรือเรื่อง

การทุจริตคอร์รัปชัน กมว.ก็สามารถดำาเนิน

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ต่อไป หรืออาจจะพักใช้ ใบอนุญาตฯ แล้ว 

แต่ผลการสอบสวนตามความรุนแรงของการ 

กระทำาผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตน

ยังได้เสนอให้ที่ประชุม กมว.รับทราบถึงกรณี

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศกฎกระทรวง 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2565 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีก 

180 วัน นับจากวันที่ประกาศส่งผลให้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

ที่ ใช้อยู่เดิมถูกยกเลิกทั้งหมด เพราะต้อง

กำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ใหม่ให้เป็น

ไปตามประกาศ ข้อ 7 ซึ่งเน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้ ใน 4 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

ด้านจริยธรรม และด้านคุณลักษณะ และจะ

กระทบต่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา

ของ กมว.อีกด้วย อีกทั้งประกาศดังกล่าวที่

ให้กำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ใหม่โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ ตามมาตรา 34 

ที่กำาหนดคุณลักษณะของครูทั่วไปไว้ชัดเจน 

ซึ่งการจัดทำามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สามารถ

เชื่อมโยงคุณลักษณะครู ตามมาตรา 34 มา

ดำาเนินการกำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่

จะจบจากหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

เพื่อให้สามารถไปทำาหน้าที่ครูได้อย่างดีตาม

เจตนารมณ์

ดังนั้น สำานักงานคุรุสภาควรจะเป็น

เจ้าภาพเชิญคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ครูมาร่วมกันกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้คุรุสภาใน

ฐานะสภาวิชาชีพ เสนอต่อ อว.เพื่อใช้เป็น 

กระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และ

ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันผลิตครู 

ที่ต้องการการรับรองปริญญาทางการศึกษา

จากคุรุสภา ซึ่งควรเริ่มดำาเนินการก่อนที่ประกาศ

ของกระทรวง อว. จะมีผลบังคับใช้ ในเดือน 

ตุลาคม 2565 นี้ ส่วนกระบวนการรับรอง

ปริญญาทางการศึกษาก็ต้องมีการปรับ

เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากเน้นที่ผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น หากเป็นหลัก 

สูตรผลิตครูสาขาวิชาใหม่ๆ ซึ่งสถาบันรับ

นิสิตนักศึกษาเป็นรุ่นแรก ย่อมไม่สามารถ

ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้

ก่อน จึงอาจจะต้องมีการประเมินเพื่อการ

รับรองเมื่อนิสิตนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 แล้ว 

จึงจะสามารถเชื่อถือผลการประเมินผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ก่อนที่จะรับรอง

หลักสูตรทางการศึกษา แต่หากเป็นหลักสูตร

ปรับปรุงที่สถาบันผลิตครูดำาเนินการอยู่ก่อน

แล้วก็สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่ผ่านมาประกอบการขอรับรองปริญญา

ทางการศึกษาได้ในลักษณะแบบเดิม.

‘สุทธิชัย’ลั่นแก้หนี้บุคลากรศธ.ต้องทำาคู่PAดิจิทัล
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11บันเทิง

อกกล่าวให้ทราบ..

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนนี้ จะมีพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศ และ

เคลื่อนสรีระร่างของ “สรพงศ์ ชาตรี” ศิลปินแห่งชาติ อดีต

ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) เมต 

ตาบารมี

จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ กลับสู่ “อุทยาน

มหาวิหารฯ” บ้านโนนกุ่ม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เริ่ม

ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า

ทั้งนี้ คุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยาคุณสรพงศ์ โพสต์ว่า.. “หนู

จะพาพี่เอกกลับบ้าน กลับวิหารไปอยู่กับหลวงปู่โตนะคะ 

ไปอยู่กับผืนแผ่นดินที่พี่เอกรัก ผูกพัน อุทิศทั้งชีวิต ทั้งจิต

วิญญาณ เพื่องานอันยิ่งใหญ่ถวายหลวงปู่ ถวายพระพุทธศาสนา

จากผืนนาที่รกร้าง กลายมาเป็นอุทยานลานบุญ มหาวิหารฯ 

อันวิจิตรงดงาม กลับบ้านนะคะ”

ครับ..จะคนในหรือนอกวงการ เชิญไปร่วมพิธีได้ หรือจะไปรอ 

ณ อุทยานมหาวิหารฯ ก็สะดวกดี คาดสรีระร่างพี่เอกไปถึงน่าจะไม่

เกิน 12.30 น.!

นี่..พูดเรื่องคนตาย ตอนนี้คดี “แตงโม นิดา” ไปถึงไหนแล้วล่ะ 

ผมน่ะบอกตามตรงเลิกดู-เลิกตามข่าวมาสักระยะแล้ว เพราะยิ่งดู-ยิ่ง

ฟังก็ยิ่งปวดหัว สับสน

ขนาดเป็นคนชอบดูหนังสืบสวน-สอบสวน ฆาตกรรมซ่อน

เงื่อนแท้ๆ แต่กลับให้รู้สึกเบื่อ (แม๊)-เซ็ง (ตำารวจ) กับหนัง “แตงโม..

สาวน้อยผู้อาภัพ” ขึ้นมาซะงั้น!

อย่างไรก็ตาม พอได้ยินข่าวพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก

นายนั่น-นางนี่เข้ารับทราบข้อหา อาการที่ว่านี้ก็พลันมลายหายสิ้น

ยิ่งเห็นคุณนิติธร ล้ำาเหลือ หรือ “ทนายนกเขา” เดินทางเข้า

ให้ปากคำากับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยแล้ว ยิ่งให้

รู้สึกกระปรี้กระเปร่าคึกคัก พลางนึกในใจ..

ไม่ตายฟรีแล้วแตงโมเอ๊ย!

ลองฟัง (อ่าน) คำาพูดของทนายนกเขากันดูหน่อย.. “มาให้

ปากคำาตามปกติในฐานะที่เป็นผู้ยื่นคำาร้อง ซึ่งส่วนตัวมองว่าคดีนี้เข้า

ข่ายคดีพิเศษอยู่แล้ว วันนี้จึงจะมาให้ปากคำาในประเด็นที่ตนเองมอง

ว่าซับซ้อน

เช่น เรื่องเสื้อผ้าของแตงโม และเสื้อผ้าคนที่อยู่บนเรือ ควร

นำามาตรวจสอบเพื่อหาความสัมพันธ์กับบาดแผลของแตงโม 

เรื่องที่พบดินและทรายในปอดแตงโม แต่ก็ยังไม่มีการตรวจ

พื้นน้ำาว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ รวมถึงปริมาณของสิ่งต่างๆ ที่เข้า 

ไปในร่างกาย ก็อาจบอกได้ว่าจุดพบศพจมน้ำาลึกระดับใด

นอกจากน้ี ยังมีเรื่องรอยแผลลักษณะเหมือนก้างปลาท่ีขาด้าน

หลัง ซึ่งไม่ได้ถูกพูดถึงในการตรวจครั้งแรก ทั้งที่กระบวนการเหล่านี้ 

ควรตรวจพบทันทีตั้งแต่พบร่างน้องแตงโม”

คุณนิติธรยังพูดแบบตรงไปตรงมา.. “ในสายตาตนเองไม่เชื่อมั่น

การทำาหน้าที่ของตำารวจ อ้างว่าทำาเต็มที่ แต่ไม่รู้ว่าเต็มที่ใต้อิทธิพล

หรือผลประโยชน์ของใครหรือไม่ 

ทั้งนี้ หากพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือมีข้อบกพร่อง ก็จะร้องทุกข์

กล่าวโทษให้ดำาเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม
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ถ้าคดีจบ ทั้งที่ไม่ควรจบ ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดเอา และ

หากส่งสำานวนให้อัยการก่อนที่ดีเอสไอจะรับเป็นคดีพิเศษ ก็ไม่เป็นไร 

ไม่มีปัญหา ตนเองก็จะดำาเนินการต่อและมีวิธีการของตนเองต่อไป”

เป็นไง..สนุก-ตื่นเต้น-เร้าใจขึ้นมาแล้วสิ มาถึงฉากนี้ผมไม่สน

แล้ว แตงโมตกเรือเพราะนั่งฉี่ท้ายเรือจริง-ไม่จริง แต่ที่ใคร่รู้-อยาก

เห็น..

ตำารวจจะติดคุกสักกี่นายจากคดีแตงโม!.

เต็มที่ใต้อิทธิพลใคร?

บ

• โปรแกรม “มิดไนท์ ซีนี

ม่า (Midnight Cinema)” ทางช่อง 

MONO29 อังคารที่ 5 เมษายน

นี้ เสนอภาพยนตร์ “โคโลเนีย หนี

ตาย (Colonia)” จากเหตุการณ์จริง

ของ เลนา และ แดเนียล คู่รักหนุ่ม

สาวที่ต้องมาพัวพันกับสถานการณ์

รัฐประหาร โดยแดเนียลถูกจับตัว เลน่าต้องหาทาง

ช่วย เธอจำาเป็นต้องเข้าไปสู่เมือง “โคโลเนีย ดิคนิ

แดด” ภายใต้การปกครองโดย นักบุญพอล แชฟเฟอร์ 

สุดอำามหิต

• ในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 20 ของ มินทร์ (นา

น่า ศวรรยา) ไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายกัน

แน่ ขณะที่เธอกำาลังเดินไปทานข้าวเพื่อฉลองวันเกิด

กับเพื่อนสนิท บอนด์ (เบรฟ ทศศาสตร์) เธอดันได้พบ

กับคู่จิ๊กซอว์ แต่ทุกอย่างกลับตาลปัตรเมื่อคู่จิ๊กซอว์ของ

เธอไม่ได้มีแค่คนเดียวเหมือนอย่างคนทั่วไป คีย์ (เติร์ด 

ลภัส) ชายหนุ่มท่าทางเย็นชาเดินผ่านเธอไปราวกับว่า

เธอไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น

• (ต่อ) ทางด้าน พีท (อู๋จุน กร) หนุ่มเพลย์ 

บอยวัยทำางานที่กำาลังเดินควงกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง แต่

เรื่องราวความสับสนยังไม่จบ

เพียงเท่านี้ เมื่อเธอกลับถึงบ้าน

เธอกลับไม่พบใครในครอบครัว

เลยที่มาเซอร์ไพรส์เธอ ทุกคน

ปล่อยให้เธอต้องอยู่กับความ

มืดมนและเงียบเหงาคนเดียวใน

วันคล้ายวันเกิดของเธอ เรื่องราว

จะเป็นยังไงต่อไป ตามไปดูได้ใน “ถึงเธอ จิ๊กซอว์ของ

ฉัน (To My Puzzle Pieces)” ในวันที่ 5-6 เมษายน

นี้ เวลา 23.00 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus

• ปล่อยมุมน่ารักผ่านงานเพลงออกมาอย่างต่อ

เนื่อง สำาหรับหนุ่มๆ FOOL STEP (ฟูล สเต็ป) วงร็อกเจ  

เนอเรชันใหม่จากค่าย genie records (จีน่ี เรคคอร์ดส)                                       

ที่ประกอบด้วย 5 หนุ่ม มาร์ค ศิวปีติ์ (ร้องนำา), มิค 

เสฏฐนันท ์(กีตาร์), ฟร้อนท์ สิทธวีร์ (กีตาร์), ตัง ไชย

กร (เบส) และ แมค สุภณัฐ (กลอง) ล่าสุดพวกเขา

ปล่อยเพลงใหม่ “ได้ยัง” เพลงที่จังหวะดนตรีสนุกและ

มีอารมณ์เพลงที่แตกต่างจากที่เคยทำามา โดยได้รุ่น

พี่ฝีมือดีอย่าง โฟร์ วง HENS เป็นโปรดิวเซอร์ให้อีก

เช่นเคย.

มักเกิ้ล

าทีนี้มิจฉาชีพกำาลัง

ระบาดหนัก ทั้ง

มาในรูปแบบแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์, แอบอ้างชื่อนำา

ไปหลอกโกงเงินคนอื่น, หลอก

ทวงเงินค่าที่พัก หรือกระทั่งรูป

แบบข้อความที่ส่งมาแต่แฝงลิงก์

อันตราย เรียกได้ว่าโดนกันมา

แล้วทั้งคนธรรมดาไปจนถึงคน

ดังในวงการบันเทิง ล่าสุด ไอซ์-

เดชาพัชร ชัยรัตน์ หนึ่งในนัก

แสดงนำาซีรีส์เรื่อง “La Cuisine 

เมนูลับฉบับแก้มยุ้ย” ก็โดนแอบ

อ้างชื่อเป็นแอดมินเว็บออกเงิน

กู้ ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายหลาย

รายแล้ว

โดยนักแสดงหนุ่มได้

โพสต์เตือนภัยผ่านเฟซบุ๊ก 

“ไอซ์ - เดชาพัชร ชัยรัตน์ / 

Ice - Dechapat Chairat” ว่า 

“มีคนแอบอ้างใช้ชื่อผมไปหลอก

ปล่อยกู้ให้โอนเงินก่อน อย่า

หลงเชื่อคนเหล่าน้ันนะครับ มี

คนโดนหลายรายแล้ว ผมกำาลัง

แจ้งความดำาเนินคดี หากมีใคร

โดนหลอกรบกวนส่งหลักฐานมา

ใน inbox ผม เพื่อดำาเนินคดีเอา

เรื่องมันต่อไปครับ”

นอกจากนี้ หนุ่มไอซ์ยัง

ได้เข้าไปแจ้งความเบื้องต้นไว้

กับเจ้าหน้าที่ตำารวจเรียบร้อย

แล้ว และเตรียมดำาเนินเรื่องต่อที่ ปอท.ต่อไป

บวงสรวง • กัณจ์ พัฒนเสรี และพลัสเตอร์-พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์ ผู้บริหาร

บริษัท เก็ทฟิน จำากัด พร้อมด้วยพนักงาน จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและศาลตายาย 

ประจำาอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ (BANGKOK CITY TOWER ) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ

บริษัท เก็ทฟิน จำากัด เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก “อาจารย์มุณีพราหมณ์ 

สุพจน์ ฤทธิ์ทา” พราหมณ์หลวงชื่อดัง เป็นผู้ดำาเนินการพิธีครั้งนี้

น

ance Gavin Dance” ศิลปิน

เจ้าของท็อปชาร์ตอันดับ 1 ของ

แซคราเมนโต วันนี้พวกเขา

กลับมาอีกครั้ง พร้อมปล่อยเพลงใหม่เป็นครั้ง

แรกในรอบเกือบ 2 ปีด้วยการเปิดตัวเพลง

ล่าสุด “Synergy” ที่มีนักร้องรับเชิญจาก “Rob 

Damiani” แห่ง “Don Broco” โดยเพลงนี้มา

พร้อมกับ Music Video รวมถึงเป็นครั้งแรกที่มี 

Andrew Wells นักกีตาร์คนโปรดของแฟนๆ เข้า

มาร่วมเป็นสมาชิกของวงอย่างเป็นทางการอีก

ด้วย

สำาหรับเพลง “Synergy” ด้าน “Matt 

Mingus” มือกลอง “Dance Gavin Dance” 

กล่าวถึงเพลงใหม่ว่า “พวกเราหวังว่าคุณจะ

ลองฟัง “Synergy” เพลงใหม่ของเรา เพลงนี้

ประกอบด้วยองค์ประกอบที่คุณพลาดไม่ได้ รวม

ไปถึงกีตาร์เทคนิคระดับสุดยอด ท่วงทำานองที่ติด

หู และจังหวะกลองที่เร้าใจ! อย่าลืมดู Music 

Video กันนะ เพราะมันสนุกมาก!”

นอกจากนี้ “Dance Gavin Dance” จะมี

การจัดแสดงทัวร์มากมายที่น่าตื่นเต้น โดยจะ

เริ่มต้นขึ้นเร็วๆ นี้ เริ่มด้วยเทศกาล Swanfest 

ของพวกเขาเอง ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง 

Sacramento ซึ่งเป็นบ้านเกิดของวง “Dance 

Gavin Dance” หลังจากนั้นก็จะออกทัวร์

คอนเสิร์ต Spring 2022 กับ Memphis 

May Fire, Volumes และ Moontooth 

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-20 พฤษภาคม 

จากนั้นวงจะมีกำาหนดออกทัวร์ร่วมกับ Coheed 

& Cambria ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 

12 กรกฎาคม และสนุกจนถึงวันที่ 17 สิงหาคมนี้

สำาหรับ Dance Gavin Dance เป็นศิลปิน

กลุ่มผู้ผสมผสานโปรเกรสซีฟร็อกและโพสต์ฮาร์ด

คอร์เข้ากับกรูฟหนาๆ และอารมณ์ขันที่บิดเบี้ยว

ได้อย่างยอดเยี่ยม ศิลปินกลุ่มนี้มียอดสตรีมทั่ว

โลกกว่า 1.35 พันล้านครั้ง และมียอดขายเทียบ

เท่าอัลบั้ม 1.2 ล้านชุดในแค็ตตาล็อกของพวกเขา

ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ด้วยแฟนๆ 

ที่คลั่งไคล้หลายแสนคนที่ร่วมงานกับ Dance 

Gavin Dance ทางโซเชียลและงานเฟสติวัลของ

พวกเขาเอง Swanfest ซึ่งขายหมดในตอนแรก

ในปี 2019 และ     

มีกำาหนดจะได้                            

เห็นการกลับ

มาอย่างมีชัย

ในปี 2022 ใน

บ้านเกิดของวง

ที่แซคราเมน                    

โตเดือนเมษายน 

นี้ 

Dance 

Gavin Dance ออกสตูดิโออัลบั้มที่ 9 Afterburner 

ในเดือนเมษายน ปี 2020 นับตั้งแต่เปิดตัว 

อัลบั้มดังกล่าวมียอดสตรีมถึง 127 ล้านครั้ง ขึ้น

อันดับหนึ่งบนชาร์ตมากมายและยังขึ้นอันดับ 

1 ใน Vinyl, Internet, Alternative, Rock, Hard 

Music, Independent Current Albums, #3 Top 

Current และ Billboard Top Albums และ #47 

ใน Billboard 200 charts คริสต์มาสที่ผ่านมานี้

วงดนตรีเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยของขวัญวันหยุด

พิเศษ โดยปล่อย ‘Afterburner (Instrumental)’ 

บนแพลตฟอร์มสตรีมมิง ก่อนหน้านี้มีให้ใช้งาน

ผ่านซีดีดิสก์คู่พิเศษของ Target เท่านั้น.

interthaipost69@gmail.com

“D

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

กลับมาอีกครั้งในรอบ2ปี‘Dance Gavin Dance’

ปล่อยเพลง‘Synergy’ได้นักร้องรับเชิญสุดพิเศษ

‘ไอซ์ เดชาพัชร’โร่แจ้งความ

โดนแอบอ้างชื่อไปออกเงินกู้

‘ช่อง3’ชวนแฟนๆคลายร้อน

จัดหนักปล่อยความบันเทิงล้นจอ

เมษายน เดือน

แห่งมหาสงกรานต์ 

ช่อง 3 จัดความบันเทิง

ดับร้อน โดยส่งละคร

ใหม่ 2 เรื่อง “ระเริง

ชล” ละครสายอนุรักษ์

ธรรมชาติท้องทะเล 

ออกอากาศคลายร้อน

ช่วงละครเย็นก่อนข่าว 

ส่วนละครหลังข่าวนำา 

“ปมเสน่หา” ส่ง “แพทริ                

เซีย ธัญชนก กู๊ด” พลิกบทบาทยกระดับ

ความแซ่บคูณสอง ต่อด้วยซีรีส์ ไทย   

“ทริอาช” Triage และ “ถึงเธอจิ๊กซอว์

ของฉัน” To My Puzzle Pieces ส่วน

คอซีรีส์จีน นำา “อู๋ซิน จอมขมังเวท 2” 

มาให้รับชม และสายมูได้เฮกับรายการ

ใหม่ “จิ้งจกทัก” เสริมทัพท่องเที่ยวไปกับ 

“JOURNEY TO BRIGHTNESS” และ

ปิดท้ายกันที่ละครรีรันกับหนังฝรั่งวันหยุด

โดยละครเรื่อง “ระเริงชล” 

ผลงานละครดีการันตีโดยค่าย “อา

หลอง นิวไลน์” กับการต่อสู้อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และความรักระหว่าง 

ระเริงชล นำาแสดงโดย มิว-ลักษณ์นารา 

เป้ียทา และป๊อป-ฐากูร การทิพย์ สถาปนิก

หนุ่มไฟแรง ทายาทเจ้าของเกาะไม้ร่ม

ผู้กลัวน้ำาทะเล ท้ังคู่ถูกบังคับให้แต่งงาน

กันเพื่อปกป้องเกาะไม้ร่มจากเง้ือมือของ

กลุ่มอาชญากรชื่อโพไซดอน เมื่อไม่อยาก

แต่งงานแต่อยากได้เงินและเกาะสวยๆ จึง

หันไปปรึกษากลุ่มเพื่อนๆ ของแต่ละคน 

ความโกลาหลวุ่นวายระหว่างกลุ่มหนุ่มสาว

และแก๊งโจรจึงเร่ิมต้น ติดตามเรื่องราว

ความรักครบรสของ ระเริงชล และสิมิลัน 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น. 

เร่ิมตอนแรก 26 เมษายน 2565

DGD ออนทัวร์

Synergy คัฟเวอร์อาร์ต
Dance Gavin Dance



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางประภัสสร บุญมา หรือ สาวออน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาสันปาขอย เลขท่ีบัญชี 

๒๕๓-๔-๓๒๙๖๓-๒ ช� อบัญชี อารีย แซล้ี

- นางสาวอารีย 

แซล้ี

๑๖๗,๖๘๐.๔๙ 

บาท(ณ วันท่ี ๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๖๗,๖๘๐.๔๙ บาท (หน่ึงแสนหก

หม� นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทส่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางประภัสสร บุญมา หรือ สาวออน กับพวก

(นายไชยวัฒน ปยนันทภัทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๖๗,๖๘๐.๔๙ บาท (หน่ึงแสนหก

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ กลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซต FUN88 กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาไอที ส

แควร เลขท่ีบัญชี ๐๒๐-๑-๔๓๕๗๐-๖ 

ช� อบัญชี นายปยะพงษ ขันทะมณี

- นายปยะพงษ 

ขันทะมณี

๔๔,๗๙๙.๓๒ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม แอรพอรต เลขท่ี

บัญชี ๐๑๗-๘-๓๓๙๑๔-๑ ช� อบัญชี 

นายธีระภัทธ แกวฟุน 

- นายธีระภัทธ 

แกวฟุน

๑๗,๔๔๕.๖๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนชาง

คลาน เชียงใหม เลขท่ีบัญชี ๐๑๘-๓-

๖๘๑๒๓-๐ ช� อบัญชี นางบุญยัง 

อินทะจักษุ 

- นางบุญยัง 

อินทะจักษุ

๖,๒๑๘.๒๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๔ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบาน

กามปู แอท อโศก เลขท่ีบัญชี ๗๔๑-

๒-๓๙๘๘๘-๗ ช� อบัญชี นายวริษฐ 

ชวาลากุล

- นายวริษฐ 

ชวาลากุล

๑๑๖,๐๒๙.๕๑ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็น

ทรัลพลาซา ลาดพราวเลขท่ีบัญชี 

๒๐๖-๒๕๗๘๐๒-๕ช� อบัญชี นาย

ประหยัด ศักดาพิทักษ

- นายประหยัด 

ศักดาพิทักษ

๘,๖๔๒.๑๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เทเวศรเลขที่บัญชี ๐๒๐-๒๗๔๓๑๒-

๙ ช� อบัญชี นางสาวกมลลดา 

ชาติกุล

- นางสาวกมล

ลดาชาติกุล

๘๕๔,๖๙๓.๒๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทเวศน

เลขที่บัญชี ๐๗๐-๐-๒๐๕๑๐-๑ ช� อ

บัญชี นายตุลาคม วินัยกุลนิรัตน 

- นายตุลาคม 

วินัยกุลนิรัตน

๒๐๘,๘๖๔.๐๕ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๒๕๖,๖๙๒.๑๕ 

บาท (หน่ึงลานสองแสนหาหม� นหกพันหกรอยเกาสิบสองบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� อ

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซต FUN88 กับพวก 

(นายสุริยา สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

พันตํารวจโท

 (วินยู ศิริ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

มหกรรมของดี อีสาน มวนคัก มักอีหลี     วรรณภรณ  เกตุทัต  ผูตรวจราชการกระทรวง

พาณิชย ใหเกียรติเปนประธาน นางเบญจวรรณ ตัญู พาณิชยจังหวัดเลย กลาวรายงาน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ� อสรางโอกาสทางการคา เพิ่มชองทางการตลาด และศักยภาพในการ

ผลิตสิ่งทอ เกษตรแปรรูป สมุนไพร และสินคาอ� นๆ เพ� อเช� อมโยงการทองเที่ยว ในกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พรอมยกระดับดานการตลาดอันเปนสิ่งจําเปนและเรงดวนในการ

พัฒนาสินคาสิ่งทอ เกษตรแปรรูปและสินคาสมุนไพรเพ� อเช� อมโยงการทองเที่ยว

แบลคมอรสไดรับรองฮาลาล    ผุสดี สุจิตจร ผูจัดการประจําประเทศไทย บริษัท แบลคมอรส  

ผูจัดจําหน�ายผลิตภัณฑเสริมอาหารและวิตามินแบลคมอรส จากประเทศออสเตรเลีย รวม

ถายภาพกับ ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผูทรงคุณวุฒิสํานักจุฬาราชมนตรี เน� องใน

โอกาสเขาเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พรอมรับฟงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล โดยมี 

สมชาย เจะวังมา รักษาการผูอํานวยการสํานักจุฬาราชมนตรี ใหเกียรติรวมถายภาพ ณ 

อาคารสํานักจุฬาราชมนตรี 

กรมชลประทาน เดินหนาพัฒนา

ลุมน้ํายมตอนลาง หวังเพิ่มศักยภาพ และ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําหลาก 

และแกปญหาภัยแลง คาดเก็บกักน้ํารวม

ปริมาณกวา 39 ลานลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.) 

โดยมีพื้นที่ ไดรับประโยชนกวา 200,000 ไร 

ในเขต จ.พิษณุโลกและพิจิตร 

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชล

ประทาน กลาววา กรมชลประทาน อยูระหวาง

ดําเนินการกอสรางอาคารบังคับน้ําในพื้นที่

ลุมน้ํายมตอนลาง 4 แหง เพ� อเพิ่มศักยภาพ

ในการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก 

ที่ ไหลมาจากพื้นที่ตอนบน ไดแก ประตู

ระบายน้ํา(ปตร.)ทานางงาม อ.บางระกํา 

จ.พิษณุโลก ปตร.ทาแห อ.สามงาม จ.พิจิตร 

ปตร.บานวังจิก  และ  ปตร.โพธิ์ประทับชาง 

อ.โพธิ์ประทับชาง  ซึ่งหากอาคารบังคับน้ํา

ดังกลาวแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําจาก

แมน้ํายมและลําน้ําสาขาไดรวมประมาณ 

38.91 ลาน ลบ.ม. โดยสามารถใจเพิ่มพื้นที่

รับประโยชนจากระบบชลประทานได ถึง 

198,746 ไร ท้ังชวยในนการลดมวลนํ้าหลาก

ชวงฤดูฝน คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2568  

ปจจุบันมีผลงานคืบหนาสะสมเฉล่ียท้ังโครงการฯ 

รวมประมาณรอยละ 44 ของแผนงาน

จากที่ทราบกันอยูวาพื้นที่ตอนบนของ

ลุมน้ํายม ยังไมมีแหลงเก็บกักน้ําที่มีศักยภาพ

เพียงพอที่จะใช ในการบริหารจัดการน้ํา 

ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ญห าทั้ ง อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ก า ร

ขาดแคลนน้ําในการใชทั้งในภาคการเกษตร

และเพื่อการอุปโภคของประชาชนที่อาศัย

อยูในพื้นที่ของลุมน้ํายมตอนลางเปนประจํา

เน� องจากสภาพภูมิประเทศของลุมน้ํายมตอน

ลางไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาหรือสราง

อางเก็บน้ําได กรมชลประทาน จึงไดวาง

ชป. เรงพัฒนาลุมน้ํายมตอนลาง พรอมเพิ่มศักยภาพ 

และประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําหลาก และแกภัยแลง

แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการ

กอสรางอาคารบังคับนํ้าในแมนํ้ายมเปนชวงๆ 

แบบขั้นบันได เพ� อกักเก็บน้ําไวใหเกษตรกร 

สามารถนําน้ําไปใชไดอยางตอเน� องตลอดทั้ง

ลําน้ํา ซึ่งที่ผานมากรมชลประทานไดดําเนิน

การกอสรางฝายยาง และฝายคอนกรีต เพ� อ

ใชบริหารจัดการน้ําในลําน้ํายมตอนลาง

จํานวน 3 แหง  ไดแก ฝายพิจิตร ฝายพญาวัง 

บริเวณอําเภอโพทะเล ฝายสามงาม อ.สามงาม 

จ.พิจิตร สามารถบริหารจัดการน้ําไดรวม 

22.61 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ไดใชประโยชนรวม

ประมาณ 111,000 ไร

สําหรับในสวนของฝายสามงาม ซึ่ง

กอสรางมาตั้งแตป 2555 ปจจุบันมีสภาพ

ชํารุดเสียหาย ก็ไดดําเนินการปรับปรุงให

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เปนฝาย

ยางน้ําลน สามารถเก็บกักน้ําได 11.47 ลาน 

ลบ.ม. ปรับปรุงเปนฝายพับไฮดรอลิค สามารถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้นเปน 13.39 ลาน ลบ.ม.  

สงผลใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการออุปโภค

บริโภคและการปลูกพืชฤดูแลง  ตลอดจน

ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในฤดูน้ําหลากอีก

ดวย มีพ้ืนท่ีรับประโยชนประมาณ 30,000 ไร 

“การพัฒนาแหลงน้ําภายใตขอจํากัด

ของลักษณะภูมิประเทศในครั้งนี้ จะชวย

สรางแหลงเก็บน้ําใหกับพื้นที่การเกษตรและ

ชุมชนที่อาศัยอยูตลอดลุมน้ํายมตอนลาง

ระยะทางกวา 225 กิโลเมตร ไดปริมาณน้ํา

รวม 61.52 ลานลบ.ม. สามารถเพิ่มความ

มั่นคงดานน้ําใหกับราษฎร ครอบคลุมพื้นที่ 5 

ตําบล ในเขตจ.พิษณุโลก ไดแก ต.บางระกํา 

ต.วังอีทก ต.พันเสา ต.บอทอง ต.ทานางงาม 

อ.บางระกํา และอีก 1 ตําบลในเขตจ.พิจิตร 

คือ ต.กําแพงดิน อ.สามงาม รวมพื้นที่ ได

รับประโยชนทั้งสิ้นกวา 300,000 ไร” 

นายประพิศฯ กลาว

กนกวรรณ วัชระ กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เนรมิตรหนัง ฟลม จํากัด จัดงานใหญ

แถลง LINE UP OF “I AM MONSTER” 

เปดตัวภาพยนตรสัตวประหลาดและสยอง

ขวัญรวม 3 เร� อง พบ “กอลฟ พิชญะ” 

พระเอกจาก “Leio ไลโอโคตรแยยักษ” 

พรอมบ๊ิกเซอรไพรสนักแสดงนํา “แสงกระสือ 

2” และ “The One Hundred” เผยพรอม

กันครั้งแรก!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 

เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ โรงภาพยนตร 

โรง 13 ช้ัน 6 เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน

เอาใจผูรักการอาน บ๊ิกแบดวูฟ มหกรรม

หนังสือยิ่งใหญระดับโลก ประกาศขยาย

เวลาจัดงานเพิ่มอีก 3 วันตามคําเรียกรอง 

ยาวไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 พรอม

คงคอนเซ็ปต BIG BAD WOLF BOOKS IS 

A DELIVERER OF A BETTER FUTURE 

งานเดียวที่รวมหนังสือนานาชาติจากสํานัก

พิมพทั่วโลกกวาลานเลม มาใหคนไทย

ไดเลือกชมเลือกซื้อในราคาลด 50-95% 

ตอกย้ําพื้นที่บริหารจัดงานภายใตมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย ขอความ

รวมมือปฏิบัติตามขอกําหนดปองกันการ

แพรระบาดของโควิด-19 อยางเครงครัด 

และรวมรณรงครักษโลก งดการใชถุงพลาสติก 

ขอใหนําถุงผาหรือกระเปามาใชแทน วันนี้-

6 เมษายน เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ 

ฮอลล 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี งาน

นี้เขา ฟรี ติดตามความเคล� อนไหวของงาน

เพิ่มเติมไดที่  www.facebook.com/bbw-

booksthailand

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดอบรม

หลักสูตร "EMBRYO Incubation Program" 

รุนที่ 2 เปดรับสมัครแลว ตั้งแตวันนี้ - 

18 เมษายน สําหรับธุรกิจ SMEs และ 

Startups เพ� อการเรียนรูสู  โอกาสเติบโต

ทางธุรกิจกอนใคร ผานการระดมทุนใน LiVE 

Exchange สูเสนทางตลาดทุน กับผูเช่ียวชาญ

ระดับมือพระกาฬ โดยตลาดหลักทรัพยฯ 

จะเปดกระดาน LiVE Exchange สําหรับ 

SMEs/Startups ไดเขาสูการขอระดมทุนได 

และเปนจุดเริ่มตนแหงความกาวหนาของ 

SMEs และ Startups ของไทยในตลาด

ทุน จัดอบรม 4 วันเต็ม ในวันที่ 23-24 

เมษายน และ วันที่ 7-8 พฤษภาคม เวลา 

09.00-17.00 น. ดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

บูรณาการแบบจัดเต็ม ผูเขารวมอบรมที่

ผานเกณฑตามที่หลักสูตรกําหนด บริษัท

ของท่านสามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุน

จากทางตลาดหลักทรัพยฯ ในการพัฒนา

ระบบงานที่สําคัญ เชนระบบบัญชีและการ

เงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบทรัพยากร

บุคคล บริษัทละ 50,000 บาท จํานวน 30 ทุน 

สนใจสมัครทางออนไลน ไดที่ : http://

embryo.utcc.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

คุณธนเสฏฐ โทร.09-3596-6947 Line ID: 

@ASC.UTCC

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร และ 

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จับมือ มูลนิธิธน

ชาตเพ� อสังคมไทย ชวยเหลือเกษตรกรไทย

ฝาวิกฤตราคามะมวงตกต่ํา จัดงาน 

“เกษตรกรไทย ยังย้ิมได” นํามะมวงจากสวน

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคกลาง จํานวน 12,000 

กิโลกรัมมาแจกฟรีใหกับลูกคาที่มาเดินใน

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชุมชน

ละแวกเขตปทุมวัน และประชาชนทั่วไป 

ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 

- 18.00 น. ณ ศูนยการคาเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร ชั้น 4 โซน A พรอมเพลิดเพลิน

กับหลากหลายเมนูมะมวงแปรรูป รังสรรค

โดยโรงแรมและรานอาหารช� อดัง จัดมา

ใหไดลิ้มรสกัน อาทิ Waffle with mango 

จากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ขาวเหนียว

มะมวง และสมตํามะมวง จากรานบานคุณแม 

นํ้ามะมวงปน จากราน Mai Cha หามพลาด

มารวมสนับสนุนผลไมคุณภาพจากเกษตรไทย 

และนําถุงผามารับมะมวงฟรี รวมลดใชถุง

พลาสติก สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

และกิจกรรมตางๆ ท่ี www.mbk-center.co.th 

และwww.facebook.com/mbkcenterth

เดอะมอลล กรุป รวมกับ ธนาคาร

ไทยพาณิชย บริษัท ไทยประกันชีวิต  บริษัท 

ไทยน้ําทิพย และไดรับการสนับสนุนจาก 

การทองเที่ยวมาเลเซีย ประจําประเทศไทย 

และสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศ

จีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน “THE MALL ASIAN 

FESTIVAL 2022” ชวนสัมผัสความย่ิงใหญ

ดานศิลปะและวัฒนธรรมแหงภูมิภาคเอเชีย 

ดินแดนแหงสีสันและวัฒนธรรมอันล้ําคา 

ที่ เดอะมอลล บางกะป, บางแค และ

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, ทาพระ 

พิธีเปดงานจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ พบพระเอก

ซุป’ตาร บอย- ปกรณ ฉัตรบริรักษ มาในลุค 

เจาพอเซี่ยงไฮ พรอมควงหวานใจสุดน�ารัก 

เฟย - พรปวีณ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 

เวลา 15.00 น. ที่ GRAND HALL ชั้น G 

เดอะมอลล บางกะป

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  ขอ

เชิญผูสนใจรวมเติมความรูดานการลงทุน

กับงานสัมมนาออนไลน “สรางลานแรก 

#ไมยากอยางท่ีคิด” ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 

เวลา 16:30-18:00 น. โดยภายในงานได

เตรียมแนะเคล็ดลับในการวางแผนการลงทุน 

เหมาะสําหรับพนักงานประจําและผูที่สนใจ

ดานการลงทุน ใหสามารถวางแผนการลงทุน

ดวยวิธีงาย ๆ ผานผูชวยสําคัญ “ทีทีบี สมารท 

พอรต” (ttb smart port) ที่จะทําใหทุกคน

สรางเงินลานแรกไดไมยากอยางที่คิด เพ� อ

เปนรากฐานไปสูการสรางชีวิตทางการเงิน

ที่ดีขึ้น โดยไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญดาน

การลงทุนมารวมแชรเคล็ดลับในการลงทุน

ท่ีน�าสนใจ ไดแก “โคชหนุม-จักรพงษ เมษพันธุ” 

จากเพจ Money Coach “หมอนัท คลินิกกองทุน” 

และ “บดินทร พุทธอินทร” ผูอํานวยการ

สวนกลยุทธการลงทุน TMBAM Eastspring 

สนใจเขารวมงานสัมมนาออนไลนสามารถ

ลงทะเบียนลวงหนาไดตั้งแตวันนี้ ที่ https://

1millionseminar.virtualeventthailand.com

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

รางกายท่ีแตกตาง แตส่ิงท่ีเหมือนกันคือ

รอยยิ้ม…กลุมทรู รวมกับกองทุนอาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เชิญชวน

คนไทยและลูกคากลุมทรู รวมบริจาคสมทบ

ทุนในโครงการ “อยูเพ� อยิ้ม” Survive to 

Smile เพ� อจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยีระดับสูง 

สําหรับวินิจฉัย รักษาและผาตัดแกไขความ

พิการทางการเคล� อนไหวและสมอง พรอม

ฟนฟูสภาวะรางกายที่ซับซอน อันจะชวยเติม

เต็มศักยภาพรวมถึงความปลอดภัยจากภาวะ

แทรกซอนแกกลุมผูปวยเด็กได โดยกลุมทรู 

รวมคืนรอยยิ้มใหเด็กพิการ ดวยการจัดทํา

ส� อและเผยแพรประชาสัมพันธ โค

รงการฯ ผานชองทางตางๆ อาทิ 

ทรูวิช่ันส ทรูโฟรยู TNN True Digital 

Poster ที่ ทรูช็อป และ ทรูคอฟฟ 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ รวมถึงชองทาง

โซเชียลมีเดียภายใตกลุมทรู และ

เครือเจริญโภคภัณฑ อีกทั้งยัง

เปดชองทางใหลูกคาบริจาคผาน

เครือขายทรูมูฟเอช โดยกด 

*948*1415*100# โทรออก สําหรับ

การบริจาค 100 บาทตอ1 ครั้ง 

สําหรับประชาชนทั่วไปสามารถ

รวมบริจาคผานแอปพลิเคชันทรู

มันนี่วอลเล็ท เลือกไอคอน “All 

Donations” จากนั้นเลือกไอคอน 

“มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก” หรือ

สแกนผาน QR Code ทรูมันนี่

วอลเล็ท บนส� อประชาสัมพันธ

โครงการฯ นอกจากน้ียังสามารถ

บ ริ จ า ค ไ ด ที่ บั ญ ชี มู ล นิ ธิ โ ร ง

ทุกลมหายใจมีคุณคา...กลุมทรูจับมือ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 

สานตอโครงการ “อยูเพ� อยิ้ม Survive to Smile” เชิญชวนคนไทยและลูกคากลุมทรู 

รวมบริจาคสมทบทุนเด็กปวยพิการทางการเคล� อนไหวและสมอง

พยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) เลขที่ 038-

1-07690-0 ไดตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 

กลุมทรู พรอมนําศักยภาพและชองทาง

รวมสนับสนุน สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย

ทุกกลุม ตอกย้ําเจตนารมณการเปนองคกร

ที่มุงมั่นรับผิดชอบตอสังคมชวยเหลือกลุม

ผูเปราะบางทุกมิติอยางจริงจังและตอเน� อง 

เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมของการแบ่งปัน 

เกื้อกูลกันและกัน สอดคลองกับแนวคิด 

Together We Can Make True 



13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

มอบโถสุขภัณฑ ชวยเหลือผูสูงอายุ     ละออ ตั้งคารวคุณ มอบโถสุขภัณฑพรอมอุปกรณ 

เปนจํานวนเงิน 200,000 บาท ให ธนสุนทร สวางสาลี เพ� อนําไปชวยเหลือผูสูงอายุใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี, พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร และ เบญจรัตน 

สิงหสมบุญ มารวมในพิธีดวย ที่วัดอางทองวรวิหาร

เปดตัว ‘MONOPOLY Phuket Edition’ เกมกระดานช� อดังระดับโลกจากประเทศอังกฤษ  

พิเชษฐ ปาณะพงศ รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวยกรรมการผู

จัดการใหญ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา นันทาศิริ รณศิริ  ผอ.ททท.จ.ภูเก็ต เปดตัว 

‘MONOPOLY Phuket Edition’ เกมกระดานช� อดังระดับโลกจากประเทศอังกฤษ จัดขึ้นเปน

คร้ังแรกในภูมิภาคเอเชีย เดินหนาสงเสริมการทองเท่ียวไทย  โดยมี วิไลพร ปติมานะอารี, วิกรานต 

มงคลจันทร, เบน พีซ, เจนิเฟอร เลา รวมงาน ณ  ศูนยการคาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝงฟลอเรสตา

ถวายพระพรชัยมงคล      สุกิจ จันทรทอง ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม พรอม

คณะผูบริหาร เขารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน� องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 

ในโอกาสน้ี สุกิจ จันทรทอง ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพหนาพระฉายาลักษณ วางพุมเงิน 

พุมทอง เปดกรวยกระทงดอกไมหนาพระฉายาลักษณ ณ องคการอุตสาหกรรมปาไม กรุงเทพฯ

โรงแรมแคนทารี โคราช ควารางวัล “The Best of SHA Awards 2021” จากการทอง

เที่ยวแหงประเทศไทย      โรงแรมแคนทารี โคราช ในเครือ เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส 

นําโดย มกริน พรหมโยธี ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมแคนทารี โคราช พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ 

รวมแสดงความยินดีที่โรงแรมฯ ไดรับใบประกาศนียบัตร “The Best of SHA Awards 2021” 

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทที่พักและโฮมสเตย จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ 

โรงแรมแคนทารี โคราช

หางเพชรทองออโรรา ผูนํารานเพชร

ทองและจิวเวลรี่ จัดแคมเปญพิเศษตอนรับ

เทศกาลสงกรานตดวยโชค 3 ชั้น เพ� อมอบ

ความสุขและคืนกําไรใหกับสมาชิกออโรรา

ทุกทาน สําหรับชอปของขวัญกลับบานใหกับ

คนที่รัก โชคชั้นที่ 1 รับสวนลดพิเศษสูงสุด 

60% ในรายการสินคาเพชรและสินคาดีไซน

ที่รวมรายการ (ทุกสาขา) จากนั้นลุนรับโชค 

2 ชั้นในกิจกรรม “วงลอมหาโชค” อีก 2 ตอ 

ดังนี้

ตอที่ 1 เลนกอนซื้อ เพียงมาที่ราน

ออโรราทุกสาขา ก็สามารถเลนเกมสหมุน

วงลอมหาโชค เพ� อลุนรางวัลคูปองสวนลด

มากมาย อาทิ คูปองสวนลดคากําเหน็จ

สูงสุดถึง 40%, สวนลดเงินสดมูลคา 2,000 

บาทหรือ 1,000 บาทสําหรับสินคาเพชร, รับ

ฟรี!! จี้ทองคําแทมูลคา 1,650 บาท เม� อชอป

เพชรครบ 15,000 บาทขึ้นไป, คูปองแลกซื้อ

แผนทองกิมตุงหรือแผนทองปลาคารฟมงคล 

มูลคา 790 บาท และอ� นๆ อีกมากมาย 

“ออโรรา” สงแคมเปญ “วงลอมหาโชค” มอบโชค 3 ชั้น ตอนรับสงกรานต

ชอปของขวัญกลับบาน พรอมสวนลดสูงสุด 60%

(เฉพาะสาขาที่เขารวม)

ตอที่ 2 เลนหลังซื้อ เม� อชอปสินคา

ครบ 15,000 บาทข้ึนไป (รวมบิลไดในวันเดียวกัน 

และช� อสมาชิกเดียวกัน) รับสิทธิสแกน QR 

Code เลนเกมวงลอมหาโชคฟรีอีก 1 ครั้ง 

เพ� อลุนรับโชคชั้นที่ 2 อาทิ คูปองสวนลด

สินคาจี้เพชรพรอมสรอยสูงถึง 70%, คูปอง

สวนลดคากําเหน็จทองรูปพรรณ 40%, คูปอง

สวนลด 2 เดง 50%+5% เฉพาะสินคากลุมป

เซียะและคูปองสวนลดอ� น ๆ รวมถึงของพรี

เมี่ยมอีกมากมาย (เฉพาะสาขาที่เขารวม)

สงกรานตนี้หามพลาด!! มาชอปของ

ขวัญกลับบานในแคมเปญ "วงลอมหาโชค" 

กับขบวนสินคาทองรูปพรรณ เคร� องประดับ

เพชร เคร� องรางของขลัง ฯลฯ ที่หางเพชร

ทองออโรราทุกสาขา “ของขวัญแหงความสุข

ที่มีคุณคา” จํานวนจํากัดตั้งแตวันที่ 30 

มีนาคม – 17 เมษายน 2565 เทานั้น ซื้อ

กอนมีสิทธิ์กอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ 0-2749-5085

บริษัท ดี ไฮจีนิค (ประเทศไทย) ที่ 1 

ในดานการดูแลและฟนฟูสุขอนามัยภายใน

บานแบบครบวงจรในประเทศไทยมานาน

กวา 10 ป บริการลูกคามากกวา 100,000 

หลังคาเรือน โดยไดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จากบริษัทชั้นนําระดับโลกภายใตแบรนด “โป

เตมา” (Potema®) ประเทศเยอรมนี โดยได

รับการรับรองผลลัพธและความปลอดภัยจาก 

ECARF (องคกรวิจัยโรคภูมิแพยุโรป) พรอม

นวัตกรรมฆาเช้ือโรคท่ีแหง และปลอดสารเคมี

ดวยน้ํายาออแกนิค ไมมีผลกระทบตอมนุษย 

สัตว และสิ่งแวดลอม เปนระบบที่ใชกัน

อยางแพรหลายทั่วโลกกวา 40 ประเทศ

เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับ

บริการ ไมวาจะเปนการพน อบ เคลือบ ฆา

เชื้อไวรัสรายแรง อาทิเชน “Covid-19 , 

SARS-CoV , SARS-CoV2”  ดวยคุณสมบัติ 

Anti-Virus Disinfection Coating ลักษณะ

การทํางานเคร� องจะปลอยควันนํ้ายาออแกนิค 

เพ� อพนกระจายควันไปทั่วพื้นที่ที ่ตองการ 

ทําหนาที่เคลือบปกปองพื้นผิววัตถุตางๆ โดย

ควันน้ํายาออแกนิคจะเกาะเคลือบพื้นผิว 

Surface ตางๆ ในระยะเวลาเพียง 20 – 

30 นาที ดวยปรัชญาในการทํางาน ทุมเท 

ซ� อสัตย และใหความสําคัญตอสุขอนามัย 

เพ� อชีวิตที่ดีขึ้นแกผูรับบริการ ทั้งยัง ทีมงาน

ที่พรอมใหบริการเปนผูเชี่ยวชาญดานสุข

อนามัยในดานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงผานการฝกอบรม

อยางมืออาชีพ ชวยเหลือใหคําปรึกษาและ

แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ เพ� อความพึง

พอใจสูงสุดของผูรับบริการ

ดูขอมูลผลิตภัณฑและการบริการ

ทั้งหมด ดี ไฮจีนิค (DE HYGIENIQUE) ไดที่ 

โทร.0-2281-7103 กด 0, เว็บไซต https://

dh-thailand.com, เฟชบุก dh-thailand, ไอจี 

dhthailand, อีเมล info@dh-thailand.com, 

LINE ID @dh-thailand และที่บูธดีไฮจีนิค 

(DE HYGIENIQUE) Emporium แผนก The 

Living ชั้น 4 และ Central ชิดลม แผนก 

bedding ชั้น 5

สะดวกสบายไวใจ “ดี ไฮจีนิค” 
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมทําใหฝุนฟุงกระจาย พรอมฆาเชื้อโรค

กรุงศรี คอนซูมเมอร ผูนําในธุรกิจบัตร

เครดิตและสินเช� อสวนบุคคล จัดโปรโมชัน

สุดพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือ

กรุงศรี คอนซูมเมอร จับมือพันธมิตรรานคา

แบรนดดังกวา 25 รานคา เม� อชอปออนไลน

โดยเขาผานฟเจอร ‘U MALL’ แหลงรวม

รานคาแบรนดดังและแพลตฟอรมออนไลน

ชั้นนําในแอปพลิเคชัน UCHOOSE รับ

เครดิตเงินคืนหรือสวนลดสูงสุดถึง 15% รับ

ซัมเมอรนี้ ทั้งชอป

ออนไลน, จองที่พัก

และตั๋วเคร� องบิน

อ อ น ไ ล น จ า ก

พันธมิตรชั้นนํา เชน 

Lazada, Shopee, 

JD Central, Agoda, 

Dusit, Booking.com, 

Traveloka เปนตน 

เพียงชอปผาน U 

MALL และใชจาย

ผ านบัตรในเครื อ

กรุงศรี คอนซูมเมอร ชวนชอปรับโปรคุมกับ ‘UMALL’ ในแอป UCHOOSE    

กรุงศรี คอนซูมเมอร ที่รวมรายการ (เง� อนไข

เปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด) ต้ังแต 24 มีนาคม 

-  31 พฤษภาคม 2565 พรอมรับสิทธิพิเศษ

สุดคุ้มกับพันธมิตรร้านค้าแบรนด์ดังอื่นๆ 

อาทิ Grab, Central app, Sephora, MOnline, 

ShopAt24, Rentalcars.com เปนตน โดยเขา

ใชงานผาน U MALL บนแอป UCHOOSE 

และใชจายผานบัตรที่รวมรายการ 

อัปสกิลดิจิทัลใหเยาวชนไทย      ไดสุเกะ โอโนะ ผูอํานวยการโครงการ Aihack Thailand 

บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล พรอมดวย ผศ.ดร. กวิน อัศวานันท อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมเปดตัวโครงการ “Aihack Thailand 2022” 

ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นดวยวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานดิจิทัล โดย

เฉพาะหลักการเขียน Coding และแนะแนวอาชีพดานเทคโนโลยีใหกับเยาวชนไทยในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน โดยคณาจารยและวิทยากรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมรับการ

ฝกปฏิบัติจริง ซึ่งเปนโอกาสในการฝกทดลองคิด ทดลองทํา และยังไดสั่งสมประสบการณ 

พรอมคําแนะนําและขอเสนอแนะดีๆ จากผูเชี่ยวชาญ สูการนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

และตอยอดการทํางานในอนาคต โดยมี จริยา ขาวงาม รองผูอํานวยการ กลุมบริหารวิชาการ 

ใหเกียรติตอนรับ ณ โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร

เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง เปด เอ็น.ซี. รีเจน สปอรต เวลเนส ศูนยสุขภาพครบวงจร ขนาดใหญสุด

ของโซนรังสิต-ลําลูกกา     บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง โดย สมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู

จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จัดกิจกรรม NC Regen Sports Wellness Open House เปด

ตัว “เอ็น.ซี. รีเจน สปอรต เวลเนส”  (NC REGEN Sport Wellness Center) ศูนยสุขภาพ

ครบวงจร ที่มีขนาดใหญสุดของโซนรังสิต-ลําลูกกา ประกอบดวย ศูนย Wellness, ศูนย

กายภาพบําบัดและฟนฟูสุขภาพ, สปาสําหรับผูสูงอายุ, ศูนย โภชนาการ Education Hub, All 

From Home Center, คลินิกดูแลความงาม, สระวายน้ําขนาดใหญ, ฟตเนสขนาดใหญ สนาม

เทนนิส และสนามแบดมินตัน  เพ� อตอบรับไลฟสไตล เทรนดการรักสุขภาพ และสรางความ

สุขผานกิจกรรมการออกกําลังการรวมกัน ใหกับสมาชิกในครอบครัวที่เปนลูกบานเอ็น.ซี.เฮา

ซิ่ง กวา 7,000 ครอบครัว และผูที่อยูอาศัยในชุมชนตางๆ ครอบคลุมรังสิต-ลําลูกกา โดยมี

ทีมผูบริหารในสายงานตางๆ และลูกบานของเอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง รวมกิจกรรม ณ โครงการบาน

ฟาปยรมย ลําลูกกาคลอง 6 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จลาจลคุกเอกวาร์ดอร์เสียชีวิต 20 ราย

กูเองกา • เอเอฟพีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย 

จากเหตุจลาจลในเรือนจำาเมื่อช่วงมืดวันอาทิตย์ท่ีจังหวัดกูเอง

กาทางใต้ของเอกวาดอร์ สำานักประธานาธิบดีกีแยร์โม ลาสโซ 

ออกแถลงการณ์ถึงความรุนแรงล่าสุดคร้ังน้ีว่า “รายงานล่าสุด

มีผู้เสียชีวิต 20 รายท่ีถูกนำาร่างไปยังศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ของ

จังหวัดกูเองกา “รัฐมนตรีมหาดไทยปาตริซิโอ การ์รีโญ เผย

ด้วยว่า “มีผู้ต้องขัง 5 คนที่สภาพศพน่าสยอดสยอง จาก

เหตุปะทะกันในเรือนจำาเอลตูรี” เอกวาดอร์ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา

ประสบปัญหาในการควบคุมเหตุรุนแรงในเรือนจำา ซ่ึงมักเก่ียว                                                                                   

ข้องกับกลุ่มอาชญากรที่ขัดแย้งแย่งชิงอำานาจกัน เคยมีนัก 

โทษถูกสังหารไปถึง 320 คน ในเหตุจลาจลเมื่อปีที่แล้ว

ผู้นำาศรีลังกาเชิญฝ่ายค้านร่วมแก้วิกฤต

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานว่าประธานาธิบดีศรีลังกาที่กำาลัง

โดนโจมตีอย่างหนักจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมาเสนอท่ีจะแบ่งอำานาจกับฝ่ายค้าน หลังการ

ประท้วงเรียกร้องให้เขาลาออกเพ่ิมมากข้ึนจากปัญหาการ

ขาดแคลนอาหาร, น้ำามันและยารักษาโลกท่ีนับวันสถานการณ์

มีแต่เลวร้ายลง คำาเชื้อเชิญของประธานาธิบดีโกตาบายา 

ราชปักษา ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ สำานักงานของประธานาธิบดีศรี

ลังการะบุในถ้อยแถลงว่า “ประธานาธิบดีเชิญพรรคการเมือง

ทุกพรรคในรัฐสภาให้รับตำาแหน่งรัฐมนตรี และใช้ความพยา                                                                        

ยามร่วมกันในการหาทางแก้ไขวิกฤตชาติ” โดยเน้นว่าทาง 

ออกสำาหรับวิกฤตควรอยู่ภายใต้กรอบประชาธิปไตย ส่วนการ

เชื้อเชิญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรี 26 คน ซึ่งหมาย

ถึงรัฐมนตรีทุกตำาแหน่ง ยกเว้นโกตาบายาและพี่ชายของเขา 

นายกรัฐมนตรีมหินทา ราชปักษา ยื่นจดหมายลาออกในการ

ประชุมช่วงดึกเมื่อวันอาทิตย์

กราดยิงในแคลิฟอร์เนียดับ 6 ศพ

ซานฟรานซิสโก • รายงานจากเอเอฟพีระบุว่ามีผู้ถูกยิงเสีย

ชีวิต 6 ศพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย และ 12 คน

ได้รับบาดเจ็บ ในเหตุบาดเจ็บล้มตายครั้งล่าสุดที่จุดชนวนให้

เกิดการเรียกร้องในสหรัฐให้มีมาตรการใหม่ๆ ออกมาจัดการ

กับความรุนแรงที่มาจากอาวุธปืน เหตุกราดยิงดังกล่าวเกิด

ขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่เมืองซาคราเมนโต เมืองหลวง

ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเวลาราว 02.00 น. หลังเกิดเหตุ

ตะลุมบอนครั้งใหญ่ในย่านใจกลางเมือง หัวหน้าตำารวจเคธี 

เลสเตอร์ กล่าวระหว่างการแถลงข่าว โดยเธอยังเผยด้วย

ว่า เจ้าหน้าที่สายตรวจในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนและ

เห็นผู้คนวิ่งหนี โดยตอนที่ตำารวจมาถึงจุดเกิดเหตุ พวกเขา

พบว่ามีฝูงชนจำานวนมาก และมีเหยื่อกระสุนแล้วหลายคน 

แม้จะพยายามเข้าช่วยชีวิต แต่เหยื่อ 6 รายได้รับการยืนยัน

ว่าเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน 

ทั้งหมดเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ส่วนอีก 12 คนที่ถูกยิงได้รับบาด

เจ็บ แต่ยังไม่ถึงชีวิต ได้เข้ารับการรักษาแล้วในโรงพยาบาล.

มื่อทหารรัสเซียถอนตัวออกจากเมืองรอบๆ เมือง

หลวงเคียฟของยูเครน ความจริงที่โหดร้ายก็ปรากฏ

นั่นคือการสังหารพลเมืองชาวยูเครนอย่างโหดเหี้ยม

เป็นจำานวนมาก

ถนนชานเมืองที่ Bucha ทางตะวันตกของเมืองหลวง

กลายเป็นหนึ่งในสุสานใหญ่แห่งสงคราม

ทั้งสุสานของเหยื่อการสังหารโหดและสุสานรถถัง

รัสเซียที่ถูกทำาลาย

แค่เพียง 2-3 วันหลังจากกองกำาลังรัสเซียชุดแรก

เคลื่อนเข้าสู่ยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทหารรัสเซีย

ก็ต้องเผชิญกับกองกำาลังยูเครนที่ต่อต้านการรุกคืบอย่างดุ

เดือด

ผลก็คือคอลัมน์ของรถถังรัสเซียและหน่วยสนับสนุน

รถหุ้มเกราะที่เคลื่อนผ่านเมือง Bucha ไปยังเมือง Kyiv ถูก

ถล่มโจมตีอย่างรุนแรง

เป็นสัญญาณแรกๆ ของการหยุดชะงักของแผนการ

บุกยึดกรุงเคียฟของรัสเซีย

ที่เดิมอาจจะวางแผนให้ “เผด็จศึก” ให้ได้ภายใน 3-7 

วัน

แต่เอาเข้าจริงๆ ทหารรัสเซียก็ต้องเผชิญกับการต่อ

ต้านที่มีประสิทธิภาพสูงเกินกว่าที่เหล่าบรรดาผู้บัญชาการ

เหล่าทัพรัสเซียได้ประเมินเอาไว้

นักข่าวหลายชุดรุดเข้าเมือง Bucha ช่วงวันศุกร์ที่

ผ่านมา...ทันทีที่ทหารรัสเซียคนสุดท้ายถอนตัวออก 

รัสเซียบอกว่าการถอนทหารออกจากบริเวณรอบๆ 

กรุงเคียฟเป็นไปตามแผนเดิมอยู่แล้ว เพราะไม่เคยคิดจะ

ยึดเมืองหลวงของยูเครนตั้งแต่ต้น

ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ด้านยูเครนเองอ้างว่าความจริงก็คือการต่อต้านของ

ยูเครนที่ดุเดือดและจัดระบบอย่างดี นั่นคือเหตุผลหลักที่ทำาให้

ทหารรัสเซียถูกสกัดไว้นอกเมืองหลวง

นักข่าวที่เข้าไปถึงเมือง Bucha รายงานว่า ดูเหมือน

ทหารรัสเซียที่ถอนตัวออกจากเมืองนี้จะไร้ความปรานีต่อ

พลเมืองที่นี่โดยสิ้นเชิง

เพราะเห็นศพของประชาชนเกลื่อนถนนท้ังสองข้าง หลาย

ภาพสยดสยองเกินกว่าท่ีจะเผยแพร่ในสื่อสาธารณะด้วยซ้ำา

ณ ถนนสายหนึ่ง เห็นอย่างน้อย 20 ศพนอนอยู่ทั้งสอง

ข้างทาง

หลายคนถูกไพล่หลัง แสดงว่าถูกยิงขณะที่ไม่มีทางต่อสู้

และป้องกันตัวเอง

มาพร้อมกับข่าวอันน่าตระหนกจากนายกเทศมนตรีที่

นี่ว่าในไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ฝังอย่างน้อย 280-300 

คนในหลุม หลังพบร่างไร้ชีวิตของชาวบ้านในย่านนั้น

ส่วนคนที่โชคดี ยังมีชีวิตรอดมาได้นั้นก็อยู่ในสภาพที่

หวาดกลัวและหิวโหย

ผู้หญิงอายุมากคนหนึ่งบอกนักข่าวว่า “นี่เป็นขนมปังชิ้น

แรกที่เรามีกินใน 38 วัน” 

เธอชื่อมาเรีย มีสีหน้าหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา

เธอจ้องดูถุงพลาสติกที่มีขนมปังที่ดูด้วยมือที่สั่นเทา

รัฐบาลยูเครนกล่าวว่า มีหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าได้

เกิดอาชญากรรมสงครามโดยฝีมือของกองกำาลังรัสเซียในพื้นที่

ตั้งแต่พวกเขารุกคืบเข้ามาใกล้หวังจะปิดล้อมกรุงเคียฟในวัน

แรกๆ

เมื่อวันเสาร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

ของยูเครนแจ้งว่า กองกำาลังของยูเครนได้ยึดพื้นที่ทั้งหมด

รอบๆ กรุงเคียฟ เมืองหลวงกลับคืนมา หลังจากที่รัสเซีย

ถอนกำาลังออกจากที่นั่น 

ประธานาธิบดีเซเลนสกีพูดกับประชาชนผ่านวิดีโอว่า 

รัสเซียได้ปรับแผนการรุกรานยูเครนอีกครั้งหลังจากที่พลาด

พลั้ง ไม่อาจจะบรรลุเป้าหมาย “พิชิตยูเครนทั้งประเทศ” 

แบบสายฟ้าแลบได้

แผนยุทธการที่ปรับใหม่ของรัสเซียคือการพยายามยึด

ทางตอนใต้ของยูเครน รวมถึงภูมิภาค Donbas ทางตะวัน

ออก 

เซเลนสกีบอกว่ายูเครนยังไม่ได้รับระบบต่อต้าน

ขีปนาวุธหรือเครื่องบินจากพันธมิตรตะวันตกเพียงพอ 

ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการ

พบปะเจรจาในระดับสูงสุดแบบตัวต่อตัวระหว่างเซเลนสกี

กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียที่ตุรกี

แต่ยังไม่มีการกำาหนดวันเวลาที่แน่นอนแต่อย่างใด 

เป็นไปได้ว่าปูตินกำาลังรอจังหวะหรือซื้อเวลาเพื่อให้

ทหารรัสเซียยึดครองด้านตะวันออกและทางใต้ของยูเครน

ให้สำาเร็จเสียก่อน จึงจะยอมเจรจาต่อรองกับเซเลนสกี

หากจะอ่านเกมของปูตินในยามนี้คงจะเป็นการ

ประเมินสถานการณ์การสู้รบของรัสเซียในยูเครนใหม่

ท่ามกลางการคาดการณ์ของฝ่ายข่าวกรองทางตะวัน

ตกว่าปูตินมีความปรารถนาที่จะให้รัสเซียสามารถประกาศ 

“ชัยชนะ” ในยูเครนได้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคมนี้

ทำาไมต้องเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม?

เพราะนั่นคือ “วันแห่งชัยชนะ” หรือ Victory Day ที่

รัสเซียสามารถชนะสงครามกับนาซีเยอรมันในสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เมื่อปี 1945 หรือเมื่อ 75 ปีก่อน

เป็นวันที่ปูตินต้องการจะตอกย้ำาถึงความสำาเร็จ

ของกองทัพรัสเซียในประวัติศาสตร์...และความสำาเร็จอันยิ่ง

ใหญ่ใน พ.ศ.นี้ต่อยูเครน

ที่เขาอ้างว่าได้ถูกอิทธิพลของ “นาซียุคใหม่” หรือ 

Neo-Nazis มาครอบงำาเพื่อจะบ่อนทำาลายความมั่นคงของ

รัสเซีย

ทั้งๆ ที่ตัวเซเลนสกีเองเป็นยิว ซึ่งเป็นเหยื่อการ

สังหารโหดของนาซีเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เอง

การ “สังหารหมู่” อย่างโหดเหี้ยมที่เมือง Bucha ใกล้

กรุงเคียฟจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของการสงคราม

ยูเครนครั้งนี้อย่างมีนัยสำาคัญยิ่ง

เพราะเริ่มมีการเรียกร้องไปยังประเทศตะวันตกว่านี่

เป็นหลักฐานชัดแจ้งแล้วว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลือ

อย่างจริงจังและเร่งด่วนจากตะวันตก

และรัสเซียจะต้องตอบคำาถามว่านี่คือ “อาชญากรรม

สงคราม” ที่เป็นรูปธรรมที่สุดใช่หรือไม่.

เ

ปธน.ยูเครนประณามทหารรัสเซีย
บูกา • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ประณามทหาร

รัสเซียว่าเป็น “ฆาตกร, นักทรมาน, ผู้ข่มขืนและคนปล้นสะดม” หลังพบ

หลายร้อยศพในเมืองบูกานอกกรุงเคียฟ ทำาให้ผู้นำาชาติตะวันตกออกมา

ประณามรัสเซีย และผู้นำายูเครนกล่าวผ่านวิดีโอในงานประกาศผลรางวัล

แกรมม่ี ขอให้นักร้อง, นักดนตรีช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวของยูเครน

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 ว่า หลัง

มีรายงานพบหลุมศพขนาดใหญ่ใน

เมืองบูกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของ 

กรุงเคียฟ และพบศพพลเรือนอีก

หลายศพนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน 

บางศพอยู่ในสภาพถูกมัดมือไขว้

หลัง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมือง

เผยว่า เขาถูกบังคับให้ขุดหลุม

ศพชุมชนเพื่อฝังร่างของผู้เสียชีวิต

ที่เก็บศพมาจากถนนต่างๆ 

แม้รัสเซียจะออกมาปฏิเสธ                                                            

ว่าชาวยูเครนท่ีเสียชีวิตในเมือง

บูกาไม่ได้ถูกทหารรัสเซียฆ่า แต่ผู้นำา

ชาติตะวันตก, นาโตและสหประ                                                        

ชาชาติต่างออกมาประณามการ

สังหารพลเรือนท่ีเห้ียมโหดในเมือง

บูกาและอีกหลายเมืองของยูเครน 

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ                     

เลนสกี ของยูเครน กล่าวทางวิดี 

โอเมื่อวันจันทร์ว่า ปีศาจรวมตัว

กันมาท่ีแผ่นดินของเรา โดยกล่าว

เป็นภาษายูเครนประณามทหาร

รัสเซียเป็น “ฆาตกร, นักทรมาน, 

ผู้ข่มขืนและคนปล้นสะดม” ไม่สม                                                

ควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นทหาร ส่ิง                                                          

ท่ีทหารรัสเซียควรได้รับจากการ                                                  

กระทำาของตนมีเพียงความตาย 

และเขากล่าวเป็นภาษารัสเซีย

ว่า “ผมต้องการให้แม่ของทหาร

รัสเซียทุกคนได้เห็นศพของประ 

ชาชนท่ีโดนสังหารในเมืองบูกา, 

เอียร์ปินและโฮสโตเมล 

เซเลนสกีเผยด้วยว่า ได้ต้ัง

คณะกรรมการพิเศษเพื่อสอบสวน

การสังหารท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึง

ทหารรัสเซียได้ถอนกำาลังออกไป

รอบๆ เมืองหลวง ขณะน้ีทหาร

รัสเซียมุ่งโจมตีทางตะวันออกเฉียง

ใต้ของยูเครน

อีรีนา เวเนดิกโตวา อัยการ

สูงสุดของยูเครน เผยว่า พบร่าง

พลเรือน 410 ศพ ในพ้ืนท่ีรอบ   

กรุงเคียฟ ขณะท่ีอนาโตลี เฟโด

เร็ก นายกเทศมนตรีเมืองบูกา บอก

ว่า ได้ฝังร่างของประชาชน 280 

ศพ ในหลุมศพขนาดใหญ่ เนื่อง 

จากเป็นไปไม่ได้ท่ีจะนำาศพไปฝังใน

สุสานท่ีอยู่ในระยะยิงของกระสุน

บริษัท แม็กซาร์ เทคโน 

โลยี เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียม

หลายภาพ ที่เป็นภาพของหลุม

ศพขนาดใหญ่ที่อยู่ ในพื้นที่ของ

โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองบูกา 

ประธานาธิบดีเอมมานูเอล 

มาครง ของฝร่ังเศส กล่าวเมื่อ

วันจันทร์เรียกร้องให้นานาชาติ

เพ่ิมการคว่ำาบาตรต่อรัสเซีย บอก

สิ่งที่ทหารรัสเซียทำาในเมืองบูกา 

ชัดเจนมากว่าเป็นอาชญากรรมสง 

คราม มาตรการใหม่ในการคว่ำา

บาตรรัสเซียควรมุ่งไปท่ีอุตสาหกรรม

น้ำามันและถ่านหิน 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี โอ

ลาฟ โชลซ์ เผยว่า จะหารือกับรัฐ 

มนตรีกลาโหมเพ่ือตัดสินใจเร่ือง

มาตรการคว่ำาบาตรใหม่รัสเซียในอีก                                                         

2-3 วันข้างหน้า เป็นไปได้ว่าเยอรมนี

จะยุติการนำาเข้าก๊าซจากรัสเซีย

ประธานาธิบดียูเครนสร้าง

เซอร์ไพรส์ปรากฏตัวออกจอยักษ์

บนเวทีในงานประกาดรางวัลแกรม

ม่ีเมื่อวันอาทิตย์ กล่าวทางวิดีโอ

ส้ันท่ีบันทึกเตรียมไว้ล่วงหน้าว่า 

นักดนตรีของเราสวมชุดเกราะ

แทนท่ีจะเป็นทักซิโด พวกเขาร้อง

เพลงให้ผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล 

แม้แต่กับคนท่ีไม่สามารถได้ยิน

พวกเขา แต่ดนตรีจะทะลุผ่าน

ไปถึงพวกเขาได้ เราปกป้องเสรี 

ภาพของเราเพื่อมีชีวิต, เพื่อรัก

และส่งเสียงออกไป บนแผ่นดิน

ของเรา เรากำาลังต่อสู้กับรัสเซียที่

นำาความเงียบอันน่าสะพรึงมาให้

ด้วยระเบิดมากมาย จงเติมความ                                                  

เงียบนั้นด้วยเสียงเพลงของคุณ 

เติมมันลงไปในวันนี้เพื่อบอกเล่า

เรื่องราวของเรา.

‘แคร์รี แลม’ประกาศไม่ลงชิงผู้นำาฮ่องกง

ฮ่องกง • แคร์รี แลม ผู้บริหาร

สูงสุดฮ่องกงท่ีกำาลังจะหมดวาระ

การดำารงตำาแหน่งอย่างเป็น

ทางการกลางปีน้ี ประกาศว่าจะ

ไม่สมัครเลือกต้ังเพื่อรับตำาแหน่ง

เป็นวาระท่ี 2 เล็งกลับไปอยู่กับ

ครอบครัวมากข้ึน ท่ามกลางเสียง

ตอบรับจากการตัดสินใจคร้ังน้ีด้วย                                             

คะแนนผลสำารวจความนิยมต่ำา

ท่ีสุดเป็นประวัติการณ์

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                       

งานคำาประกาศของแคร์รี แลม 

เมื่อวันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2565                                                 

กล่าวว่า เธอเตรียมจะก้าวลงจาก                                                       

ตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง

ในเดือนมิถุนายนน้ี ส้ินสุดระยะ                                                

เวลาแห่งความแตกแยกในฮ่อง                                                    

กงจากการประท้วงเรียกร้องประ 

ชาธิปไตย และความล้มเหลวใน

การจัดการกับสถานการณ์การระ 

บาดของโควิด-19 จนทำาให้ฮ่อง                                               

กงติดหน่ึงในประเทศท่ีสาหัสจาก                

การระบาดมากท่ีสุดในโลก และ

ยังต้องแยกตัวโดดเด่ียวจากนานา 

ชาติจนถึงปัจจุบัน

“ฉันจะครบวาระ 5 ปี ใน

ฐานะหัวหน้าผู้บริหารฮ่องกงใน

วันที่ 30 มิถุนายนนี้ และจะสิ้น

สุดการทำางาน 42 ปี ในรัฐบาล

ฮ่องกงอย่างเป็นทางการ” แลม 

กล่าวกับผู้สื่อข่าว และยืนยัน

ว่าเธอจะไม่เข้ารับการคัดเลือกให้

ดำารงตำาแหน่งวาระที่ 2 หาก

คณะกรรมการเลือกผู้บริหารสูง 

สุด 1,500 คน ท่ีจะเลือกผู้นำาคน 

ใหม่ในเดือนหน้า

เธอกล่าวว่าผู้นำาของจีน

เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของ

เธอท่ีจะไม่ต่อวาระการทำางาน 

และเธอต้องการใช้เวลาอยู่กับ

ครอบครัวมากขึ้น

แคร์รี แลม เล่ียงตอบคำา                                              

ถามเก่ียวกับอนาคตของเธอมา

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนท่ี

ผ่านมา และในระหว่างการประ 

กาศเมื่อวันจันทร์ เธอเปิดเผย

ว่าได้แจ้งรัฐบาลจีนถึงแผนการ

ที่จะลาออกมานานกว่า 1 ปี

แล้ว

ในฐานะข้าราชการอาชีพ

มาตลอดชีวิต แคร์รี แลม ก้าว

ข้ึนดำารงตำาแหน่งผู้นำาหญิงคน

แรกของฮ่องกงในปี 2560 โดยให้

คำามั่นว่าจะขจัดความแตกแยก

และรวมฮ่องกงเป็นหนึ่ง ไม่ยึด

ติดกับการเดินตามความต้องการ

ของจีนแผ่นดินใหญ่ แต่อีกไม่

นานเธอกำาลังจะก้าวลงจากตำา 

แหน่งด้วยคะแนนนิยมต่ำาสุดเป็น

ประวัติการณ์ ซ่ึงสาเหตุใหญ่มา

จากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล

อย่างรุนแรงหลายคร้ัง จนรัฐ 

บาลจีนต้องเข้ามาควบคุมในเดือน

มิถุนายน ปี 2563 ส่งผลให้จีน

มีอำานาจมากขึ้นกว่าเดิมในการ

กำาหนดวิถีชีวิตในฮ่องกง รวม

ถึงสาเหตุจากความล้มเหลวใน

การจัดการปัญหาการระบาดของ

โควิด-19 ในเกาะแห่งนี้ ซึ่งประ                                       

การหลังยังสร้างความไม่พอใจ

ให้กับจีนท่ีสนับสนุนเธอมาตลอด 

ด้วยเช่นกัน.

หลุมศพใหญ่ • ภาพถ่ายจากดาวเทียมคาดว่าเป็นหลุมศพขนาดใหญ่บริเวณโบสถ์เซนต์แอนดรูว์และปิแอร์ โวซวาโนโฮออลเซนตส์ ใน

เมืองบูกา นอกกรุงยูเครน ถ่ายเมื่อวันที่ 31 มี.ค. เผยแพร่โดยบริษัทแม็กซาร์เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.

‘สังหารหมู่’ ที่ Bucha ในยูเครน

กับแผนรบรอบใหม่ของปูติน



สมัครผู้ว่าฯ

จากนี้จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 

และประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นทางการใน

วันที่ 11 เมษายน และสามารถยื่นคัดค้าน

ภายใน 3 วัน คือวันที่ 14 เมษายน ที่

สำานักงาน  กกต. กรุงเทพฯ อาคาร B ศูนย์

ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ฝากเตือนผู้สมัคร

ในการหาเสียงช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

สามารถทำาได้ถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อน

วันเลือกตั้ง เพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ด้านนายสมชัย ประธาน กกต.ทถ.กทม. 

กล่าวถึงข้อห่วงใย 2 เรื่อง คือ การแต่งตั้ง

ผู้แทนผู้สมัครไปประจำาที่เลือกตั้งต่างๆ มี

ได้ 1 คน/ที่เลือกตั้ง ผู้สมัครต้องส่งรายชื่อ

มาที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำา

ท้องถิ่นฯ ณ ศาลาว่าการ กทม. เขตดินแดง 

ภายในวันที่ 14 พ.ค.65 รวมถึงเรื่องป้าย

หาเสียง ผู้สมัครจะต้องดำาเนินการตามข้อ

กำาหนดในประกาศ กกต.ทถ.กทม.เพื่อไม่เกิด

การผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งมีความผิด

ทั้งนี้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.วันสุดท้าย 

คือ นายกฤตชัย พยอมแย้ม เบอร์ 29 พรรค

ประชากรไทย, นายพงศา ชูแนม  เบอร์ 30 

พรรคกรีน และนายวิทยา จังกอบพัฒนา 

เบอร์ 31 ผู้สมัครอิสระ

สำาหรับความเคลื่อนไหวของผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข  6 ให้สัมภาษณ์กรณี

ผลโพลของ ม.ธรรมศาสตร์ ที่พบว่าตนเอง

มีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับที่ 4 ว่า ไม่มี

ความกังวลใจอะไร เพราะเท่าที่ทราบมา

ธรรมศาสตร์ทำาโพลมาสามครั้ง ครั้งแรกได้ 

5 กว่าๆ ครั้งที่สองก็ได้ 5 กว่าๆ ตอนที่ยังไม่ได้

ประกาศตัว ส่วนครั้งที่สามได้ 11 กว่า ๆ  (11.3) 

ตนเปิดตัวช้ากว่าผู้สมัครคนอื่น และการหา

เสียงเพิ่งจะเริ่มต้น ตนยังมั่นใจในทุกเรื่องที่

เคยได้แก้ปัญหา ได้พัฒนา และสร้างสรรค์

แต่สิ่งดีๆ ให้คนกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่

ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. 5 ปีเศษ ซึ่งเชื่อว่า

พี่น้องประชาชนมองเห็นและรับรู้ได้

เมื่อถามถึงกรณีลงพื้นที่หาเสียง

ครบ 7 วันแล้วเสียงตอบรับเป็นอย่างไร 

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ตั้งแต่วันรับสมัคร

เป็นต้นมา ตนได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ

ประชาชนชาวชุมชนตั้งแต่วันนั้นเลย เพื่อ

ไปขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

ต่างๆ ว่าตนอยากจะทำางานต่อให้ประชาชน 

ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และพร้อม

สนับสนุนให้ตนเป็นผู้ว่าฯ กทม.ต่อ ทำาให้มี

ความฮึกเหิมขึ้น และอีก 48 วันที่เหลือก็ยิ่ง

มั่นใจเพราะได้ทำาการบ้านตลอด 

เมื่อเวลา 12.00 น. นายสุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) หมายเลข 4 พร้อมด้วยนายเมธวิน  

อังคทะวานิช ผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท เบอร์ 1 

และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค

และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย ในฐานะ 

ผู้อำานวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.พรรค 

ปชป. ลงพื้นที่หาเสียงที่ซอยอารีย์ เขตพญาไท 

เพื่อแนะนำาตัวกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่

สัญจรไปมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยระหว่างหา

เสียงอยู่นั้นนายสุชัชวีร์เห็นป้ายหาเสียงของตัว

เองตั้งกีดขวางทางเข้าออก  จึงให้เจ้าหน้าที่ถอน

การติดตั้งป้ายทันที 

นายสุชัชวีร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม.มากถึง 29 คนว่าหวั่นใจ

หรือไม่ ต้องมีการปรับกลยุทธ์หาเสียงหรือ

ไม่ว่า ในอดีตก็มีผู้สมัคร 20-30 คนมาแล้ว 

ไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมาย ดังนั้น

กลยุทธ์สำาคัญคือต้องขยันอย่างเดียว และ

ต้องทำาให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดไป

ทำาได้จริง ยอมรับว่าป้ายหาเสียงมีจำานวน

มากจริงๆ แต่ป้ายของตนยังน้อยอยู่ เพราะ

พยายามระมัดระวังมาก เราคิดมาล่วงหน้า

แล้วว่าป้ายเรามีหลายรูปแบบให้เหมาะสม

กับยุคสมัย ของเราก็มีที่ตั้งใจไว้แล้ว เล็ก

มากๆ ก็มี ขอให้คอยติดตามดู 

“จากการลงพื้นที่พ่อค้ าแม่ค้ าพูด

เหมือนกันหมดว่า กรุงเทพฯ มันเฉาเพราะ

เศรษฐกิจยุคโควิด ดังนั้นตนตั้งใจว่าหากได้

เป็นผู้ว่าฯ งานแรกคือต้องลงไปสู้กับโควิดแบบ

ถึงลูกถึงคน เพราะถ้าโควิดยังแย่อยู่ อะไรก็

แย่หมด หากแก้ปัญหาโควิดได้ 1 เรื่อง จะได้

ตามมาอีก 4 เรื่อง คือ 1.เศรษฐกิจดีขึ้น คนได้

กลับมาทำางาน 2.นักท่องเที่ยวกลับมา 3.หมอ 

อาสาสมัครได้กลับไปช่วยประชาชนที่เป็นโรค

อื่น และ 4.กทม.ได้เก็บงบฯ เต็มเม็ดเต็มหน่วย

มาช่วยงานอื่นๆ ดังนั้นเรื่องโควิดจึงเป็นเรื่องที่

ต้องจัดการสุดชีวิต” นายสุชัชวีร์กล่าว

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย น.ต.ศิธา ทิวารี 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 11 ดร.รัตติกาล 

แก้วเกิดมี ผู้สมัคร ส.ก.หมายเลข 4  พรรค

ไทยสร้างไทย ลงพื้นที่เขตสายไหมลุยขอ

คะแนนสนับสนุน โดยขบวนรถแห่วนรอบ

พื้นที่ชุมชนเขตสายไหม พร้อมลงเดินพบปะ

พี่น้องประชาชนที่ตลาดป้าพร ตลาดชุมชน

วัดเกาะสุวรรณาราม และซอยแอนเน็กซ์ 

ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดย น.ต.ศิธา 

เปิดเผยว่า หากมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องชาว

สายไหม ตนจะทำาหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็ม

กำาลังความสามารถ เพื่อช่วยกันสร้างสาย 

ไหมให้เป็นบ้านแห่งความสุขตามที่พี่น้องใน

พื้นที่ต้องการ 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.เบอร์ 8  พร้อมทีมงานลงพื้นที่หาเสียง

ตามชุมชนและตลาดย่านบางนา โดยเริ่ม

ต้นจากวัดบางนาในและวัดบางนานอก ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ขายรวมถึง

ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก 

บางรายก็เตรียมดอกไม้มามอบเพื่อเป็นการ

ให้กำาลังใจ และขอถ่ายภาพกันตลอดทางที่

คณะเดินผ่าน  จากนั้นได้แวะเข้าไปชมและ

ให้อาหารฝูงนกนางนวลที่อาศัยอยู่บริเวณ

ท่าน้ำาวัดบางนานอกอีกด้วย

ที่บริษัท เดอะแพลตฟอร์ม สุขุมวิท 22 

น.ส.ศศิกานต์  วัฒนะจันทร์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.เบอร์ 16 ในนามกลุ่มใส่ใจ นายวินท์ 

สุธีรชัย หัวหน้ากลุ่มใส่ใจ ร่วมแถลงเปิด

ตัวนโยบายภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ ต้อง

ปลอดภัยสำาหรับทุกคน” โดย น.ส.ศศิกานต์

กล่าวว่า ได้กำาหนดแผนการทำางานออกเป็น 

3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ

ยาว และเน้นให้ความสำาคัญกับเด็ก สตรี  

ผู้สูงอายุ LGBTQ และผู้ด้อยโอกาส แม้จะ

เป็นคนต่างจังหวัดแต่อยู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่

อายุ 15 ปี จึงรับรู้ปัญหาของกรุงเทพฯ มา

ตลอด ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกรุงเทพฯ 

น.ส.ศศิกานต์กล่าวว่า แม้จะเป็น 

ผู้สมัครหน้าใหม่ในแวดวงการเมือง แต่

มองว่าเป็นข้อได้เปรียบ เพราะตำาแหน่ง 

ผู้ ว่ าฯ กทม.ไม่ ใช่ตำาแหน่งที่มีอำานาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาก เนื่องจากมีหน่วยงาน

ต่างๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลส่วนต่างๆ อยู่

แล้ว การทำางานของกรุงเทพฯ จึงต้องอาศัย

การประสานงาน สามารถทำางานได้กับทุก

พรรคการเมือง ทุกกลุ่ม หากผู้ว่าฯ มาจาก

สังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งก็จะไม่สามารถ

ทำางานได้อย่างเต็มที่  

เมื่อถามว่า การส่ง น.ส.ศศิกานต์

ลงผู้ว่าฯ กทม.เพื่อตัดคะแนนนายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร จากพรรคก้าวไกลหรือไม่ 

นายวินท์กล่าวว่า การลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.

ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร ไม่ว่าใครจะ

มาเป็นรัฐบาล จะอยู่ฝั่งไหน เราก็สามารถ

ทำางานร่วมกันได้ การสนับสนุนคุณจิ๊บ

ในครั้งนี้ จึงต้องการทำาเพื่อแก้ปัญหาให้

กรุงเทพฯ อย่างแท้จริง 

ภายในงานแถลงข่าว นายมาร์ก 

ไอน์สไตน์ เชื้อสายทายาทไอน์สไตน์ ได้มา

ร่วมให้กำาลังใจด้วย โดย น.ส.ศศิกานต์กล่าว

ว่า รู้จักกับมาร์ก ไอน์สไตน์ ที่เป็นเพื่อนกัน

มา 20 ปีแล้ว เห็นปัญหาร่วมกันมากมาย 

โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เรื่องเด็ก กลุ่ม

ผู้สูงอายุ และกลุ่ม LGBTQ ซึ่งถือเป็น

ประชากรกลุ่มใหญ่ของ กทม.

ส่วนนายสราวุธ เบญจกุล ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 28 เปิดเผยถึงการ

ตัดสินใจสมัครผู้ว่าฯ กทม.เมื่อวันที่  3 เม.ย.ที่

ผ่านมาว่า จากประสบการณ์การทำางานใน

หน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา ได้พบเห็นปัญหา

มากมายใน กทม. จึงต้องการเห็นความ

เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานคร  

โดยมีแผนที่จะให้บริการประชาชน โดยนำา

เทคโนโลยีมาใช้  มุ่งเน้นความประหยัด 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย. 

แรมโบ้

พร้อมด้วยนางจุรีพร สินธุไพร เข้าแจ้งความ

ดำาเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่และตัดต่อคลิป

เสียงเอาเงินโควตาลอตเตอรี่มาหาเสียง

โดยก่อนเข้าแจ้งความนายเสกสกล

เปิดเผยว่า จะให้สัมภาษณ์ที่นี่ที่เดียวแล้ว

จบ ไม่อยากให้เป็นประเด็นดรามามาก

ไป มีตัวแทนหลายคนอยากจะได้ โควตา

ลอตเตอรี่ ตนก็ได้ปฏิเสธไม่อยากคุยกับใคร

เรื่องผลประโยชน์ เพราะที่เข้ามาต้องการทำา

สลากให้ได้ราคาที่ 80 บาทตามนโยบายของ 

นายกฯ ไม่มีการเจรจาหรือให้ โควตาใคร

เพราะไม่มีอำานาจให้ โควตาใคร บางคนมา

รอที่ใต้ตึกที่ทำางานก็ไม่ให้เข้าพบ และสั่งการ

ไปยัง พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข, พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ หักพาล คณะทำางาน หากเจอการกระ

ทำาความผิดจับให้หมดไม่ให้มีผลประโยชน์

แอบแฝง เพราะต้องการช่วยเหลือชาวบ้าน

ที่กำาลังได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านกำาลัง

ได้รับความเดือดร้อนแล้วเราจะไปแสวงหา

ผลประโยชน์เองไม่ได้ ขณะเดียวกันได้กำาชับ

ทุกฝ่ายห้ามมีการนำาชื่อตนไปแอบอ้าง 

“คลิปที่เกิดขึ้นจุรีพรเคยอยู่เสื้อแดงมา

ด้วยกัน รู้จักกันมากว่า 20 ปีแล้ว เพราะผม

เป็นเพื่อนกับพี่ชายเขาคือนายนิสิต สินธุไพร 

ผมกับจุรีพรเล่นกันได้ทุกเรื่อง แหย่กันได้ทุก

เรื่อง เราไม่คิดว่าเป็นคนอื่น ผมเป็นคนเอา

จุรีพรเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐ ผมได้

บอกว่าให้กลับเนื้อกลับตัว พวกเรายังทำางาน

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ ให้มา

ร่วมมือกันช่วยรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนแก้ไข

บ้านเมือง ไม่ต้องมีสีเสื้อ เพราะจุรีพรเคย

เป็นแกนนำาแดงพัทยา บอกไม่ต้องมีสีเสื้อ”

นายเสกสกลกล่าวอีกว่า นางจุรีพร

โทร.มาหาผมว่าพี่มีโควตาหวยไหม จะเอา

ไปให้น้องขายในราคา 80 บาทตามระบบ 

ก็บอกไปไม่มีอำานาจ รอจัดระบบแล้วไปเข้า

ตามระบบให้เรียบร้อย เพราะอำานาจอยู่ที่

สำานักงานสลากฯ ซึ่งเขาก็บอกว่าจะมากิน

กาแฟด้วย แต่ตนก็ยืนยันไปว่าไม่พบใคร 

“กระทั่งวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม คุย

แซวเล่นกับจุรีพร  และเขาบอกว่าจะลง 

นายก อบจ.ที่ร้อยเอ็ดเนื่องจากคนเก่าถูกใบแดง 

สุดท้ายจึงโทร.ไปแซวเล่นว่ามีตังค์หรือเปล่า

ที่ติดหนี้เขา 15 ล้านตอนเลือกตั้ง แต่การ

ที่พูดนั้นเป็นการพูดหยอกล้อแซวเล่นแบบ

สนุกสนาน ส่วนที่ใช้เสียงเล็กๆ ตอนนั้น

กำาลังรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อน ไม่

อยากให้เพื่อนได้ยิน จึงเดินออกไปหลบมุม

พูดเบาๆ เสียงเหมือนกระซิบกระซาบ จริงๆ 

แล้วไม่ใช่ การยืมเงินจุรีพรพูดมาเป็นสิบ

ครั้ง ยืม 5 ล้านที 10 ล้านที 100 ล้านที 

แต่ไม่เคยได้สักสลึง ก็แซวกันเล่นอยู่แบบนี้ 

และเงิน 15 ล้านเป็นการพูดชักแม่น้ำาทั้งห้า

เพื่อให้จุรีพรเห็นใจ เรื่องหมดเงินร้อยล้านก็

ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นการพูดหยอกล้อให้เขา

เห็นใจให้สงสารแค่นั้นเอง  แต่สิ่งสำาคัญที่ได้

บอกจุรีพรไป อย่าเที่ยวเอาคนมาขอโควตา

เพราะตนไม่มีอำานาจ ใครมาเดี๋ยวดักจับ”

นายเสกสกลกล่าวว่า คลิปที่หลุดมา

บางช่วงมีการตัดต่อ วันนี้จึงต้องดำาเนินการ

กับคนที่ตัดต่อหรือคนที่นำาไปโพสต์ เป็นการ

บิดเบือนข้อเท็จจริง เป้าหมายมี 2 ส่วนคือ  

1.เป็นเกมการเมืองที่จะทำาลาย เพราะผม

คือองครักษ์พิทักษ์นายกฯ สู้ถวายหัว ใคร

จะมาเล่นงานนายกฯ ผมไม่ยอม 2.ที่มารับ

งานตรงนี้คือต้องการมาแก้ไขปัญหาให้ได้ 

จริงๆ แล้วใครจะกล้าเหมือนผม เสื้อเกราะ

กันกระสุนผมยังเบิกใครไม่ได้ วันนี้มีการสูญ

เสียผลประโยชน์มหาศาลงวดหนึ่งเป็นหมื่น

ล้าน เงินเป็นหมื่นล้านแล้วผมจะมาเอาเงิน

เล็กๆ น้อยๆ กับจุรีพรแค่นี้เหรอ

“วันนี้ผมถามกลับว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยง

ตาย จะถูกลอบสังหารวันไหนมีใครกล้า

เหมือนผมบ้าง มีใครใจเด็ดเหมือนแรมโบ้

บ้าง วันนี้ถ้าผมตายใครรับผิดชอบ เพราะ

การสูญเสียผลประโยชน์ของนักการเมือง

และนายทุน ถ้าใครกล้าเสี่ยงตายผมจะออก

จากหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ส่วนทนายษิทรา  

เบี้ยบังเกิด ที่เป็นคนเผยแพร่คลิป ผมได้บอก

ไปแล้วให้เอาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย อย่า

โพสต์ฝ่ายเดียว และวันนี้ทางทนายษิทราได้

โพสต์ที่นางจุรีพรได้แถลงไปแล้ว”

นายเสกสกลยังกล่าวอีกว่า เรื่องคลิป

เสียงตนแคร์นายกฯ มาก ถ้ามีเรื่องอะไร

ต้องรายงานให้ท่านทราบทุกเรื่อง ท่านเป็น

คนดีเป็นคนซื่อบริสุทธิ์ ไม่มีผลประโยชน์

แอบแฝง อะไรที่จะไปกระทบนายกฯ จึงต้อง

ระวังอย่างที่สุด แต่ก็พลาดจนได้เพราะการ

คุยโทรศัพท์แบบหยอกล้อกับจุรีพร 

ด้านนางจุรีพรเผยว่า ที่ยืนยันว่าคนชื่อ

กิ๊กเป็นคนอัดคลิปเสียง เพราะเขานั่งอยู่ข้าง

ตนและมีพฤติกรรมที่ ไม่สนิท ตอนนี้กำาลัง

จะหาตัวอยู่เหมือนกันเพราะโทร.ไปแล้วไม่

สามารถติดต่อได้ ที่มาแจ้งความด้วยเพราะ

ทำาให้พี่แรมโบ้ได้รับความเสียหายที่ ไปออก

ข่าวแบบนี้ วิเคราะห์ว่า คนที่อัดคลิปและ

เผยแพร่อาจจะคิดสั้นว่าตนสนิทกับพี่แรมโบ้ 

เหมือนจะไปพูดกับคนขายหวย เพื่อจะเอาไป

อ้างว่าผู้หญิงคนนี้สนิทกับแรมโบ้ ถ้าอยากได้

หวยให้ติดต่อเขา นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวว่า นายเสกสกลได้ชี้แจงไปแล้ว และ

ตนก็ได้เรียกมาสอบถามแล้วเช่นกัน โดยได้

มีการชี้แจงออกไป และทั้งหมดนายเสกสกล

ก็ยอมรับว่าถ้าผิดกฎหมายก็ยอมรับทุกอย่าง 

โดยนายเสกสกลได้ชี้แจงถึงความจำาเป็นใน

การที่เขาทำาและพฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีต  

ก็ขอให้ดูสิ่งที่เขาทำาในวันนี้ 

“ผมก็ให้ โอกาสเขา และเขาก็ไม่ได้ทำา

คนเดียว คณะทำางานที่ตั้งขึ้นมามีทั้ง รมต.

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร. รวม

ทั้งหน่วยงานอีกจำานวนมาก และสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ได้เข้าไปช่วยกันทำา 

ก็ต้องไปดูว่าประเด็นที่ทำานั้นทำาเพื่ออะไร 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ที่ต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา

ปกติ ก็ต้องไปดูว่าเกี่ยวพันกับอะไรบ้างและ

ผิดกฎหมายตรงไหน เพราะฉะนั้นเรื่องเก่า

กับเรื่องใหม่อย่าเพิ่งเอามาปนกัน วันนี้ก็เห็น

ฟ้องร้องกันเยอะแยะ ซึ่งผมได้บอกไปว่าให้

ดำาเนินการอย่างระมัดระวังที่สุด และผมก็

ไม่ละเว้นถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเสกสกล 

ได้กำาชับไปแล้ว”

เมื่อถามว่า มีความจำาเป็นต้องเปลี่ยน

ตัวหรือไม่ เพราะขณะนี้เกิดความไม่เชื่อมั่น

ในการแก้ปัญหาสลากแพง นายกฯ กล่าว

ว่า “ไม่เชื่อมั่น ใครล่ะที่ ไม่เชื่อมั่น ตอนนี้

เมื่อเป็นเรื่องขึ้นมาก็มีการชี้แจง กฎหมาย

ก็เข้าไปตรวจสอบจริงหรือไม่ เขาแก้ปัญหา

กันอย่างนี้ ไม่ใช่เหรอ ก็ฟังทั้ง 2 ทางสิใน

เรื่องของการบริหาร และถ้ามันผิดกฎหมาย

ก็ไม่เอาใครไว้ทั้งนั้นแหละ”

ถามว่า เป็นการดิสเครดิตทางการ

เมืองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คิดเองก็ตอบ

เอง ก็รู้คำาตอบอยู่ ทุกเรื่องมันเป็นการเมือง

ทั้งหมดนั่นแหละ ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เวลา

ที่จะมาทำากันตอนนี้ ประเทศชาติกำาลังมี

ปัญหาอยู่ ตนก็พยายามทำาให้ดีที่สุด ก็สุด

แล้วแต่สังคมจะว่ายังไงก็แล้วกัน

ซักว่า จะกลายเป็นเรื่องที่นำาไปสู่การ

อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

ตอบว่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปขยายกันแค่ไหน 

ถ้าจะอภิปรายก็อภิปรายไป ตนชี้แจงได้ ก็

ขอให้ฟังก็แล้วกัน

เมื่อถามว่า ประชาชนจะมั่นใจได้หรือ

ไม่ว่านายเสกสกลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรโควตา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า 

“ก็ให้เขาพิสูจน์ตัวออกมาสิ ตอนนี้ก็ยังไม่ทำา

อะไรทั้งนั้นแหละ เพราะมันทำางานร่วมกัน

อยู่ ถ้าใครไม่ดีตรงนั้นมันก็ต้องลงโทษ หา

วิธีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป งานใหญ่

ก็อย่าทำาให้เสียหายเท่านั้นเอง เป็นคนหนึ่ง

ในคณะทำางานก็มีความตั้งใจ”

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจะ

ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่  

นายกฯ กล่าวด้วยน้ำาเสียงหงุดหงิดว่า “โอ๊ะ 

ไม่เอาๆ”.
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อ่างทองมะนาวราคาลดลูกละ 2 บาท

อ่างทอง • วันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณตลาดเกษตร

สุวพันธุ์เมืองทอง ตลาดขายส่งพืชผลทางเกษตร ตำาบลตลาดหลวง 

อำาเภอเมืองฯ จังหวัดอ่างทอง สำารวจราคามะนาวที่ขายส่งให้ลูกค้า

ราคาถูกมาก ไม่แพง โดยมีราคาเริ่มต้นที่ร้อยละ 200 บาท คือราคา

ขายส่งเริ่มต้นที่ราคาลูกละ 2 บาทถึง 3.50 บาท มีให้เลือกเป็นจำานวน

มากแล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่ หรือจะซื้อเป็นกิโลกรัมก็เริ่มต้นที่ราคา 

40-50 บาทต่อกิโลกรัม มีบริการเป็นจำานวนมากทั้งขายปลีกและ

ขายส่ง ทางด้านนางทิพวรรณ สำาเนียง อายุ 45 ปี แม่ค้ามะนาว เล่า

ให้ฟังว่า ราคามะนาวในตลาดเกษตรสุวพันธุ์ ราคาไม่แพง เริ่มต้นที่

ราคา 2-3.50 บาท แล้วแต่ขนาด หากซื้อเป็นกิโลกรัมก็อยู่ที่ 40-50 

บาทต่อกิโลกรัม แล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่และความสวยของมะนาว มี

บริการให้ลูกค้าเป็นจำานวนมากทั้งขายปลีกและขายส่งทุกวันไม่มีวัน

หยุด โดยแม่ค้าส้มตำาที่มาซื้อมะนาวต่างดีใจ เพราะทำาให้ต้นทุนต่ำาลง

เตือน 8 จว.ใต้ 4-6 เม.ย.เสี่ยงน้ำาท่วม

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 4 เม.ย.65 

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 7 (18/2565) 

เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีผลกระทบช่วง 

วันที่ 4-6 เมษายน 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำาปกคลุมบริเวณ

ภาคใต้ และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป 

ทำาให้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำาลังแรง

ขึ้น ส่งผลให้ในวันที่ 4-6 เมษายน 2565 มีฝนหนักหลายพื้นที่และ

มีฝนหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และ

นครศรีธรรมราช และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง 

สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึง

หนักมาก ซึ่งอาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรง คลื่น

ลมบริเวณอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝน

ฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วย

ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้

ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด 

ตรังพบผู้ติดเชื้อ-ตายนอก รพ.สูง

ตรัง • วันที่ 4 เม.ย.65 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด 

จ.ตรัง เข้าตรวจสอบ และเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยติดเตียงและเสียชีวิต

จากการติดเชื้อโควิด-19 รายหนึ่งในพื้นที่ อ.ห้วยยอด จากนั้นเร่ง

นำาร่างบรรจุใส่ถุงป้องกันเชื้ออย่างมิดชิดและบรรจุลงในหีบศพ และ

เคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดในทันที ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 

โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อที่โรงพยาบาลของปีนี้รวมแล้ว

ทั้งหมด 44 ราย แต่ทั้งนี้ ไม่ได้นับรวมผู้เสียชีวิตที่บ้านและมีการตรวจ

พบติดเชื้อโควิดร่วมด้วย ซึ่งในจังหวัดตรังพบเสียชีวิตที่บ้าน และ

ตรวจติดเชื้อหลายราย ทำาให้เจ้าหน้าที่ต้องทำางานอย่างระมัดระวัง.

บุรีรัมย์ • วันที่ 4 เม.ย.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า หลังเกิดพายุฝน

ถล่มอย่างหนัก 2 คืนติดต่อกัน

ในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้เกิด

น้ำาท่วมพื้นที่การเกษตรในหลาย

อำาเภอ โดยเฉพาะสวนดอกไม้

ของ น.ส.ภัทรภรณ์ ค้ำาคูณ อายุ 

39 ปี ที่ตำาบลหนองโสน อำาเภอ

นางรอง ซึ่งได้ปลูกดอกดาวเรือง 

ดาวกระจาย คอสมอส สร้อยไก่ 

หงอนไก่ และดอกบานชื่น  เอาไว้

กว่า 3 ไร่ เพื่อจำาหน่ายและเตรียม

ทำาเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรที่

สนใจเข้ามาชมและนำาไปทำาเป็น

สวนของตัวเอง แต่ดอกไม้ที่ปลูก

ไว้กว่า 3 ไร่  จมน้ำาเสียหายเกือบ

ทั้งหมด แม้จะใช้เครื่องสูบน้ำา

ออกจากแปลง แต่ต้นดอกไม้บาง

ส่วนก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้แล้ว 

ทั้งเกรงว่าหากฝนกระหน่ำาลงมา

ซ้ำาอีก ดอกไม้ที่เหลือคงเสียหาย

ทั้งหมด       

น.ส.ภัทรภรณ์ ค้ำาคูณ เจ้า 

ของสวน บอกว่า ครั้งนี้เป็นรอบที่

สามที่ถูกพายุฝนถล่มสวนดอกไม้ 

โดย 2 รอบแรก ยังไม่หนักขนาดนี้ 

แต่ครั้งฝนตกหนัก 2 คืนติดต่อกัน  

ทำาให้น้ำาท่วมสวนดอกไม้ที่ปลูกไว้

กว่า 3 ไร่ เพื่อตัดดอกไปจำาหน่าย 

อีกทั้งตั้งใจจะทำาเป็นแปลงสาธิต

เอาไว้ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่

สนใจการปลูกดอกไม้เข้ามาชม

และเรียนรู้ เพื่อจะได้นำาไปปลูก

เป็นอาชีพ แต่กลับถูกน้ำาท่วมเสีย

หายเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะดาว

เรืองเป็นดอกไม้ที่ไม่ชอบน้ำา ถึงแม้

จะสูบน้ำาออกแล้ว แต่บางส่วนก็คง

ไม่สามารถฟื้นตัวได้

ทั้งนี้  สวนแตงโมของนาย

เจตนิพัทธิ์ หน่างเกษม อายุ 38 ปี 

ชาวบ้านหนองโสนซึ่งอยู่ใกล้กันได้

ลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์แตงโมมาปลูก

ไว้ประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นเงินกว่า 

5,000 บาท ก็ถูกน้ำาท่วมเสียหาย

เช่นกัน.

ฝนถล่มบุรีรัมย์

เกษตรกรอ่วม

สูญเงินครึ่งแสน

สงขลา • วันที่ 4 เม.ย.65 ที่ 

สภ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผู้

บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9 แถลง

ข่าวการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่

ในพื้นที่ จ.สงขลาในรอบปีนี้ เป็น

ไอซ์ 300 กิโลกรัม มูลค่า 90 ล้าน

บาท และยาบ้า 1,220,000 เม็ด 

มูลค่ากว่า 36 ล้านบาท โดยการ

จับกุมแยกออกเป็น 2 เคส 

เคสแรก นายยุทธนา เจ้า

ดูรี นายอำาเภอจะนะ ร่วมกับ 

พ.ต.อ.ศราวุธ เจี้ยงเต็ม ผกก.

สภ.ควนมีด, พ.ต.ท.ธนวัต เส้ง

สุย ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา พร้อม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จับกุมยา

ไอซ์ 300 กก. ที่จุดตรวจร่วมด่าน

ถาวรบ้านควนมีด อ.จะนะ ซึ่งขน

มากับรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซู 

บิชิ สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน 

บม 5786 กระบี่ ใส่ไว้ในลังโฟมสี

ขาว ทำาทีเหมือนขนส่งสินค้าปกติ 

จึงจับกุมนายประเสริฐ เสนา  

อายุ 53 ปี ชาว ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วย 

ยอด จ.ตรัง คนขับเอาไว้ได้ จาก

การสอบสวนผู้ต้องหาให้การ

ว่า ได้ขนยาไอซ์มาจากเชียงราก 

จ.ปทุมธานี ไปส่งที่ อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส โดยได้รับค่าจ้างใน

การขนยาไอซ์ จำานวน 1 แสนบาท 

โดยเจ้าของยาไอซ์เป็นของ

นายปวิช ธีระสุทธิ์ อายุ 25 ปี หรือ

ปอ ซึ่งเป็นลูกเขย มีหมายจับคดียา

เสพติด 5 หมาย และนางสาวกมล

ชนก เสนา อายุ 25 ปี หรือแก้ม 

ทั้งสองคนหลบหนีไปยังประเทศ

ลาว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ยึด

ทรัพย์ มีทั้งสร้อยคอทองคำา สร้อย

ข้อมือทองคำา และรถยนต์กระบะ

มูลค่ากว่า 1 ล้าน 1 แสนบาท ของ

เครือข่ายค้าไอซ์กลุ่มนี้ 

ส่วนอีกเคส พ.ต.อ.พงศ์ 

พสิษฐ์ ทองด้วง ผกก.สภ.บาง

กล่ำา ร่วมกับ พ.ต.ท.ธนวัต เส้งสุย 

ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา หัวหน้าชุด

ปราบปรามยาเสพติดตำารวจภูธร 

จ.สงขลา และ ป.ป.ส.ภาค 9 เข้า

ตรวจค้นที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 3 

ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำา จ.สงขลา 

หลังจากที่ ได้รับรายงานว่าถูก

ใช้เป็นสถานที่เก็บยาบ้าจำานวน

มากเพื่อรอส่งให้กับเอเยนต์ และ

จับกุมนายวีระชัย บิลหมุด อายุ 

33 ปี หรือบ่าวโคล่า นักค้ายา 

เสพติดรายใหญ่ใน อ.บางกล่ำา 

ยึดยาบ้าได้จำานวน 1,220,000 เม็ด 

และเจ้าหน้าที่กำาลังอยู่ระหว่าง

การสอบสวนขยายผลไปยังเครือ

ข่ายค้ายาบ้ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นเครือ

ข่ายใหญ่ระดับประเทศ.

ขอนแก่น • ชาวบ้านโนนพยอม

นับร้อยบุกศาลากลางขอนแก่น 

ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ให้ปลด

ผู้ ใหญ่บ้านออกจากตำาแหน่ง

หลังประพฤติตนไม่เหมาะสม 

ไม่โปร่งใส และใช้อำานาจหน้าที่

ส่อไปในทางทุจริต

วันที่ 4 เม.ย.2565 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่บริเวณศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่นมีชาวบ้านจาก 

บ.โนนพยอม ม.5 ต.ม่วงหวาน 

อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น กว่า 100 คน 

รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายสม

ศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น 

ขอให้ปลดผู้ ใหญ่บ้านออกจาก

ตำาแหน่งเนื่องจากประพฤติตน

ไม่เหมาะสม ไม่ โปร่งใส และ

ใช้อำ านาจหน้าที่ส่อไปในทาง

ทุจริต โดยมีชาวบ้านกว่า 500 

คนร่วมลงชื่อและทำาหนังสือร้อง

เรียนอย่างถูกต้อง แต่ทาง ผวจ.

ขอนแก่นติดภารกิจจึงมอบหมาย

ให้ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดเข้ารับ

เรื่องร้องเรียนดังกล่าวและดำาเนิน

การตรวจสอบตามขั้นตอน

นางทองดา ผาภู อายุ  

62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 ม.5 

บ้านโนนพยอม ต.ม่วงหวาน 

จับไอซ์-ยาบ้าล็อตใหญ่ขนส่งชายแดนใต้

ชาวบ้านสุดทนร้องผู้ว่าฯปลดผญบ.

อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น กล่าว

ว่า ปัจจุบันผู้ ใหญ่บ้าน บ.โนน 

พยอม คือ นายบุญทัน กันยาเนียม 

อายุ 50 ปี ดำารงตำาแหน่งมา  

7 ปี มีการบริหารงานที่ไม่โปร่ง 

ใส ไม่ว่าจะเป็นการขายดินจาก

โครงการขุดลอกหนองเขของ

หมู่บ้าน โดยนำาเงินที่ ได้ไปเป็น

ผลประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังใช้

เงินส่วนกลางของหมู่บ้านจ้างรถ

แบ็กโฮรื้อป่าสาธารณประโยชน์

ของหมู่บ้าน ซึ่งจากการประชุม

ของหมู่บ้าน ชาวบ้านคัดค้านไม่

ให้ทำา แต่ผู้ ใหญ่บ้านยังดำาเนิน

การโดยไม่ฟังชาวบ้าน ถือว่า

ใช้อำานาจหน้าที่ โดยมิชอบและ

กระทำาผิดกฎหมาย

“นอกจากนี้ยังคงพบว่า

โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีที่ ได้รับ

เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา

รอบโรงไฟฟ้า จำานวน 200,000 

บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ให้จัด

ซื้อปุ๋ย เคมีมาจำาหน่ายให้กับ

เกษตรกรภายในหมู่บ้าน และให้

นำาผลกำาไรมาหมุนเวียนในกลุ่ม 

แต่ผู้ ใหญ่บ้านอ้างว่าเป็นเงินที่

ตนเองหามาได้และนำาปุ๋ยเคมีไป

ขายเอง โดยไม่มีคณะกรรมการรู้

เห็น จึงนำาเงินที่ขายปุ๋ยเคมีไปทำา

อย่างอื่น และยังพบโครงการจัด

ซื้อโรงสีข้าวชุมชน พร้อมเครื่อง

มือทางการเกษตรที่ผู้ ใหญ่บ้าน

นำาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดย

ไม่เอาผลกำาไรเข้าส่วนรวม และ

การบริหารกองทุนปุ๋ยชีวภาพที่

ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  

ฟินิคฯ ปีละ 50 กระสอบ มูลค่า

ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 

เป็นระยะเวลา 7 ปี แต่ผู้ ใหญ่

บ้านไม่มีการชี้แจงต่อที่ประชุม 

เมื่อคณะกรรมการสอบถามไม่

สามารถชี้แจงได้ จึงเป็นเหตุ

ให้สงสัยว่าเป็นการกระทำาที่ ไม่

โปร่งใส”

และยังตรวจพบอีกว่า

เงินในบัญชีต่างๆ เช่น บัญชี

เงินวัดชุมพร เงินกองทุนแม่

ของแผ่นดิน จากอำาเภอน้ำาพอง 

เงินโครงการอยู่ดีมีสุข จำานวน 

100,000 บาท เงินค่าเช่าราย

ปีของหนองสาธารณะหมู่บ้าน

ไม่รู้ที่มารายรับ-รายจ่าย และ

ไม่มีการชี้แจงต่อที่ประชุมแก่

ชาวบ้านตลอด 7 ปี รวมทั้ง

เงินฌาปนกิจของหมู่บ้านใน  

7 ปี  ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็ได้

รับเงินไม่เต็มจำานวนที่กำาหนด 

ไม่ทราบว่าเงินดังกล่าวขาดหาย

ไปไหน ชาวบ้านจึงรวมตัวกัน

ไปร้องเรียนที่อำาเภอน้ำาพองขอ

ยื่นถอดถอนนายบุญทัน กันยา

เนียม ออกจากตำาแหน่งผู้ ใหญ่

บ้าน แต่เรื่องเงียบหายไป จึงมา

ยื่นเรื่องกับผู้ว่าราชการฯ ให้ปลด

ออกจากตำาแหน่ง และดำาเนิน

การสอบสวนตามระเบียบที่กระ 

ทรวงมหาดไทยกำาหนด.



อดีตผู้ว่าฯ

มีต้นเหตุจากภาคเศรษฐกิจจริง และสุดท้าย

ก็มาโผล่ปลายเหตุว่าการเงินไม่มีเสถียรภาพ 

ทำาให้เราก็ต้องรับภาระอยู่คนเดียว ก็ต้อง

ออกแรง แม้ว่าจะเสนออะไร ซึ่งส่วนมากเขา

ไม่ค่อยฟัง แต่ก็ต้องพยายามทำาหน้าที่ของเรา

ให้ดีที่สุด” นายชัยวัฒน์กล่าว

ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ว่าฯ ธปท. กล่าว

ว่า การทำานโยบายการคลังขณะนี้เหมือนไม่มี

นโยบาย เป็นการใช้เงินไปเรื่อยๆ ไม่เคยคิด

ว่าจะขาดดุลเท่าไหร่ และขาดดุลงบประมาณ

ควรมีน้ำาหนักแค่ไหนถึงจะเพียงพอ ฉะนั้น

ประเทศชาติตอนนี้ต้องเน้นเรื่องการมีนโย

บายการคลังที่จริงจัง ขณะที่การทำานโยบาย

การเงินต้องเน้นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อต่อไป 

แต่ต้องสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโต

พอสมควร เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บ

ภาษีได้

“คนดำาเนินนโยบายการคลังไม่ทำา

ในสิ่งที่ควรทำา เรื่องนี้อยู่ที่ผู้นำาหรือรัฐบาล

มากกว่าว่าจะคิดหรือไม่คิด” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร                                                           

กล่าว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวอีกว่า อยากเห็น 

ธปท.เน้นเรื่องอิสระ ทำาให้ตรงไปตรงมา ไม่

จำาเป็นต้องคำานึงว่าจะสร้างความพอใจให้ผู้

มีอำานาจ นักการเมือง แต่ก็ไม่ใช่ไม่ฟังใคร 

ธปท.ต้องฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางเศรษฐกิจ และประสานงานกับกระทรวง

การคลังและ รมว.การคลัง ไม่ทำาตัวเหนือ

หรือไม่ตาม รมว.การคลัง ขณะเดียวกันต้อง

ดูแลธนาคารพาณิชย์เหมือนลูกไม่ใช่ศัตรู 

เพราะธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่สำาคัญในการ

ช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจ

ส่วนนายประสาร ไตรรัตน์ อดีตผู้ว่าฯ 

ธปท.กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ตอนนี้ ไม่ใช่เรื่อง

โครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นเรื่องการบริหาร

จัดการหรือธรรมาภิบาลของประเทศ เป็น

เรื่องระบบยุติธรรม ซึ่งมีคนจำานวนไม่น้อย

เชื่อว่าธรรมาภิบาลไม่ดี  จึง เกิดการขัด

ขวาง ไม่เห็นด้วย (Discourage) เช่นกรณี

เมืองไทย มีคนบอกว่าขาดคนที่เก่งความรู้

เทคโนโลยี  ซึ่งเด็กรุ่นใหม่เก่งมาก แต่เลือก

ไปทำางานที่ต่างประเทศ มันเป็นเรื่องที่กว้าง

กว่าเศรษฐกิจจริง ไม่ใช่เรื่องนโยบายการเงิน 

การคลัง แต่จำาเป็นต้องมีการปรับวิธีการคิด 

(Rethink)  หรือปรับรูปแบบ (Reform) การ

บริหารราชการใหม่.

ขอหมายจับ

ที่รัฐสภา วันที่ 4 เมษายน คณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิ

เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค  วุฒิสภา 

ที่มีนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.)  ในฐานะประธาน กมธ.เป็นประธาน

ประชุม เพื่อพิจารณาการดำาเนินงานตาม

อำานาจหน้าที่ในการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี

การเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวี

ระพงษ์ หรือแตงโม โดยได้เชิญผู้อำานวยการ

สำานักงานกฎหมาย และผู้บังคับบัญชากลุ่ม

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำานักงานประธาน

วุฒิสภาเข้าให้ข้อมูล

โดยนายสมชายให้สัมภาษณ์ก่อนการ

ประชุมว่า จะพิจารณาภายหลังที่นางภนิดา 

ศิระยุทธโยธิน มารดาของ น.ส.ภัทรธิดาขอ

ถอนเรื่องออกจาก กมธ. ซึ่งก็สามารถทำาได้ 

แต่ที่ กมธ.รับเรื่องนั้นได้พิจารณาใน 2 เรื่อง

อยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องบุคคลธรรมดา แต่เป็นเรื่อง

ที่กระทบต่อสาธารณะ และกระทบความเชื่อ

มั่นกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งสังคมและ

สื่อมวลชนให้ความสนใจ และมีข้อสงสัยเป็น

จำานวนมาก  ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อแน่นอน 

เพราะขณะนี้เราได้พยานหลักฐานมาบาง

ส่วนแล้ว เช่นกล้องวงจรปิดที่ ได้มาจากการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผลการ

ผ่าชันสูตรศพทั้ง 2 ครั้งที่ได้มาตั้งแต่ต้น มีเจ้า

หน้าที่ของเราไปบันทึกข้อมูลไว้หมด

“คิดว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ และเราจะทำา

หน้าที่ติดตามในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ เป็น

ดับเบิลเช็กให้สังคม และคงจะไม่ไปสั่งการ

หรือแทรกแซง ขอให้ตำารวจทำาสำานวนได้

อย่างสบายใจ เพราะต้องการให้เกิดความ

เชื่อมั่นในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของ

ตำารวจด้วย ยืนยันว่าเราจะดำาเนินการต่อ แม้

แม่แตงโมจะถอนเรื่องไปแล้ว จนถึงขณะนี้

ยังไม่ได้พูดคุยกับมารดา ส่วนหลังไมค์นาย

เดชา กิตติวิทยานันท์  ทนายความของมารดา 

น.ส.ภัทรธิดาก็พูดกับผมว่า กมธ.จะทำาอะไร

เขาไม่ได้ติดใจ แต่ในเมื่อเขามีหน้าที่มาถอนก็

ถอน  ซึ่งหลายเรื่องที่ทนายเดชาแถลงก็ใกล้

เคียงกับข้อมูลที่เรามีอยู่” นายสมชายกล่าว

นายสมชายกล่าวว่า จากการสอบสวน

ของ กมธ.พบความเชื่อมโยงของบุคคลนอก

เรือ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีให้ข้อมูลกับ กมธ.ว่า

มีที่ปรึกษา ซึ่งเดิมจะให้พามามอบตัว อาจ

จะเป็นคนแนะนำาหรือไม่ก็ตาม แต่มีบุคคล

ภายนอกแน่นอน 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)                                                          

นายนิติธร ล้ำาเหลือ กลุ่มประชาชนคนไทย 

(ปท.) เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอเพื่อ

ให้ปากคำาคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา 

หลังจากได้ยื่นหนังสือขอให้ดีเอสไอรับเป็นคดี

พิเศษ  โดยนายนิติธรกล่าวว่า มาให้ปากคำา

ในฐานะที่เป็นผู้ยื่นคำาร้องคดีนี้ ส่วนตัวมอง

ว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายคดีพิเศษเนื่องจากมี

ความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง

เสื้อผ้าของแตงโม และของผู้ที่อยู่บนเรือ

ทั้งหมดตำารวจควรนำามาตรวจสอบเพื่อหา 

ความสัมพันธ์กับบาดแผล รวมทั้งเศษดิน

ทรายที่พบในปอดของผู้เสียชีวิต การตรวจ

พื้นน้ำาและปริมาณของสิ่งต่างๆ ที่เข้าไปใน

ร่างกาย เพราะจำานวนสิ่งของที่เข้าไปใน

ร่างกายสามารถบอกได้ว่าจมน้ำาลึกในระดับ

ใด นอกจากนี้ยังมีเรื่องรอยแผลลักษณะ

เหมือนก้างปลาที่ขาด้านหลัง ซึ่งไม่ได้ถูกพูด

ถึงในการตรวจครั้งแรก ทั้งที่กระบวนการ

เหล่านี้ควรตรวจพบทันทีตั้งแต่พบร่างน้อง

แตงโมแล้ว 

นายนิติธรกล่าวว่า ตนไม่เชื่อมั่นการ

ทำาหน้าที่ของตำารวจ แม้จะอ้างว่าทำาเต็มที่

แล้วก็ตาม แต่ไม่ทราบว่าเต็มที่ภายใต้อิทธิพล

หรือผลประโยชน์ของใครหรือไม่ การปฏิบัติ

หน้าที่ของตำารวจถือว่ายังมีข้อบกพร่อง ก่อน

หน้านี้พบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งตน

ก็พร้อมจะร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำาเนินคดี 

ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบตาม

มาตรา  157 

“หากส่งสำานวนให้อัยการก่อนที่ดีเอส

ไอจะรับเป็นคดีพิเศษก็ไม่เป็นไร ผมเป็นทนาย

ทำาคดีสำาคัญมามากมาย รู้ว่าอะไรทำาได้หรือ

ไม่ได้ ผมไม่หนักใจ แต่คนที่หนักใจคือ ตำารวจ 

หากคิดว่าส่งสำานวนให้อัยการแล้วคดีจบ ตาม

ขั้นตอนมีกระบวนการที่จะดำาเนินการต่อไป 

ถ้าคดีไม่จบแล้วไปทำาให้จบ ผู้เกี่ยวข้องก็ต้อง

รับผิดขอบทั้งอัยการและตำารวจ  ซึ่งในส่วน

ของดีเอสไอก็ดำาเนินการต่อได้” นายนิติธร

กล่าว

ที่ สภ.เมืองนนทบุรี นายนิทัศน์ กีรติ

สุทธิสาธร หรือจ๊อบ 1 ใน 5 ที่อยู่บนเรือ 

พร้อมทนาย ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อ

รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก “ห้ามมิ

ให้ผู้ใด เท ทิ้ง หรือทำาด้วยประการใดๆ ให้ หิน 

กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่ง

ปฏิกูลใดๆ ยกเว้นน้ำามัน และเคมีภัณฑ์ลงใน

แม่น้ำา ลำาคลอง บึง อ่างน้ำา หรือทะเลสาบฯ 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า พ.ร.บ.การ

เดินเรือฯ  มาตรา 119 และประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 184  เรื่องซ่อนเร้น ทำาลาย

หลักฐาน” ซึ่งเมื่อนายนิทัศน์เดินทางมาถึง 

ก็ได้เดินขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนทันทีโดย

ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆ

ต่อมา น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ 

หรือกระติก ผู้จัดการส่วนตัวแตงโม เดิน

ทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จ ซึ่งเป็น

คนสุดท้ายของ 5 คนบนเรือที่เข้ารับทราบ

ข้อกล่าวหา โดยมีนายสิระ เจนจาคะ อดีต 

ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมา

ด้วย แต่ยังไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อ

ด้าน พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง 

ผบช.ภ.1 ในฐานะโฆษกคดีการเสียชีวิตของ

แตงโม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่า 

การแจ้งข้อหาแต่ละคนแล้วแต่พยานคำา

ให้การและหลักฐานประกอบแล้วแต่กรณี 

ส่วนผู้ที่เป็นกุนซือในคดีนี้ยืนยันว่ามี แต่ไม่

ใช่ทนายตั้ม เบื้องต้นพบว่ามี 1 คนที่มีพยาน

หลักฐานเพียงพอ ข้อหามาตรา 184 เป็นผู้

ใช้ให้กระทำาความผิด และข้อหามาตรา 171, 

182 สอดรับกันไป ภายใน 1-2 วันนี้จะไป

ขออนุมัติหมายจับจากศาล แต่จะเป็นใครไม่

สามารถตอบได้ ถ้าศาลไม่ออกหมายจับก็จะ

ออกหมายเรียกแทน กุนซือมีความเกี่ยวข้อง

ทั้ง 5 คนบนเรือมีการสื่อสารพูดคุย การ

พูดคุยลักษณะที่เป็นความเห็น  คำาแนะนำา

คดีเกิดก่อน คดีเกิดหลัง การให้ความช่วย

เหลือ มันเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูป

คดีทั้งหมด

พล.ต.ต.อุดรกล่าวอีกว่า การดำาเนิน

คดีกุนซือไม่ได้มีการเบี่ยงเบนประเด็น เพราะ

คดีนี้ประชาชนสนใจ ไม่มีใครกล้าเบี่ยงเบน

ประเด็นแน่นอน พนักงานสืบสวนระวังเรื่อง

พวกนี้มาก คดีนี้ทำาไปหมดแล้ว เหลือเพียง

ผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่จะไปขออนุมัติหมาย

จับ ถ้าเขามาคดีนี้ก็เป็นไปตามไทม์ ไลน์ที่

เรากำาหนดไว้ตามระยะเวลา 2 เดือน ส่วน

ผู้ต้องหาที่เข้าพบพนักงานสอบสวนทุกคน

ให้การปฏิเสธ เขาจะให้การอย่างไรก็ได้ เรา

ฐานะพนักงานสอบสวนและสืบสวนมีหน้าที่

รวบรวมให้ชัดเจนที่สุดไปสู่อัยการและศาล

ต่อไป

“ทุกอย่างอยู่ที่คำาให้การ เมื่อให้การ

เซ็นคำารับรองในคำาให้การ ถือเป็นพยานหลัก

ฐานนำาไปสู่ชั้นอัยการ ศาล เป็นตัววัดเจตนา 

ถ้าให้การเท็จวันหน้ามันก็จะให้การเท็จไป

เรื่อยๆ สุดท้ายจะไปจบที่ศาล สังคมอย่าเพิ่ง

ด่วนสรุปจบไม่เป็นธรรม หรือไม่สวยหรู หรือ

มีการเกี๊ยะเซียะกัน คดีนี้ข้อเท็จจริงมันอยู่

ที่ 5 คนบนเรือ ถ้าให้การไม่ตรงกันคือสิ่งที่

อันตรายที่สุด ถ้าให้การตรงกันแต่ต้นมันก็

จบตั้งแต่ต้น ที่มันยืดยาวมาขนาดนี้ถ้าคดี

นี้มีการให้การช่วยเหลือ ยุยง ไหว้วานให้

กระทำาความผิด มันทำาให้คดียากขึ้นไปเรื่อยๆ  

พนักงานสอบสวนชุดนี้ทำาอย่างเต็มที่ ไม่มี

เกียจคร้าน สินบน  รางวัลน้ำาใจ หรือช่วย

เหลือใครบางคน ไม่มีเด็ดขาด”  พล.ต.ต.อุดร

กล่าว

ต่อมา พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต 

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่

นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร และ น.ส.อิจศรินทร์                                                                    

จุฑาสวัสดิ์ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ. 

เมืองนนทบุรี ตามหมายเรียกในวันนี้ ในเบื้อง

ต้น น.ส.อิจศรินทร์ให้การยอมรับสารภาพว่า

ได้ให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจจริง 

ทำาให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว เจ้า

หน้าที่ตำารวจเตรียมนำาตัวส่งฟ้องศาลแขวง

จังหวัดนนทบุรีต่อไป

ส่วนนายนิทัศน์เป็นการเดินทางเข้ามา

รายงานตัวตามหมายเรียก ซึ่งเป็นข้อหาไม่

ร้ายแรง จึงไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว

ในวันนี้ เพียงแต่รับทราบข้อกล่าวหาและต้อง

เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามเวลาที่

นัดหมาย.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สถานการณการระบาดของโควิด-19 แตละระลอกสรางผล 

กระทบโดยตรงกับคนไทยอยางรุนแรง ท้ังดานสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม สงผลใหคุณภาพชีวิตท่ีดีลดลง 

โจทยปญหานี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม   

สุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมีพันธกิจหลักคือ สงเสริม พัฒนา และสนับสนุน 

ใหคนไทยมีสุขภาพดี ดูเหมือนวาจะเขาถึง เขาใจ และตระหนักรูเปน

ท่ีสุด เพราะต้ังแตเกิดวิกฤตสงครามโรคการแพรระบาดไวรัส สสส.

ไดริเร่ิมโครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เพ� อการสรางเสริมสุขภาวะอยางเอาจริงเอาจัง โดยในป 2563 มีเปน

โครงการยอยเพ� อขับเคล� อนการฟนฟูคุณภาพชีวิต  สรางเสริมสุขภาพ

ในชุมชนและองคกรตางๆ ท่ัวประเทศกวา 100 โครงการ ภายใตหน�วย

การจัดการทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียง 5 หน�วยงาน ไดแก กลุมเกษตรในเมือง, 

กลุมชายแดนใต, กลุมแรงงานในระบบ, กลุมแรงงานนอกระบบ และ

กลุมสรางอาชีพและรายได (มหาวิทยาลัยรังสิต)

โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมสรางอาชีพและรายได (มหาวิทยาลัย

รังสิต) มีการดําเนินการถึง 33 โครงการ เปนโครงการนํารองท่ีสง

เสริมความเขมแข็งของชุมชน สงผลดีสามารถนําไปตอยอดในแตละ

ชุมชนได ทําใหผูเขารวมโครงการมีทักษะอาชีพท่ีสามารถพ่ึงพาตัว

เองไดกวา 1,000 คน ท้ังน้ี เกิดจากความรวมมือของ 3 องคกร ไดแก 

สสส., มหาวิทยาลัยรังสิต และองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

เม� อเร็วๆ น้ี เพ� อยืนยันวาการรวมดวยชวยกัน และลงมือ

ทําดวยตัวเอง นับเปนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ สรางสุข

ภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีไดอยางแทจริงและย่ังยืนน้ัน ท้ัง 3 องคกร

ประสานพลังไดจัดงานแถลงขาวอยางเปนทางการท่ีสามยานมิตร

ทาวน เปดมิติใหมของการสรางเสริมสุขภาพและฟนฟูพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการ สสส. เปดเผยวา การ

ทํางานในเชิงรุกในป 2565 น้ี สสส.ไดรวมกับมหาวิทยาลัยรังสิต และ 

อบจ.ปทุมธานี พัฒนา “แผนงานรวมทุนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ

จังหวัดปทุมธานี” โดย สสส.รวมทุนรอยละ 70, มหาวิทยาลัยรังสิต

รวมทุนรอยละ 30 พรอมจัดต้ัง “ศูนยพัฒนาหลักหก” เปนหน�วยงาน

ดูแลดานงบประมาณและการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึง

การรวมทุนคร้ังน้ี สสส.มุงฟนฟูคุณภาพชีวิตใหครอบคลุมทุกคนใน

พ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี ใหเปนพ้ืนท่ีตนแบบในการฟนฟูคุณภาพชีวิต โดยมี

แนวทางพ่ึงพาตัวเอง สามารถปรับตัวดํารงชีวิตในสภาวะวิกฤต ท้ังน้ี 

มหาวิทยาลัยอ� นๆ  หรือกลุม NGO ประสงครวมลงทุน ก็เสนอโครงการ

เขามาเพ� อขอการสนับสนุนได ถือเปนการรวมลงทุนรูปแบบใหมดวย 

“ท่ีสําคัญคือ สรางการขยายความรวมมือและผนึกกําลังภาคี

เครือขายทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เขามา

รวมเปนหุนสวนสรางเสริมสุขภาพ เพ� อเพ่ิมทรัพยากรท้ังทุนดาน

งบประมาณ ทุนทางสังคม ทุนบุคลากรและองคความรู ซ่ึงจะชวย

กระจายและเขาถึงการขับเคล� อนงานสรางเสริมสุขภาพ นําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในวงกวางมากข้ึน”

ผูจัดการ สสส.บอกดวยวา สสส.รวมกันทํางานเชิงรุกมากกวา 

20,000 องคกรท่ัวประเทศ ใชยุทธศาสตรทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

เพราะทุกวันน้ีสุขภาพดีไมไดอยูท่ีหมอ ทุกคนตองเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

ใหเอ้ืออํานวยตอสุขภาพ วันน้ีโครงการกวา 2,000 โครงการสงเสริมสุข

ภาพปกติทําไมได เพราะมีความเส่ียงอยูรอบตัว โดยเฉพาะทุกขภาวะ

จากโควิด-19 มีการปรับใหเยียวยาในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี เร่ิมตน

จากเศรษฐกิจฐานราก ทดลองใหมีการลงทุนรวมกันทางดานสุขภาพ 6 

จังหวัด มหาวิทยาลัยรังสิตเปนมหาวิทยาลัยแรกท่ีไดรับการคัดเลือก

ทํากิจกรรม 33 โครงการ ถือเปนโครงการท่ีดีในจังหวัดปทุมธานี มี

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรังสิต อบจ.ปทุมธานี ผูเช่ียวชาญจาก 

สสส. ท่ีมีโครงการหม� นโครงการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ผศ.ดร.นเรฏฐ พันธราธร รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัย

รังสิต กลาววา เพ� อการขับเคล� อนโครงการศูนยพัฒนาหลักหก ในชวง 

1 ปท่ีผานมา ม.รังสิตไดทําการดัดแปลงพ้ืนดินวางเปลา 100 ไรท่ีถูก

ท้ิงรกรางวางเปลาใหกลายเปนพ้ืนท่ีทําประโยชนดวยการปลูกผัก ไม

ดอกไมประดับ มิฉะน้ันเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีจากการปลอย

ท่ีดินรกรางไมกอประโยชน จากน้ันไดนํานักศึกษาเขาไปชวยชาวบาน

ปลูกผัก เปนการสรางรายไดใหกับชุมชน  โดยมีคนท่ีมีฐานะดีอาศัย

อยูในหมูบานเมืองเอกเปนลูกคาอุดหนุนผักปลอดสารพิษ เทากับ

เปนการอยูรวมกันอยางเก้ือหนุนกัน ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยก็มีท่ีดิน

เพ� อใหนักศึกษาปฏิบัติการจริง เปนงานจิตอาสาท่ีนักศึกษาไมไดเกรด

แตอยางใด 

“ผักตบชวาเปนขยะ ก็นํามาใชประโยชนได ดัดแปลงเปน

พวงหรีด ดอกไมจันทน นํามาผลิตเห็ดเปนปุยชีวภาพ องคความรู

งานวิจัยข้ึนห้ิงนํามาใชรวมมือกับ สสส.ชวยเหลือชุมชนอยางเปนรูป

ธรรม ขณะน้ี สสส.เชิญ ม.รังสิตรวมลงทุนเปนเฟสระยะยาว เกิดเปน

โครงการย่ังยืน” ผศ.ดร.นเรฏฐกลาว และเปดเผยอีกวา เม� อไหรท่ีทาง

ราชการอนุญาตใหมีการปลูกกัญชา (ตามกฎหมายตองรอประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 8 มิ.ย.เปนตนไป จึงจะ

ปลูกกัญชาไดถูกตองตาม กม.) ก็ไดเตรียมท่ีดินแปลงวางใชปลูกกัญชา

ไวแลว ขณะน้ีปลูกพืชสมุนไพรฟาทะลายโจร บางโครงการชาวบานมี

สวนรวม 1,000 คน บางโครงการ 30 คน บางโครงการประสบความ

สําเร็จเปนอยางดี ขายสินคาไดหมด แตบางโครงการการทําเทียนหอม

ยังตองมีการพัฒนา ท่ีตองมีการถอดบทเรียนเพ� อขายได ทุกวันน้ีกลุม

ชุมชนท่ีทําเศรษฐกิจมีกลุมไลนเพ� อขายผลผลิต  ท้ังหมดน้ีมีจุดเร่ิมตน

จาก ม.รังสิตเขาไปชวยเหลือใหชุมชนฉีดวัคซีนปองกันโควิดจนเกิด

ความไวเน้ือเช� อใจกัน 

ความรวมมือกับ สสส. พัฒนาแผนงานรวมทุนสนับสนุนการ

ผุดไอเดีย!!!สสส.รวมลงทุน ม.รังสิต

ปน‘หลักหกโมเดล’ฟนฟูคุณภาพชีวิต

พัฒนาสุขภาวะจังหวัดปทุมธานี ได

แบงการบูรณาการกับทุกภาคสวนออก

เปน 3 เฟส คือ เฟสท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ี

ชุมชนหลักหก รอยละ 80 และชุมชน

ใกลเคียง รอยละ 20, เฟสท่ี 2 พัฒนา

พ้ืนท่ีชุมชนหลักหก รอยละ 50 และ

ชุมชนใกลเคียง รอยละ 50 และเฟสท่ี 

3 จังหวัดปทุมธานีท้ังหมดท่ีมีผูอาศัย

มากถึง 1,176,412 คน เพ� อเรงยก

ระดับคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาท่ี

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน

อยางตรงจุด

พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง นายก อบจ.ปทุมธานี ใน

ฐานะเปนองคกรสวนหน่ึงของการพลิกโฉมหลักหกโมเดลตนแบบการ

พัฒนาจังหวัดปทุมธานี กลาววา 40 ปท่ีผานมาหมูบานเมืองเอกเปน

ความภาคภูมิใจของชาวปทุม เมืองมหาวิทยาลัยรังสิต มีสนามกอลฟ 2 

สนาม ป 2554 เกิดนํ้าทวมใหญเสียหายมากตองฟนฟูคร้ังใหญ ชวง 3 

ปหลังมีเร� องโควิด พัฒนาตอสูจนพนโควิดท้ังจังหวัดปทุมธานี ม.รังสิต 

สสส.สงเจาหนาท่ีประสานงานกับ อบจ.ปทุมธานี ถึงวันน้ีปทุมธานีเปน 

1 ใน 8 จังหวัดใชชีวิตปกติ จัดกิจกรรมทองเท่ียวได ตอไปจะพัฒนา

คลองเปรมประชากร เปนโครงการในพระราชดําริ ปลูกตนพุทธรักษา

เปนตนแบบ โครงการขุดลอกผักตบชวา แกไขปญหานํ้าเสีย

ท้ังน้ี ผูท่ีสนใจเขารวมเปนหุนสวนในการสรางเสริมสุขภาวะ 

สามารถสอบถามและติดตามไดท่ีเฟซบุกแฟนเพจ “สรางสรรค

โอกาส”. 

Eco Pot กระถางตนไมมินิมอลจากใยมะพราว ลดขยะพลาสติกดวย

การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ยอยสลายไดตาม

ธรรมชาติ การปลูกผัก ไมดอกไมประดับ ไมโครกรีนและเห็ดอินทรีย ชุด

สะดวกปลูกไมดอก ชุดสะดวกปลูกผัก โครงการปลูกผักจิ๋วเพ� อสรางรายไดให

ชุมชน “อยูตรงไหน สดใสตรงนั้น” เปนโครงการสงเสริมอาชีพ การเพาะเห็ด

อินทรียเห็ดดีเพ� อสุขภาพ ตนทุนต่ํา สูชุมชนริมคลองลัดรังสิต ดวยการนําพื้นที่

รกรางวางเปลาสูแปลงปลูกสาธิตเพ� อชุมชน ผลผลิตสดใหม ปลอดภัยจากสาร

ตกคางและดีตอสุขภาพ เปนผลงานที่นักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตรใชองค

ความรูจากการเรียนและลงมือปฏิบัติจริง  กลายเปนผลงานภายในชุมชน 

เพิ่มพูนรายไดเปนอยางดีในชวงวิกฤตโควิด.

ผลงานนักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร

“องคความรูจากหองเรียนสูภาคปฏิบัติ”

ดร.อาทิตย อุไรรัตน, ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผจก.สสส., 

พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง และ ผศ.ดร.นเรฏฐ พันธราธร

กําหนดการบําเพ็ญกุศล
คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 

(อายุ 103 ป)
มารดาของ

ทัศน วนากรกุล
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บีอารโมลาสเทรดดิ้ง จํากัด

กรรณิกา วิริยะกุล 
กรรมการและบรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ 

หนังสือพิมพไทยโพสต

ณ ศาลา 2 วัดหัวลําโพง
 ถนนพระรามที่ ๔ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

พิธีกงเตก
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565

พิธีสงศพ 
วันเสารที่ 9 เมษายน 2565

ณ สุสานมูลนิธิแกงคอยเมตตาธรรม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาดวยความเคารพ
*งดรับพวงหรีด*

**แตงกายสีสดใส งดชุดไวทุกขขาว-ดํา**
สามารถรวมบําเพ็ญกุศลโดยการบริจาคมูลนิธิวชิรพยาบาล

(ขออภัยหากไมไดเรียนเชิญดวยตนเอง) 

คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 


